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Trong số này

26 66

42

88 Chuyến phiêu lưu 
thú vị

86 Nhà thờ đá trắng ở Milan

CáC Trang quảng Cáo 
không Tính vào giá bán

Tạp Chí Truyền hình việT nam

Giấy phép số:  
185/Gp-BTTTT

TổNG BiêN Tập: 
Nguyễn Thị Mỹ hạnh

 
phó TổNG BiêN Tập: 

 phạm hoài Nam

BiêN Tập:  
Giang sơn - phạm Khuyên - Thùy Vân

ThiếT Kế MĨ ThuậT: 
Minh Ánh - Thu Trang
Địa Chỉ Tòa soạN: 

43 Nguyễn Chí Thanh - Quận Ba Đình - hà Nội  
Điện thoại: (04) 62886677

Fax: (04) 62809889
Email: tapchith@vtv.vn; 

thukytoasoanvtv@gmail.com
phÁT hàNh: (04) 62572255
QuảNG CÁo: (04) 62679595  

Email: tapchith-qc@vtv.vn  
Đại diệN phía NaM: 

25C Nguyễn Bỉnh Khiêm - p. Bến Nghé - Q1 - 
Tp hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 39100205  
In tại Công ti TNhh MTV in Tạp chí Cộng sản  

Cấm sao chép dưới mọi hình thức 
nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

GiÁ: 16.800đ
Mã đặt Tạp chí Truyền hình tại các bưu cục: B112

phát hành độc quyền TCTh ở phía Nam:
Công ti TNhh phát hành Trường phát

ảnh bìa: MC Minh Trang
photo: hải hưng

(T16)
- Vươn cao V - Star: 
Thử thách mới của học sinh tiểu học

(T20)
- Chung sức, chung lòng  
vì biển đảo quê hương

(T38)
- Lê Thiện hiếu: Biến áp lực 
thành cảm hứng sáng tác

(T28)
- Khánh Thi: 
Không làm việc gì nửa vời

(T32)
-  hồng Ánh: Chưa bao giờ 
dễ dãi với nghệ thuật

(T44)
- Từ Tịnh Lôi:
Luôn biết mình muốn gì

(T57)
- Cùng đạo diễn phim Kong 
trở lại “đảo Đầu Lâu”

(T82)
- Tặng gì cho con  
trong ngày Tết Thiếu nhi?

(T84)
- MC danh Tùng: 
sẽ cân bằng giữa mẹ và vợ

(T62)
- MC Đức Bảo:
sự tự tin đến từ kiến thức

(T70)
- Jennifer hudson
và hành trình quả cảm

(T52)
- Lời nhắn gửi
từ Kenya

mailto:tapchith@vtv.vn
mailto:thukytoasoanvtv@gmail.com
mailto:tapchith-qc@vtv.vn
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 90 phút để hiểu
sự KhÁC BiệT LàM NêN

sứC CuốN húT

Chia sẻ về Chương trình 90 phút để hiểu đang là điểm hẹn Chính luận thu hút 
sự quan tâm Của khán giả trên sóng vtv1 mỗi sáng Chủ nhật, nhà báo thu hà - 
Phó trưởng ban thời sự Cho biết, Chính những vấn đề “hại não” đã tạo nên bản 

sắC, sự kháC biệt Của Chương trình này.

khai phá khung giờ vàng 
Trên VTV1

90 phút để hiểu là chương trình 
chính luận dài hơi nhất từ trước đến 
nay và ngay từ số đầu tiên đã gây “sốt”, 
chị nói gì về sự đột phá này?

-Với kinh nghiệm gần 20 năm làm 
thời sự, tôi vẫn thấy rằng, tất cả các 
chương trình đều phải xuất phát từ khán 
giả, hướng tới khán giả. Như bạn thấy, 
thời gian gần đây trên sóng ThVN, diện 
mạo tất cả các bản tin của thời sự đều 
có sự thay đổi rõ rệt để đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của khán giả. Với dải 
khung giờ vàng sáng Chủ nhật, cũng từ 
việc thăm dò ý kiến khán giả, chúng tôi 
thấy VTV1 vẫn chưa thực sự có những 
“món ngon”. Và chúng tôi quyết tâm 
đem đến thực đơn ngon hơn, đặc sắc 

hơn. Quyết định thời lượng dài tới một 
tiếng rưỡi như vậy ban đầu nhiều người 
đều gàn nhưng điều đó cũng chính là 
một sự khác biệt. Có thể chúng tôi hơi 
tham vọng nhưng không kì vọng khán 
giả sẽ theo dõi từ đầu đến cuối. 
Chương trình gồm những 
chuyên mục như: Ý 
bạn thế nào, Từ 
cuộc sống, Kiến 
tạo, ngoài ra, 
còn có những 
phần như: Kí ức, 
VTech, Góc biếm 
họa… Khán giả 
có thể theo dõi 
độc lập từng chuyên 
mục. Có thể nói, 
chương trình này là 
trí tuệ của cả tập thể 

Ban Thời sự, mặc dù là thử thách nhưng 
khó thì mới thú vị, mới phát huy được 
tính sáng tạo và lòng yêu nghề. Chương 
trình có đạt được kì vọng, có giữ được 
bản sắc hay không, thời gian sẽ có câu 
trả lời. Nhưng qua những chương trình 

đã lên sóng, trong khung giờ 8h 
đến 9h30 sáng Chủ nhật trên 

VTV1 đã có sự thay đổi  
rõ rệt.

Lần đầu tiên một 
chương trình chính luận 
của Ban thời sự có sự 
tương tác trực tiếp với 

khán giả, quyết định này 
hẳn đã được cân nhắc kĩ? 

Ekip có bất ngờ khi có hàng 
nghìn ý kiến tham gia tương 
tác mỗi chương trình?BTV Xuân Tùng đảm nhận vai trò 

dẫn dắt chương trình

Các khách mời xuất hiện trong 
chuyên mục Ý bạn thế nào
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Chúng tôi không bất ngờ vì lượng 
khán giả quan tâm đến chính luận rất 
tiềm năng. Bây giờ truyền hình phải tận 
dụng nền tảng số để tương tác nhưng 
tương tác với chính luận đến sau cùng vì 
đây là lĩnh vực cần thận trọng. Có tương 
tác mới bắt kịp xu thế người dùng mạng 
xã hội và internet như bây giờ.

Theo dõi lượng tương tác rất thú vị, 
nếu đưa ra đúng vấn đề mà khán giả 
quan tâm thì có thể có tới hàng trăm 
nghìn lượt bình chọn theo quan điểm có 
hay không và những ý kiến bình luận 
khác. Những bình luận của khán giả có 
nhiều ý kiến thú vị, sâu sắc và đó là chất 
liệu dồi dào cho người dẫn, bình luận 
chương trình, từ đó có thêm ý tưởng cho 
người sản xuất. Tuy nhiên, để đưa ra câu 

hỏi tương tác, chúng tôi buộc phải đưa 
ra các tiêu chí, phải rất chặt chẽ. Vấn đề 
đó phải được nhiều người quan tâm và ít 
nhất phải có hai luồng ý kiến trái chiều 
để có sự tranh luận, phải đảm bảo tính 
chính luận và câu hỏi đưa ra phải đúng 
đắn, rất chuẩn về câu từ. Tiêu chí nữa là, 
khi công bố kết quả của khán giả, ekip 
phải tham khảo cả ý kiến của các nhà xã 
hội học, với một quy mô như thế nào, 
lượng khán giả ra sao thì mới công bố và 
cũng phải nói rõ đây không phải là điều 
tra xã hội học mà chỉ phản ánh ý kiến 
khán giả thôi. Người dẫn phải có những 
bình luận xác đáng, đầy đủ thông tin để 
không tạo ra tâm lí đám đông, không áp 
đặt quan điểm. Trong mỗi chương trình, 
chúng tôi mời ít nhất hai đến ba chuyên 

gia là những người có chuyên môn sâu, 
liên quan đến chủ đề cần bàn, tham gia 
chia sẻ và cung cấp thông tin. Khi khán 
giả nghe đầy đủ ý kiến của các chuyên 
gia rồi thì họ sẽ có sự lựa chọn của mình. 
Mục đích cuối cùng là khán giả lựa chọn 
trên cơ sở có đầy đủ thông tin chứ không 
phải là cảm tính.

Điểm hẹn Chính luận 
không Thể bỏ qua

theo dõi chương trình có thể thấy 
tầm nhìn của những người làm thời sự 
có bề dày không chỉ cung cấp thông tin, 
cập nhật những kiến thức mới mà còn 
đem đến thói quen cùng tư duy, suy 
ngẫm về các vấn đề của thời cuộc?

Bạn đang nhắc đến chuyên mục 
Kiến tạo. Đúng là chúng tôi muốn đặt ra 
những vấn đề có tầm nhìn dài hạn hơn, 
tức là những vấn đề trong hiện tại nhưng 
dự báo hệ lụy của nó trong tương lai. Bởi 
nếu chúng ta muốn kiến tạo tương lai 
thì ngay từ bây giờ phải có định hướng 
và lựa chọn. Ví dụ như bàn về chuyện 
phương tiện giao thông metro tại các 
thành phố lớn trong tương lai? hay vì 
sao nên khuyến khích phương án hỏa 
táng thay phương pháp truyền thống?  

hà CẩM 
(Xem tiếp trang 6)

Chương trình 90 phút để hiểu do 
Ban thời sự thực hiện, phát sóng 
trực tiếp sáng Chủ nhật hàng tuần 
trên VtV1 từ 8h đến 9h30. đây là 
một điểm hẹn chính luận mới mà 
khán giả không nên bỏ lỡ. Xuyên 
suốt 90 phút của chương trình, 
khán giả được hiểu thêm về một 
chính sách đem lại lợi ích cho 
cuộc sống, khám phá góc nhìn 
biếm họa về những điều còn chưa 
đẹp và cùng tìm hiểu về những dự 
án góp phần mang tới tương lai 
tươi đẹp hơn cho đất nước. điều 
đặc biệt, khán giả sẽ được trực 
tiếp bày tỏ ý kiến về một chủ đề 
gây nhiều tranh luận trong xã hội 
thông qua Báo điện tử VtV News 
(http://vtv.vn) và trang Fanpage 
của thời sự VtV tại địa chỉ: 
facebook.com/thoisuvtv.

Góc biếm họa 
với sự tham gia của 

họa sĩ Lê Hùng

http://vtv.vn/
http://facebook.com/thoisuvtv
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Về vấn đề năng lượng sạch, phải có độ 
lùi để thấy chiến lược phát triển năng 
lượng của Việt Nam hay vấn đề dân số 
già cũng vậy, Việt Nam đang được cảnh 
báo rằng, dân số có tốc độ già nhanh nhất 
thế giới. hàng ngày chắc bạn thường 
không đặt vấn đề như thế. 

phần này sẽ có sự tham gia của nhiều 
chuyên gia trong và ngoài nước, nhất 
là những câu chuyện kinh nghiệm của 
các quốc gia đã đi trước và gặp những 
vấn đề tương tự. Ở đây vai trò của các 
cơ quan thường trú của Đài ThVN tại 
nước ngoài đang phát huy rất tốt, nhất là 
ở những quốc gia phát triển. Những câu 
chuyện cụ thể mà họ phản ánh phần nào 
giúp khán giả Việt Nam hình dung và 
có sự lựa chọn phù hợp cho mình… Tôi 
cho rằng, đây là phần thú vị nhất. Chúng 
tôi muốn khán giả suy nghĩ cùng những 
người làm Thời sự, suy nghĩ một cách 
nghiêm túc và có chiều sâu về cuộc sống 
và thời cuộc. Chúng tôi muốn mọi người 
lắng lại, đặt những câu hỏi đúng, câu hỏi 
“hại não”, nhưng có ích và thú vị cho 
cuộc sống để đem lại những giá trị cho 
cộng đồng. 

Khán giả thích nhưng có điều 
chắc chắn rằng, ekip sản xuất sẽ rất 
đau đầu trong việc tìm và triển khai các 
đề tài, thưa chị?

Tiêu chí chương trình rất khó và 
thách thức chúng tôi thường phải bàn kĩ, 
bởi đề cập đến những vấn đề rất... “hại 
não”. Có tuần, chuyên mục Ý bạn thế 
nào đặt câu hỏi không đúng, khán giả 
hiểu nhầm và họ bình chọn nhầm. Ví dụ, 
lựa chọn hai cặp câu hỏi “có nên - không 
nên” hay “có khả thi - không khả thi” 
đưa đến những kết quả hoàn toàn khác. 
sau 9 số thực hiện, mục Ý bạn thế nào 
cho chúng tôi những kết quả tương đối 
bất ngờ. Có nhiều vấn đề mình cho là sẽ 
được khán giả ủng hộ nhưng cuối cùng 
họ lại không ủng hộ và ngược lại. Ví dụ 
như vấn đề có nên xem xét đơn nặc danh 
hay không? Theo ý kiến khán giả thì hơn 
80% cho rằng đơn nặc danh cũng cần 
phải đọc và xem xét để không bỏ lọt và 
sót những chuyện tiêu cực mà do người 
dân chưa đủ tự tin, sợ bị trù dập không 
dám nêu tên. Những câu hỏi mà chúng 
tôi đưa ra trong mục này, tôi tin rằng, đối 
với những người yêu thích Thời sự chính 
luận sẽ thấy rất thú vị. 

Mục Kiến tạo cũng thế, rất khó, 
ngay cả những người xây dựng chương 
trình từ đầu vẫn còn cảm thấy rất dễ bị 
“chệch tay lái”. Mà nếu không đúng tiêu 
chí là sẽ mất bản sắc. Có nhiều vấn đề 
của đời sống rất nóng nhưng không phải 

là tiêu chí của chính luận cũng không 
thể đưa vào. Đó là áp lực với ekip sản 
xuất. Trước mỗi chương trình, chúng 
tôi thường phải phản biện với nhau rất 
nhiều. Tìm được vấn đề tốt là chương 
trình sẽ “chất” ngay.

Quả thực, 90 phút để hiểu đã phá 
vỡ cách làm thời sự truyền thống?

Lần đầu tiên một chương trình chính 
luận có sự tương tác với khán giả, có độ 
dài kỉ lục, việc đưa góc biếm họa vào 
thời sự cũng chưa từng có, tất nhiên là 
góc thư giãn nhưng vẫn là chất chính 
luận. Để đạt hiệu ứng tốt nhất có thể, 
trong chương trình này, chúng tôi đã tăng 
cường ở mức tối đa sự hỗ trợ của kĩ xảo 
3d. Ở những chương trình đầu thì người 
dẫn đứng bên cạnh hình ảnh 3d, bây 
giờ người dẫn hòa vào hình ảnh chung. 
Chương trình về metro như khán giả 
thấy, BTV Tuấn dương đứng trong lòng 
metro, có cảm giác như thật, hay chương 
trình dồn điền đổi thửa, BTV Xuân Tùng 
vừa ngồi lái máy cày vừa dẫn cùng với 
hình ảnh so sánh bên cạnh là người nông 
dân với phương thức làm đồng truyền 
thống - con trâu đi trước cái cày đi sau, 
rất thú vị. Kĩ xảo 3d cũng là điểm nhấn 
trong 90 phút để hiểu. Ở các bản tin hoặc 
chương trình khác, các phóng sự được 
làm theo kiểu cung cấp thông tin là chính 
còn trong chương trình này mỗi phóng sự 
như thể đang tâm sự với khán giả, mang 
hơi thở cuộc sống. 

Đó là những cái mới, song qua 
chương trình này những người làm thời 
sự vẫn thực hiện nguyên tắc, đổi mới 
là không ngừng nhưng có những giá trị 
kinh điển thì luôn luôn giữ. Thứ nhất 
là tư duy sắc bén về nội dung, “content 
is king” (nội dung là chủ yếu) cho đến 
bây giờ vẫn chưa bị lung lay với thời đại 
công nghệ. Thứ 2 là đạo đức báo chí. 
Đây là hai giá trị cốt lõi mà tôi nghĩ dù 
sử dụng nền tảng công nghệ nào thì hai 
giá trị đó vẫn là quan trọng nhất. Chúng 
tôi vẫn luôn tin vào những giá trị ấy.

CẩM hà (Thực hiện)

sự KhÁC BiệT LàM NêN
(Tiếp theo trang 5)

Đồ họa là một yếu tố quan trọng trong từng tiểu mục của của chương trình
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những vai diễn Đóng Đinh
Thực tế chứng minh, những vai phản 

diện hay luôn đòi hỏi một diễn viên thủ 
vai xuất sắc. Nếu vai chính diện thường 
dễ tìm diễn viên hợp vai thì các vai phản 
diện thường ngược lại. Những khuôn 
mặt được đo ni đóng giày cho kiểu nhân 
vật này thường được các đạo diễn ấn 
định ngay từ khâu kịch bản vì không 
có nhiều lựa chọn. Những nam nghệ 
sĩ chuyên vào vai phản diện như: Chu 
hùng, Nguyễn hải, anh Tuấn, doãn 
Quốc Đam, duy Thanh, Tùng dương… 
hay bị gọi là những “cái mặt không chơi 
được”. Ở vai nữ, NsƯT Kim oanh, phi 
Thanh Vân cũng gần như bị đóng đinh 

với tuýp nhân vật chua ngoa, đanh đá và 
xấu tính. Trong bộ sưu tập vai diễn của 
họ, có thể đa dạng các loại vai, nhưng 
dấu ấn thành công của những nhân vật 
phản diện do họ đảm nhận vượt trội hơn. 
Từ gương mặt, ánh mắt, nụ cười đều 
toát lên vẻ đáng ghét. Lâu dần, đạo diễn 
cũng chỉ chăm chăm chọn họ cho những 
vai ác. Và vai diễn càng thành công, 
họ càng sở hữu lượng anti-fan (những 
người phản đối) “khổng lồ” hơn. Trở 
thành người chuyên đóng vai ác thường 
để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả 
nhưng ngược lại, họ cũng sẽ phải chấp 
nhận phản hồi không mấy thiện cảm 
của những khán giả chỉ yêu vai đẹp, vai 

tốt. sự thua thiệt đó, các nghệ sĩ thường 
không mấy bận tâm, như diễn viên Chu 
hùng nói “đã làm nghề diễn viên, mình 
phải làm tốt vai diễn, dạng vai nào hay 
nhân vật xấu - đẹp không còn quan 
trọng”. 

Được “đo ni đóng giày” cho dạng 
vai phản diện tưởng dễ dàng nhưng thực 
ra đó cũng là một phép thử cho nghệ sĩ, 

Có đẹp đến mấy  
VẫN Bị GhéT...

không lịCh thiệP, hào nhoáng 
như những ngôi sao, họ là 

những người Chuyên vào vai áC, 
vai Phản diện - một điều khá 
thiệt thòi khi khán giả yêu 

nhân vật Chính bao nhiêu thì sẽ 
ghét họ bấy nhiêu. ngoại hình 

xấu - đẹP Của vai diễn bị khán giả 
bỏ qua, bởi điều đó không Còn 
quan trọng nữa. vì vậy, những 

người Chuyên vào vai Phản diện 
dù Có đẹP đến mấy vẫn bị… ghét 

như thường.

Doãn Quốc Đam (trái) trong phim Người phán xử

DV Chu Hùng vai Thế Chột trong Người phán xử

DV Minh Thảo trong phim  
Mạch ngầm vùng biên ải

“Để diễn cho ra chất một tên đại ca 
tàn ác vẫn có những phút yếu mềm 
bên mẹ già không chỉ cần kĩ thuật 
diễn xuất mà còn phải diễn bằng trái 
tim, cảm xúc chân thật” -   diễn viên 
Chu Hùng.

(Xem tiếp trang 8)
Thu hiềN
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một cách họ tự làm khó bản thân, bởi 
ác cũng có nhiều kiểu, để tạo màu riêng 
cho từng nhân vật là không dễ. Nhắc 
đến sự nghiệp diễn xuất của nữ diễn 
viên chuyên vai phản diện Kim oanh, 
người ta nhớ ngay đến Mây giang hồ 
trong Sóng ở đáy sông hay Ló trong Ma 
làng, Tuyết trong Những ngọn nến trong 
đêm hay vợ quan Bợm trong Chôn 
nhời… sự đanh đá, ghê gớm của nhân 
vật Kim oanh thủ vai thường lồ lộ trong 
từng ánh mắt, cử chỉ, thái độ, điệu cười 
đặc trưng. Ở ngoài đời, diễn viên Tùng 
dương có gương mặt khá điển trai, hiền 
lành. Tuy nhiên, trong những ngày đầu 
mới đến với phim ảnh, anh gặp thất bại 
liên tiếp khi đóng vai chính diện. Chỉ 
đến khi nhận vai phản diện, “máu” diễn 
của Tùng dương mới phát huy và gặt 
hái được nhiều thành công. Đóng phim 
từ năm 1994, đến nay, Tùng dương đã 
tham gia hơn 60 bộ phim truyền hình 
nhưng có tới hơn 50 phim vào vai phản 
diện. Là một cán bộ trong ngành công 
an song nghệ sĩ Nguyễn hải lại hóa thân 
rất thành công và bị đóng khung trong 
những vai tội phạm nguy hiểm, mưu 

mô, quỷ quyệt. Chuỗi vai phản diện của 
ông bắt đầu từ vai Trịnh Khả trong bộ 
phim Chuyện làng Nhô. sau đó, Nguyễn 
hải càng ngày càng được biết đến nhiều 
hơn nhờ những vai phản diện trong các 
phim truyền hình, đặc biệt là các series 
phim Cảnh sát hình sự. doãn Quốc 
Đam - gương mặt trẻ của dàn diễn viên 
chuyên vai phản diện diễn ngày càng lên 
tay trong hai bộ phim gần đây như: Lặng 
yên dưới vực sâu,  Người phán xử… 
Thần thái, diễn xuất như “nhập đồng” 
của anh khiến vai diễn trở nên ám ảnh, 
khó quên. Nhớ lại lần nhập vai một nhân 
vật tù tội trong phim Câu hỏi số 5, Đam 
kể: “Bối cảnh quay là trại tạm giam công 
an tỉnh Vĩnh phúc, 
tôi quan sát phạm 
nhân và rút ra được 
nhiều thứ hay lắm. 
Tôi đã tranh thủ 
nhờ mấy anh kĩ 
thuật ánh sáng nhốt 
tôi trong buồng 
giam, đặt chân vào 
cùm và nằm trong 
đó 15 phút…”.

Nhiều diễn 
viên cho rằng, họ 

đóng vai phản diện như bị mê, bị cuốn 
theo, không dứt ra được. Vẫn có đạo 
diễn mời họ thử các vai thiện nhưng họ 
không nhận lời vì tự thấy, tố chất của 
bản thân không phù hợp với những vai 
hiền lành. Những nhân vật gai góc mang 
diễn biến tâm lí phức tạp mới là kiểu vai 
diễn tạo cho họ hứng thú. Quốc Quân 
là một trong những diễn viên đóng đinh 
với dạng vai lưu manh, đầu trộm đuôi 
cướp. anh không thể nhớ mình tham gia 
bao nhiêu vai phản diện trên màn ảnh 
nhỏ. Khi đóng Lân “sứa” trong Người 
phán xử, anh cho rằng nhân vật của mình 
là một vai giang hồ, bản lĩnh hơn hẳn 
những nhân vật mà anh từng thủ vai. 

Có đẹp đến mấy...

DV Tùng Dương vai  
kiểm lâm biến chất  trong  

Lựa chọn cuối cùng

Vai Phống trong Lặng yên dưới vực sâu 
Doãn Quốc Đam thủ vai

(Tiếp theo trang 7)

NSND Lan Hương vai mẹ chồng tai quái 
trong sống  chung với mẹ chồng
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Để vào một vai vừa có số phận vừa có 
diễn biến tâm lí phức tạp, Quốc Quân 
cho biết, anh phải tổng hợp tính cách 
từ những vai diễn giang hồ mà mình 
từng đóng, đồng thời dành thời gian để 
đọc sách báo về giới tội phạm ngoài 
xã hội thực. sau khi những tập đầu 
tiên của Người phán xử lên sóng, Quốc 
Quân rất hài lòng vì đi đâu cũng được 
gọi là Lân “sứa”. 

ƯớC mộT lần  
ĐƯợC làm vai “xấu”

Bên cạnh những gương mặt có thể 
đảm nhận cả hai sắc thái chính diện và 
phản diện thì thi thoảng cũng có vài 
sự đột phá khiến khán giả ngỡ ngàng. 
Đó là trường hợp của những diễn viên 
chuyên đóng vai hiền lành, tốt bụng 
rồi bỗng dưng chuyển sang dạng vai 
ghê gớm và thành công hơn cả mong 
đợi. Đó là NsNd Lan hương với vai 
bà mẹ chồng ghê gớm trong phim Sống 
chung với mẹ chồng (đang phát sóng 
trên VTV1). Cú ngược dòng so với 
hình tượng nhân vật xưa nay chị thường 

đóng đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều 
cả về việc nhận vai lẫn câu chuyện hành 
xử của nhân vật trong phim. dù chủ 
động chọn dạng vai mới, NsNd Lan 
hương cũng không tránh khỏi cảm xúc 
lo sợ, hồi hộp khi xem lại những thước 
phim về bà phương, lắng nghe khán giả 
“phán xét” về việc mình lần đầu chị làm 
“người xấu” trên phim. Làm khác chất 
diễn của mình đã là khó, chịu áp lực về 
sự thành bại của hình ảnh mới cũng như 
đón nhận phản hồi của những người đã 
yêu mến chính mình lại càng khó hơn.

Với mỗi diễn viên, được làm mới, 
thoát khỏi lối mòn của mình đôi khi lại 
tạo ra một ngọn lửa bên trong, ép họ 
phải làm khác đi, tập trung và hoàn thiện 
hơn. Có thể kể ra đây nhiều cái tên đã 
có sự thay đổi từ “đẹp” sang “xấu” gây 
ấn tượng mạnh mẽ như: Trung anh, Việt 
anh, hồng Đăng, Bảo anh… Cũng có 
nhiều diễn viên cả 
đời đóng vai chính 
diện nhưng luôn 
mong ước được một 
lần vào vai “xấu”. 
Điều đó phần nào 
phụ thuộc vào sự 
quan sát riêng của 
mỗi đạo diễn. họ 
phải đủ kinh nghiệm làm phim để hiểu 
chất diễn, khả năng diễn viên có vào 
dạng vai phản diện được không và liệu 
diễn viên có chịu hợp tác không khi 
chuyển sang một hình ảnh mới. 

Có kinh nghiệm của hàng chục năm 
làm nghề nhưng diễn viên Chu hùng 
vẫn luôn cẩn trọng, kĩ càng trong việc 
lựa chọn vai, xây dựng hình ảnh. Ông 

chia sẻ: “phải có vốn sống, sự quan sát 
xung quanh mới bồi đắp cho nhân vật 
của mình dày dặn và sống động được”. 
Trên màn ảnh, diễn viên Chu hùng 
không làm đại ca giang hồ thì là tội 
phạm. Ông từng ghi dấu ấn với diện mạo 
dữ dằn của tay giang hồ khét tiếng Bắc 
Đại Bàng trong Nước mắt của mẹ (thuộc 
series Cảnh sát hình sự). Đây là vai diễn 
đưa tên tuổi của diễn viên Chu hùng đến 
gần hơn với khán giả, khiến đi đâu ông 
cũng được gọi bằng tên nhân vật trong 
phim. Ông xúc động kể lại câu nói của 

một khán giả lớn tuổi khi đó: “Mày ác 
quá nhưng mẹ vẫn thương mày lắm”. 
Theo Chu hùng, diễn cho ra tận cùng 
của một tên đại ca tàn ác vẫn có những 
phút yếu mềm bên mẹ già, không chỉ cần 
kĩ thuật diễn xuất mà phải bằng trái tim, 
bằng cảm xúc chân thật.  Và bây giờ, 

nghệ sĩ Chu hùng lại 
hồ hởi khoe: “Tôi ra 
đường nhiều người 
đã bắt đầu gọi bằng 
Thế “chột” dù chỉ 
mới xuất hiện mấy 
tập, nếu có bị mất tên 
lần nữa tôi cũng vui 
lắm”. Tuy nhiên, vẫn 

bộ râu ấy, khuôn mặt ấy nhưng nụ cười 
hiền, ánh mắt sáng và tươi vui của anh 
luôn khiến người đối diện thấy cảm yêu 
mến, tin cậy. 

dưới góc nhìn đạo diễn, Nguyễn 
Khải anh cho rằng, không có nhân vật 
phản diện 100%. Nhân vật phải đa nhân 
cách mới hấp dẫn và để lại ấn tượng lâu 
bền với khán giả. Một nhân vật chỉ ác 
toàn bộ mấy chục tập phim thì không ai 
muốn xem cả, mà tận sâu bên trong họ 
vẫn có những tính thiện, tính người. Ví 
dụ, trong Người phán xử, phan Quân, 
phan hải là nhân vật phản diện nhưng 
vẫn lấy được tình cảm của người xem. 
họ giết người nhưng trong quan hệ gia 
đình, bạn bè, anh em vẫn có những mặt 
tốt. Nếu họ ở trong hoàn cảnh nào thì sẽ 
có tính cách, số phận đó. Thông điệp đó, 
nếu làm cho tới cần sự dụng công của kĩ 
năng diễn xuất, sự tinh tế và khả năng 
cảm nhận của từng diễn viên. 

Mọi diễn viên chuyên nghiệp đều 
mong muốn được diễn các dạng vai khác 
nhau. Tuy nhiên, nếu họ có được “vệt” 
vai ấn tượng thì dù chính diện hay phản 
diện đã là thành công đáng mơ ước rồi. 
Những diễn viên thành công đều giống 
nhau ở một điểm: họ luôn phải cố gắng, 
nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể đem 
đến cho khán giả những vai diễn hay 
nhất, những cảm xúc tuyệt vời nhất. Và 
chính sự ủng hộ, cổ vũ của khán giả là 
động lực để các nghệ sĩ vượt qua những 
khó khăn, thách thức để giữ lửa với nghề.

Thu hiềN

DV Quốc Quân vai  Lân sứa trong Người phán xử

Với những diễn viên chuyên trị vai 
chính diện đột ngột chuyển sang vai 
ác, làm khác chất diễn của mình đã 
là khó, chịu áp lực về sự thành bại 
của hình ảnh mới cũng như đón nhận 
phản hồi của những người đã yêu 
mến chính mình lại càng khó hơn.
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Đó Đây

Giải thưởng báo chí về Khoa học và 
Công nghệ năm 2016 có 755 tác phẩm 

gửi về dự thi, qua các vòng sơ khảo, 60 tác 
phẩm đã được chọn vào vòng chung khảo, 
trong đó báo in có 24 tác phẩm, báo điện tử 
14 tác phẩm, báo truyền hình 14 tác phẩm 
và báo phát thanh 8 tác phẩm. hội đồng giải 
thưởng đã quyết định trao 4 giải Nhất, 9 giải 
Nhì, 9 giải Ba và 7 giải Khuyến khích cho 
các tác phẩm thuộc 4 loại hình báo chí khác 
nhau. Ở thể loại truyền hình, tác phẩm Khát vọng Việt Nam: Thắp lên hi vọng của 
nhóm tác Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Trần Việt Linh, Nguyễn Thành Công, Trung 
tâm pTL & ps vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ trao Giải Nhất tại Giải 
thưởng báo chí về Khoa học và Công nghệ năm 2016. Bên cạnh đó, Ban Khoa 
giáo cũng mang về một giải Nhì và một giải Ba. Giải Nhì thuộc về tác phẩm Ứng 
dụng nông nghiệp công nghệ cao của tác giả Cù Thị Bạch Quỳnh và tác phẩm 
Ứng dụng Monkey Junior của tác giả Thùy Chi đoạt giải Ba.

h. My

vTv giành nhiều giải tại 
giải thưởng báo chí về kh & Cn

Liên hoan thiếu nhi asEaN+ do Đài 
ThVN tổ chức từ ngày 29/5 đến 4/6, 

là sân chơi để trẻ em các nước trong khu 
vực có cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa, 
đồng thời cũng là dịp để quảng bá hình 
ảnh, đất nước, con người và văn hóa Việt 
Nam tới bạn bè các nước trong khu vực 
và quốc tế.  Năm nay, ngoài sự tham gia 
của 7 nước thuộc asEaN gồm Việt Nam, 
Thái Lan, Malaysia, indonesia, Myanmar, 
Lào, Campuchia, Liên hoan còn có sự góp 
mặt của các em thiếu nhi đến từ hàn Quốc 
và Trung Quốc.

Với chủ đề hành trình khám 
phá, Liên hoan năm nay sẽ có hai 
hoạt động chính: Đêm khai mạc 
với 9 đoàn thiếu nhi tham gia 
trình diễn, được truyền hình trực 
tiếp vào 20h10 ngày 1/6 trên kênh 
VTV1 và chương trình Lễ hội 
đường phố vào ngày 3/6 tại không 
gian đi bộ hồ Gươm, hà Nội với những 
màn biểu diễn, diễu hành đặc sắc của các 
đoàn tham dự, được phát sóng lúc 20h10 
ngày 4/6 trên kênh VTV1. Ngoài ra, trong 

những ngày diễn ra Liên hoan, các em nhỏ 
sẽ được đến thăm Bảo tàng dân tộc học, 
Nhà hát Múa rối Việt Nam... 

T.h

Cuộc họp hội đồng Điều hành lần thứ 103 của hiệp hội phát thanh Truyền hình 
châu Á - Thái Bình dương aBu đã được tổ chức từ ngày 19 - 20/5/2017 tại 

Tp hội an, tỉnh Quảng Nam, dưới sự chủ trì của Đài ThVN. Với sự tham gia của 
gần 50 nhà quản lí cấp cao, Chủ tịch, Tổng giám đốc các Đài pT-Th khu vực châu 
Á - Thái Bình dương, đây là cuộc họp quan trọng của hiệp hội nhằm đánh giá tổng 
thể các hoạt động của aBu đã và đang thực hiện từ Kì họp Đại hội đồng 2016. Các 
báo cáo tài chính, dự án đang triển khai và các chính sách, định hướng quan trọng 
của aBu trong giai đoạn tới đã được Tổng thư kí aBu trình bày tại cuộc họp để 
hội đồng điều hành thông qua và báo cáo tổng thể tại Kì họp Đại hội đồng aBu 
2017 được tổ chức vào tháng 11 năm nay. Việc đăng cai tổ chức phiên họp lần này 
một lần nữa khẳng định vị thế, vai trò của Đài ThVN, thể hiện sự hội nhập sâu 
rộng của VTV trên các diễn đàn truyền thông quốc tế.

aN Khê

vTv đăng cai tổ chức Cuộc họp hội đồng điều hành abu

Từ 20h10 đến 21h40 ngày 17/6, 
VTV1 sẽ truyền hình trực tiếp khai 

mạc Lễ hội hang động Quảng Bình. 
Lễ hội sẽ có các chuỗi sự kiện hoạt 
động đặc sắc, tiêu biểu nhằm tôn vinh 
vẻ đẹp kì ảo của “vương quốc hang 
động Quảng Bình”. Trong khuôn khổ 
lễ hội, Quảng Bình sẽ khai trương các 
sản phẩm du lịch mới, trong đó có các 
sự kiện đáng chú ý như: Tuyến du lịch 
tham quan trường quay phim Kong:  

Skull Island; Tuyến du lịch Chinh phục 
Thác Chày; Tuyến du lịch trải nghiệm 
thung lũng hamada - hang Trạ ang; 
tuyến du lịch tìm hiểu văn hoá người 
arem, Macoong; Tuyến du lịch tâm 
linh tham quan Chùa hoằng phúc... 
Trong năm 2017, du lịch Quảng Bình 
phấn đấu đón 3 triệu lượt khách, trong 
đó đón 80 nghìn lượt khách quốc tế; 
tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 3 
nghìn tỉ đồng.

p.V

vTv1: ThTT khai mạc lễ hội 
hang động quảng bình

Liên hoan thiếu nhi ASEAN
ngày hội thiếu nhi trên vTv

BTC trao giải cho các tác giả 
đạt giải Nhất

Quảng Bình là vương quốc 
của hang động
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VT
Vtruyền hình 

Đó Đây

Cựu sao hội tụ ở 
cuộc thi ca hát mới

Một cuộc thi ca hát hoàn toàn mới mang 
tên Boy Band sẽ trình làng trong mùa 

hè này với sự tham gia của hai ngôi sao lừng 
lẫy một thời Nick Carter (cựu thành viên 
Backstreet Boys) và Emma Bunton (cựu 
thành viên của spice Girls) trong vai trò giám 
khảo kiêm huấn luyện viên. họ sẽ cùng tìm 
kiếm trong số thí sinh tham gia những người 
phù hợp cho các vị trí khác nhau trong một 
ban nhạc đầy triển vọng cùng giải thưởng là 
hợp đồng ghi âm và những cơ hội được lăng 
xê. Nữ ca sĩ Rita ora sẽ đảm nhận vị trí dẫn 
chương trình sau một mùa tạm thay thế Tyra 
Banks ở America’s Next Top Model.

K.M

AmEricA’S NExt top modEL nới rộng độ tuổi thí sinh

Mới đây, kênh truyền hình 
Vh1 đã xác nhận thông tin 

cựu siêu mẫu Tyra Banks sẽ trở 
lại với vai trò giám khảo trong 
chương trình tìm kiếm người 
mẫu America’s Next Top Model 
(ANTM). Bên cạnh tin vui này, 
người sáng lập ANTM cũng tiết 
lộ, cô sẽ xóa bỏ giới hạn tuổi tác 
cho thí sinh tham gia cuộc thi. 

Nếu như trước đây, thể lệ dự thi chỉ áp dụng cho nữ giới trong độ tuổi từ 
18 - 27 thì trong mùa năm nay, chương trình cho phép thí sinh ở mọi độ 
tuổi tham gia tranh tài. Mùa thứ 24 của ANTM sẽ bắt đầu ghi hình từ mùa 
hè năm nay. 

KiM NGâN

dANciNg with thE StArS sẽ có phiên bản nhí

Chương trình khiêu vũ nổi tiếng trên truyền hình Dancing with the 
Stars (DWTS) chuẩn bị có thêm phiên bản dành cho các thí sinh nhỏ 

tuổi. Đối tượng tham dự có thể là những sao nhí hoặc là con cái của người 
nổi tiếng. Các bé sẽ được bắt cặp cùng những vũ công nhỏ tuổi tài năng để 
mang đến các phần thi tài theo chủ đề hàng tuần tương tự như phiên bản 
dành cho người lớn. Như vậy, sau MasterChef và Project Runway, DTWS 
là chương trình truyền hình nổi tiếng tiếp theo thực hiện phiên bản nhí. 
dự kiến, DWTS nhí sẽ lên sóng vào đầu năm 2018.

V.p

Đến hẹn lại lên, Chinh phục kì thi THPT Quốc gia lại tiếp 
tục đồng hành cùng các sĩ tử trong mùa thi. Năm nay, 

chương trình còn có thêm một phiên bản dành cho các em học 
sinh chuẩn bị vào lớp 
10 đã được phát sóng 
với các môn: Toán 
(Đại số và hình học), 
Ngữ văn và Tiếng 
anh. Được sự hướng 
dẫn của đội ngũ giáo 
viên có nhiều kinh 
nghiệm với phương 

pháp dạy học hiện đại, trẻ trung, cả hai phiên bản Chinh phục 
kỳ thi đều thu hút được sự chú ý và nhận những phản hồi tích 
cực từ khán giả. Bên cạnh đó, do các đề thi năm nay sẽ được 
ra dưới dạng tổ hợp nhiều môn nên chương trình đã có thêm 
những môn học mới như: Địa lí, Lịch sử, Giáo dục công dân 
nhằm đáp ứng được nhu cầu ôn thi của các em học sinh. 

B.Ly

chiNh phục kì thi thpt Quốc giA 2017 
có phiên bản mới

Với chủ đề Thuở 
trường chinh, 

Giai điệu tự hào tháng 
5 theo dấu chân những 
người chiến sĩ kể từ 
khi họ lên đường tham 
gia cuộc kháng chiến 
chống pháp đến chiến 
thắng Điện Biên phủ 
đã đi vào lịch sử thế 
giới như một mốc son chói lọi. Với 6 ca khúc: Đoàn quân 
đi, Niềm thương mến, Làng tôi, Tình đồng chí, Đường lên 
Tây Bắc và Chiến thắng Điện Biên, chương trình đưa khán 
giả trở lại với những kí ức hào hùng. Những ca khúc của 
một thời không chỉ có gian khổ, hi sinh, tình đồng chí mà 
có cả sự lãng mạn và kí ức rất đỗi tự hào của những chiến 
sĩ ngày nào.

Chương trình phát sóng vào 21h40 ngày 27/5 trên kênh 
VTV1. 

T.h

giAi điệu tự hào tháng 5 
 Thuở trường chinh

http://b.ly/
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Tấm gương đạo đức và nhân cách 
sáng ngời của Bác đã trở thành di sản 
tinh thần vô giá cho toàn dân tộc. Tư 
tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí 

Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp 
của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân 
loại và là tấm gương sáng để mọi người Việt 
Nam học tập và noi theo. Với tầm nhìn chiến 
lược của một lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch hồ Chí 
Minh luôn nhấn mạnh  nhân tố con người trong 
sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. “Con người” trong tư tưởng hồ 
Chí Minh cần hội tụ những phẩm chất tiêu 
biểu, vừa có đức, vừa có tài, cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công, vô tư, luôn đặt lợi ích của đất 
nước, của nhân dân lên trên hết.

Những điển hình tiêu biểu có mặt trong 
buổi giao lưu đại diện cho nhiều tập thể, cá 
nhân trên khắp mọi miền của đất nước và kiều 
bào ta ở nước ngoài. Đây thực sự là những 
bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua, yêu 

nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách hồ Chí Minh. Đó là: Tiến sĩ Trần 
hữu Lộc, giảng viên khoa Thủy sản, trường 
Đh Nông lâm, Thành phố hCM; Kĩ sư Văn 
Công hòa, Công ty Cp Thép Nhà Bè, Tổng  
Công ty Thép Việt Nam; Đại tá, nhạc sỹ Đỗ 
Minh Quang, Nguyên phó Giám đốc Nhà hát 
Ca múa nhạc quân đội; Bà K hiếu, thôn Xoan, 
Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm hà, tỉnh Lâm 
Đồng; Bà Nguyễn Thị Xuân oanh, Việt kiều 
Thái Lan; Thiếu tá Chu Văn Quang, Tiểu đoàn 
trưởng Tiểu đoàn cảnh sát Đặc nhiệm  số 1, 
Bộ Tư  lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; 
phó Gs, Ts Nguyễn Quang Tuấn, GĐ  Bệnh 
viện Tim hà Nội; Ông Lê Văn Thống, Trưởng 
ban Quản trị Đền thờ Bác hồ xã Lương Tâm, 
huyện Long Mỹ, tỉnh hậu Giang và Đại Đức 
Thích Thông hạnh, phó trưởng Ban Trị sự 
Giáo hội phật Giáo Việt Nam tỉnh hậu Giang.

Trong thời gian 150 phút, các gương điển 
hình đã chia sẻ những nỗ lực phấn đấu của 

sức lan tỏa của việc  
học và làm theo lời Bác

nhân dịP sơ kết một 
năm thựC hiện Chỉ thị 

05 Của bộ Chính trị 
khóa xii, ban tuyên 
giáo tư đã Phối hợP 

với đài thvn tổ ChứC 
Chương trình Giao 
Lưu điểN hìNh tiêu 

Biểu họC tập Và Làm 
thEo tư tưởNG, đạo 
đứC, phoNG CáCh hồ 

Chí miNh. 9 tấm gương 
tiêu biểu Có mặt 

trong buổi giao lưu 
đã mang tới những 

Câu Chuyện dung dị 
nhưng Chứa đựng ý 

nghĩa lớn lao.

VT
Vchương

trình mới
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mình trong việc học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ Chí 
Minh. Trên cơ sở đó, họ đã vận dụng, 
đưa vào thực tiễn công việc và cuộc 
sống, đồng thời tham mưu giúp lãnh đạo 
cơ quan, đơn vị, địa phương và người 
dân xung quanh cùng thực hiện, làm lan 
toả và nhân rộng tư tưởng, tấm gương 
đạo đức, phong cách hồ Chí Minh nói 

riêng và xây dựng con người mới, 
xã hội mới phát triển, văn minh, 
hiện đại nói chung.

Tiến sĩ Trần hữu Lộc là người 
đã dành nhiều năm nghiên cứu 
và tìm ra được nguyên nhân khiến việc 
tôm chết sớm hay còn gọi là hội chứng 
hoại tử gan tụy cấp ở tôm nuôi. Tìm ra 
được vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus 
là nguyên nhân của hội chứng tôm chết 
sớm không chỉ mang lại cho danh tiếng 
mà còn nhiều cơ hội làm việc ở nước 
ngoài, trong những phòng thí nghiệm 
hiện đại. Nhưng, vì tình yêu quê hương 
đất nước, vì bà con nông dân, anh đã 
quyết định trở về Việt Nam. Đến nay, 
người nông dân nuôi tôm trên cả nước 
đều biết đến và yêu quý Tiến sĩ Trần 
hữu Lộc. Nhiều người còn đặt cho ông 
cái tên thân mật “tiến sĩ tôm”.

Kĩ sư Văn Công hòa là người được 
đồng nghiệp yêu mến gọi là người của 
những sáng kiến. anh cũng chính là 
người thực hiện dự án di dời nhà máy 
từ TphCM về khu công nghiệp Nhơn 
Trạch - Đồng Nai. anh đã chế tạo, cải 
tiến nhiều trang thiết bị giúp cho việc di 
chuyển được thuận lợi và rút ngắn gần 
một nửa thời gian các hạng mục quan 
trọng, đẩy nhanh tiến độ, góp phần tiết 
kiệm hàng tỉ đồng. Không chỉ đề cập 
đến quá trình phấn đấu, lao động và rèn 
luyện của bản thân, câu chuyện anh hòa 

còn cho khán giả thấy, việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
hồ Chí Minh không hề khó nhưng quan 
trọng là nói phải đi đôi với làm.

Thiếu tá Chu Văn Quang, cảnh sát 
đặc nhiệm Bộ Công an là người đã có 
nhiều đóng góp tích cực trong việc giữ 
bình yên cuộc sống cho nhân dân. anh 
được đồng đội mến phục bởi quyết tâm 
tấn công đến cùng các loại tội phạm.  
21 năm trong nghề, trong đó 20 năm 
thuộc lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, 
anh đã trực tiếp tham gia phá nhiều vụ 
án lớn, đặc biệt là về ma túy. anh chia 
sẻ, công việc thường xuyên phải đối 
mặt với các loại tội phạm nguy hiểm 
nên 6 điều Bác hồ dạy Công an nhân 
dân mang một ý nghĩa và tầm quan 
trọng đặc biệt đối với anh cũng như 
các đồng nghiệp. Công việc khó khăn, 
vất vả, nguy hiểm là vậy nhưng chưa 
bao giờ trong anh có suy nghĩ muốn 
tìm một công việc khác, một vị trí khác 
thuận lợi và bớt nguy hiểm hơn.

Là Giám đốc Bệnh viện Tim hà Nội, 
phó Gs - Ts Nguyễn Quang Tuấn đã 
cùng với tập thể bác sĩ, nhân viên bệnh 
viện  có nhiều hoạt động tích cực như 

khám chữa bệnh miễn phí cho người 
nghèo, là cầu nối của các nhà tài trợ với 
trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh… Những 
năm qua, Bệnh viện Tim hà Nội, mà 
trực tiếp là bác sĩ Tuấn, đã tiến hành mổ 
tim cho nhiều trường bệnh nhi có hoàn 
cảnh khó khăn. Tại Viện Tim hà Nội, 
lời căn dặn của Bác hồ “Thầy thuốc như 
mẹ hiền” đã được phó Gs - Ts Nguyễn 
Quang Tuấn coi là kim chỉ nam trong 
mọi hoạt động và được tập thể y, bác sĩ 
vận dụng nghiêm túc và sáng tạo trong 
mọi công việc.

Mỗi khách mời có mặt trong buổi 
giao lưu mang đến một câu chuyện khác 
nhau nhưng đó đều là những câu chuyện 
thực tế, cảm động về những việc làm 
bình dị mà cao quý, bắt nguồn từ việc 
noi theo gương Bác; về ý chí, quyết tâm 
vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm 
vụ; về tinh thần phục vụ nhân dân; về ý 
thức trách nhiệm; về lòng nhân ái, yêu 
thương con người và đạo đức cách mạng 
cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

Tự giác, bình dị, phấn khởi, tin 
tưởng là những cảm nhận có thể thấy rõ 
qua câu chuyện mà các tấm gương điển 
hình tiêu biểu trên khắp mọi miền của 
Tổ quốc đã mang đến từ việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
hồ Chí Minh. Những câu chuyện của họ 
sẽ là niềm cảm hứng, niềm tin để nhân 
rộng hơn nữa trong xã hội, đặc biệt là 
trong thế hệ trẻ hôm nay.

yếN TRầN  
Ảnh: hải hƯNG

Bà K’ Hiếu - Thôn Xoan, thị trấn Đinh Văn,  
huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban  

Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng  
các điển hình tiêu biểu trong chương trình

Đại tá, nhạc sĩ Đỗ Minh Quang-  
Nguyên PGĐ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội 
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Con ĐƯờng nào Cho  
gươNg mặt thươNg hiệu?
Với bất cứ chương trình truyền hình 

nào, mùa thứ hai luôn đầy áp lực. Gương 
mặt thương hiệu (GMTH) trình làng 
tạo nên cơn sốt suốt nhiều tháng nhưng 
không hẳn vì độ hấp dẫn của các thử 
thách, sức hút từ thí sinh mà phần lớn từ 
cách tạo đất diễn, chia vai khéo léo cho 
đội ngũ hLV khiến khán giả như được 
thưởng thức một bộ phim nhiều tập gay 
cấn, khó đoán. The Face phiên bản Việt 
trở nên có nhiều nét tương đồng với 
nước láng giềng Thái Lan chứ không 
hẳn tập trung vào yếu tố thời trang, đào 
tạo người mẫu như phong cách âu - Mỹ. 
Giữa hàng loạt các cuộc thi tài đang rơi 
vào tình trạng nhạt nhòa thì sự xuất hiện 

của GMTH lập tức trở nên ấn tượng, 
dù rằng, khi tập trung “diễn” hơi sâu, 
chương trình không tránh khỏi nhiều lời 
chê về chất lượng chuyên môn, chẳng 
hạn như cách xây dựng thử thách đơn 
giản, không mấy liên quan trong khi 
dành phần nhiều thời lượng mỗi tập cho 
những màn đấu đá qua lại giữa hLV 
cũng như thí sinh. 

Chọn 3 hLV: Lan Khuê, Minh Tú, 
hoàng Thùy - những người mẫu có tố 
chất trình diễn hàng đầu hiện nay trong 
làng thời trang Việt - GMTH dường như 
hứa hẹn sẽ đẩy cao yếu tố chuyên môn, 
gỡ bỏ những hạt sạn không đáng có từng 
xảy ra ở mùa đầu khi hLV cần phải thị 
phạm, chỉ đạo cho thí sinh. dù có kịch 
tính như phim chăng nữa, cuối cùng 
GMTH vẫn cần phải thể hiện được tính 
chất của một chương trình thời trang, 
đào tạo những kĩ năng cần thiết để các 
cô gái trẻ có những bước tiến vững chắc, 
dài hơi chứ không phải chỉ nổi lên chớp 
nhoáng bằng một số sản phẩm thương 
hiệu đồng hành. Điều này càng cần thiết 
hơn khi danh sách thí sinh mùa hai được 
tiết lộ sẽ khá đông đảo các hotgirl, các 
fashionista (tín đồ thời trang), người đẹp 

?the Face mùa thứ hai

CHọn Đúng người, 
Đặt Đúng CHỗ

ba Cái tên lan khuê, minh tú và 
hoàng thùy trong vai trò huấn 

luyện viên (hlv) thE FaCE Tạo 
nên nhiều kì vọng lẫn băn 

khoăn Cho một mùa thi mới. bên 
Cạnh đó, danh sáCh thí sinh 

Cũng như nhiều nhân vật đặC 
biệt hứa hẹn góP mặt sẽ khiến 

khán giả khó lòng thờ ơ.

Giám khảo 
Minh Tú

Giám khảo 
Hoàng Thùy

Giám khảo 
Lan Khuê
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vốn đã khá nổi trên cộng đồng mạng. họ 
sẵn có “gương mặt”, sức hút nhất định 
và cần sự hỗ trợ, hoàn thiện từ hLV, bệ 
phóng từ chương trình để đường hoàng 
bước ra với danh xưng người mẫu. Điều 
kiện hợp tác với các nhãn hàng có thể rất 
khắt khe tuy nhiên cơ hội để đạt được vị 
trí nhất định trong làng thời trang thì khá 
rộng mở khi mà sàn catwalk Việt Nam, 
quốc tế hiện rất sôi động. 

Với những hồ nghi về khả năng của 
hai hLV mới Minh Tú và hoàng Thùy, 
câu trả lời thuyết phục nhất có lẽ không 
gì bằng việc chờ đợi chương trình lên 
sóng. Còn nhớ ở thời điểm năm trước, 

phạm hương, Lan Khuê tỏ ra quá non 
nớt khi xếp cạnh hồ Ngọc hà. Vậy mà 
Lan Khuê đã lột xác quá thành công từ 
một người mẫu góc cạnh, được dự đoán 
vào “vai ác” thành một hLV ngọt ngào, 
trách nhiệm. Thay vì vội vàng đánh giá 
thấp hai gương mặt mới, hãy cho họ cơ 
hội để thể hiện và gây bất ngờ. 

ngang Cơ và ngang Tài
Lan Khuê chắc chắn sẽ đổi ngôi 

ngoạn mục ở mùa thứ hai, giành được 
lợi thế trong việc chọn lựa thí sinh chứ 
không lâm vào tình trạng ngậm ngùi 
nhìn những ứng viên nặng kí về tay 
người khác. Kinh nghiệm, vị thế từ mùa 
đầu tiên cũng giúp hoa khôi dễ bề xoay 
sở, nhận được nhiều sự ủng hộ hơn. 

Đặt bên cạnh hai “lính mới” gây nhiều 
tranh cãi, sự áp đảo của Lan Khuê là 
dễ nhận thấy. Nhưng như hồ Ngọc hà 
từng “cảnh báo” rằng: “Người mới thì sẽ 
không quá đề phòng, e dè mà sẵn sàng 
bộc lộ cá tính, không ngại đưa ra những 
góc cạnh xù xì của mình”. 

sự quan tâm cuồng nhiệt của khán 
giả đã “đổi đời” cho phạm hương, Lan 
Khuê dù họ không giành chiến thắng, bài 
học ấy sẽ là lời nhắc nhở để thái độ chủ 
quan, lơ là không có chỗ trong GMTH 
mùa hai. Độ bằng vai, phải lứa về tuổi 
đời, tuổi nghề giữa ba hLV cũng gạt 
đi sự nể nang để cuộc đấu trở nên cân 
bằng, quyết liệt, ngang cơ hơn. Ngay thời 
điểm nhận lời tham gia GMTH, Minh Tú 
lại đang hưởng lợi từ hiệu ứng cuộc thi 
Asia’s Next Top Model, nơi cô trở thành 
đại diện Việt Nam đạt thành tích tốt nhất 
từ trước tới nay. Còn với hoàng Thùy, 
trong vòng hai năm trở lại đây, từ một 
người mẫu mình hạc xương mai, cựu 
Quán quân Vietnam’s Next Top Model đã 
có cuộc đột phá về hình ảnh để sở hữu 
thân hình quyến rũ, phong cách ăn mặc 
thời thượng. hạn chế của hoàng Thùy 
là khả năng ăn nói và một số lỗi phát âm 
đậm chất địa phương. Cả ba khá tương 
đồng về nền tảng, sức hút, sức trẻ lại 
được sự hỗ trợ đắc lực từ đội ngũ xây 
dựng hình ảnh giàu kinh nghiệm. Vấn đề 
ở chỗ họ sẵn sàng đi đến đâu và sẽ thể 

hiện như thế nào trong chương trình  
mà thôi. 

Về phía thí sinh, cuộc thi tìm kiếm 
trực tuyến được thực hiện quá sôi nổi với 
sự góp mặt của những cô gái đang nổi 
đình đám trên mạng xã hội. sẽ không bất 
ngờ nếu Top 3 trực tuyến: Tú hảo, Thiên 
Nga, Quỳnh Như tiếp tục là những cái 
tên câu khách cho chương trình và nhận 
được nhiều ưu ái. dù vậy, theo tiết lộ từ 
chương trình, những ứng cử viên khác 
cũng không hề nhẹ kí, gồm một số người 
đẹp có danh hiệu, thứ hạng tại các cuộc 
thi nhan sắc cũng như các gương mặt 
ấn tượng trong làng người mẫu. Không 
đặt ra tiêu chí nghiêm ngặt về hình thể, 
chiều cao, cũng không thử thách bằng 
những đề bài quá khó, GMTH có mục 
tiêu thực dụng là tiếp cận với các nhãn 
hàng, cho nên nhiệm vụ quan trọng của 
thí sinh là phải tạo được sự hứng thú, 
quan tâm cho công chúng theo hướng 
tích cực.

Không thể không nhắc đến siêu mẫu 
hữu Vi - người sẽ đảm nhận vai trò dẫn 
dắt trong mùa hai và dàn khách mời hết 
sức đặc biệt hứa hẹn sẽ mang đến bất 
ngờ lớn cho khán giả.

The Face - Gương mặt thương hiệu 
mùa thứ hai dự kiến lên sóng lúc 21h 
Chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 11/6. 

hƯơNG huyềN

Siêu mẫu 
Hữu Vi đảm 
nhận vai trò 
dẫn dắt mùa 

thứ hai

Top 3 
The Face online
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Các hình ảnh trong chương trình

sân Chơi nâng Cao  
Thể ChấT Cho Trẻ

Với mong muốn tạo ra sân chơi để 
các bạn nhỏ có thể thỏa sức vận động, 
giải phóng năng lượng và đặc biệt là hiểu 
hơn về tinh thần đồng đội và kĩ năng làm 
việc nhóm, game show Vươn cao  
V-Stars đã ra đời. Bản quyền của chương 
trình thuộc Đài Truyền hình Việt Nam và 
Công ty TNhh Format plus. Tên chương 
trình Vươn cao V- Stars bắt nguồn từ 
mong muốn kì vọng các bạn học sinh sẽ 
trở thành những ngôi sao sáng, trở thành 
thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh và tự tin.

Là sân chơi vận động dành cho học 
sinh tiểu học, do đó những người thực 
hiện chương trình phải tính toán rất kĩ 

để có những phần chơi phù hợp với sức 
khỏe và thể chất của các em. Game show 
gồm 4 phần: Nhảy bao bố, Buộc chân 
sút bóng, Đoàn tàu con rết, Trò chơi liên 
hoàn (bật nhảy, dẫn bóng, ném rổ). Các 
phần chơi này là sự kết hợp giữa các trò 
chơi đơn giản của trẻ em với những môn 
thể thao cơ bản trong giáo dục thể chất ở 
các trường tiểu học. BTV phương Chi - 
phòng Thiếu nhi VTV6 cho biết: “Chúng 
tôi đã mời các cố vấn là những chuyên gia, 
huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp am 
hiểu cấp tiểu học để đưa ra thử thách với 
các bạn học sinh. Các trò chơi đều buộc 
các em phải cố gắng nhưng không mang 
tính đánh đố. Ngoài ra, chúng tôi đã mời 
đội ngũ trọng tài là các huấn luyện viên ở 
các trung tâm  

Vươn cao V - Star 
Thử ThÁCh Mới Của 
họC siNh Tiểu họC

hiện nay, trên sóng vtv Có khá 
nhiều CuộC thi dành Cho CáC em 
họC sinh tiểu họC. tuy nhiên, 
Phần lớn CáC CuộC thi này đều 
là game show về kiến thứC, vẫn 
Còn thiếu sân Chơi để CáC em 
Phát triển thể Chất, nâng Cao 
sứC khỏe. Chính vì vậy, mới đây, 
kênh vtv6 đã Cho ra mắt game 
show vận động dành riêng Cho 
họC sinh tiểu họC Có tên VươN 
Cao V - Star. Chương trình  
Phát sóng vào 2h30 Chủ nhật  
hàng tuần.
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thể thao uy tín của hà Nội để đảm bảo tính 
chính xác và công bằng cho cuộc thi”.

Một trong những vấn đề được những 
người thực hiện chương trình đặc biệt 
quan tâm chính là yếu tố an toàn. do các 
em thường rất hiếu động nên nếu thi đấu 
quá hăng có thể sẽ dẫn đến chấn thương. 
do đó, một trong những yêu cầu đầu tiên 
khi thiết kế các trò chơi là phải đảm bảo 
tính an toàn. Ngoài ra, bộ đạo cụ cho 
từng trò chơi cũng được thiết kế riêng 
với chất liệu an toàn đồng thời phù hợp 
với chiều cao, tầm với của trẻ. Trong mỗi 
trận đấu luôn có sự túc trực của đội ngũ 
nhân viên y tế để chăm sóc sức khỏe cho 
các em nếu có tình huống bất ngờ xảy ra. 
BTV phương Chi cho biết, đến nay may 
mắn là chưa có chấn thương nào nghiêm 
trọng xảy ra. Chỉ có một sự cố nhỏ đó là 
một bạn học sinh bị xước đầu gối nhẹ, 
hơi rớm máu, tuy nhiên, sau khi được 
nhân viên y tế chăm sóc, bạn ấy quyết 
tâm: “Con vẫn thi đấu được, đội của con 
sẽ giành chiến thắng”.

những Chuyện Chỉ Có  
ở VươN cAo V - StAr

Lần đầu tiên thực hiện một game 
show vận động dành cho trẻ nhỏ, ekip 

thực hiện chương trình của phòng  
Thiếu nhi VTV6 đã dồn rất nhiều tâm 
huyết. Để có thể đưa chương trình lên 
sóng là một chuỗi các công việc có tên 
và không tên của nhà sản xuất, các biên 
tập viên, đạo diễn, quay phim và trợ 
lí. BTV phương Chi bật mí: “Chúng 
tôi đã mất khoảng thời gian khá dài để 
lên khung cho chương trình và khi bắt 
tay vào thực hiện thì còn phức tạp hơn 
thế. Trung bình, với mỗi trận đấu phải 
huy động ekip tới gần 30 người với rất 
nhiều bộ phận như: hình ảnh, âm thanh, 
ánh sáng, đạo diễn hình ảnh, đạo diễn 
sàn, quay phim, các biên tập và trợ lí. 
Trung bình trong mỗi chương trình có 
20 em thí sinh tham gia và gần 150 khán 
giả nên các thành viên của ekip đôi khi 
phải kiêm thêm 2 - 3 nhiệm vụ mà việc 
vẫn không xuể. Ngoài phần ghi hình 
ở trường quay còn phải ghi hình thêm 
nhiều video tư liệu khác để chương trình 
hoàn thiện và sống động hơn. Bên cạnh 
đó, lượng dữ liệu của chương trình cũng 
rất lớn, do đó đạo diễn và các biên tập 
viên phải khá vất vả để có thể xem lại 
băng hình và quyết định xử lí thêm hậu 
kì về mặt hình ảnh. 

Với đối tượng đặc thù người chơi là 
trẻ em ở độ tuổi tiểu học nên trong quá 
trình ghi hình có rất nhiều tình huống 
hài hước, vui nhộn khiến những người 
thực hiện rất ấn tượng. Theo format thì 
đội thắng cuộc sẽ được trọng tài chính 
trao cúp, nhưng đôi lúc vì quá vui và 
phấn khích nên ngay khi MC vừa công 
bố đội thắng cuộc, đã có bạn nhỏ chạy 
đến chỗ chiếc cúp mang thẳng về đội 
mình... Những tình huống như thế luôn 
là liều thuốc tinh thần hữu hiệu giảm bớt 
mệt mỏi cho ekip thực hiện. Người dẫn 
chương trình Ngô Quang Vinh đã từng 
quen thuộc với các khán giả nhỏ tuổi của 
VTV6 qua các chương trình: Chúc bé 
ngủ ngon, Những nốt nhạc xinh, Thành 
phố đảo ngược... cùng lúc đã phải đóng 
rất nhiều vai trò khác nhau. Từ việc là 
trọng tài phân xử cho hai đội chơi rồi 
còn phải trở thành “bảo mẫu” vỗ về, dỗ 
dành các bạn nhỏ. Tuy nhiên, do đã quen 
thuộc trong vai trò là một người bạn để 
có thể nắm bắt tâm lí trẻ nhỏ nên Quang 
Vinh rất linh hoạt trong cách xử lí các 
tình huống. 

Thu huệ 
Ảnh: hải hƯNG

Phần thi trò chơi liên hoàn đòi hỏi sự khéo léo của các em thiếu nhi
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Vgương mặt

trang bìa

 MC Minh trang

hết mình 
với những 
“tình yêu” 

mới…

Chia sẻ về việC đảm nhận vai 
trò dẫn Chương trình Của 
QuốC Gia Khởi NGhiệp trên 

sóng vtv1 và họC CùNG CoN 
trên vtv7, minh trang Cho 

rằng, đó là vì tình yêu dành 
Cho nghiệP truyền hình 

trong Cô Chưa bao giờ vơi. 
Cùng lắng nghe tâm sự Của 

nữ mC xinh đẹP này để hiểu 
thêm về những “tình yêu” 

mà Cô luôn ấP ủ…
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Dù trước đây minh trang đã chia 
sẻ về việc dừng công việc chính thức tại 
VtV nhưng khán giả vẫn bắt gặp mC 
minh trang trong một số chương trình 
của nhà đài. Chị chia sẻ gì về điều này?

Làm truyền hình là công việc mà tôi 
rất yêu thích. Đó cũng là lí do mà sau 
khi du học về chuyên ngành marketing, 
trở về Việt Nam, tôi vẫn quay lại với 
truyền hình. Quyết định dừng công 
việc tại ĐThVN tại thời điểm đó là do 
tôi mang thai bé thứ hai và gia đình lại 
chuyển chỗ ở. Tuy nhiên, tôi vẫn gắn bó 
với ĐThVN chứ không nghỉ hẳn. hiện 
tại, tôi đang tham gia chương trình Học 
cùng con trên VTV7 và Quốc gia khởi 
nghiệp trên sóng VTV1.

Cảm xúc của chị khi đảm nhận 
vai trò mC cho chương trình quốc gia 
khởi nghiệp trên sóng VtV1?

Tôi rất vui khi được tiếp xúc với rất 
nhiều bạn trẻ tài giỏi, có hoài bão lớn 
và đang làm được rất nhiều việc ý nghĩa 
cho xã hội. Tôi được trải nghiệm và tích 
lũy kiến thức, mỗi khách mời là một 
câu chuyện, một thế giới và một bầu 
trời thú vị riêng, có ý chí trong việc tạo 
dựng sự nghiệp. 

Chắc hẳn chị cũng đã có những 
trải nghiệm đáng nhớ khi cùng con gái 
Daisy tham gia học cùng con trên 
VtV7?

Đúng là như vậy. Học cùng con là 
một chương trình rất bổ ích dành cho các 
bạn nhỏ. daisy đã có thêm cơ hội để có 
thể tích lũy các kiến thức thông qua việc 
hai mẹ con cùng tham gia các hoạt động 
thường ngày. Đây cũng là một dịp để bạn 
ấy rèn luyện thêm sự tự tin khi cùng mẹ 
ghi hình một chương trình truyền hình. 

được biết, minh trang còn sáng 
lập dự án mầm nhỏ đang nhận được 
rất nhiều sự quan tâm trên mạng xã 
hội. Chị có thể chia sẻ về dự án này 
của mình?

Từ khi làm mẹ, tôi đã phải nghiên 
cứu và đọc rất nhiều sách báo để thu thập 
kiến thức nuôi con hữu ích. Tôi tin rằng, 
việc trở thành cha mẹ là một thử thách 
không nhỏ đối với mỗi người. Chính vì 
thế, tôi ấp ủ và quyết tâm thực hiện dự án 
Mầm nhỏ. Tại đây, những thông tin hữu 
ích về kiến thức chăm sóc, nuôi dạy và 
đồng hành cùng con, làm sao có thể giúp 

các bố mẹ nuôi dạy những đứa con hạnh 
phúc sẽ được chia sẻ thường xuyên. 

theo dõi trang cá nhân cũng như 
những cuộc đối thoại chị đã tham gia, 
có thể thấy, những cuốn sách có ý 
nghĩa rất lớn đối với chị?

Đúng vậy, tôi sẽ không thể trở thành 
tôi của ngày hôm nay nếu như không có 
sách. Ngày tôi còn bé, do bận việc nên 
bố mẹ hay thả tôi vào Thư viện hà Nội. 
Thói quen đọc sách ngấm vào người 
mình lúc nào không biết. Cho đến lúc 
làm mẹ, tôi mới thấy việc đọc sách giúp 
ích cho mình rất nhiều. Những cuốn sách 
có ý nghĩa đặc biệt để nuôi dưỡng tâm 
hồn, cung cấp những kiến thức đầu đời 
cho các bạn nhỏ từ 0 đến 6 tuổi, chưa thể 
tự đọc được nhưng lại có trí tò mò rất 
cao. Chính vì vậy, tôi cũng thường xuyên 
chia sẻ với các bố mẹ về tầm quan trọng 
của việc đọc sách cho con.

được biết, chị còn tham gia biên 
dịch sách truyện dành cho thiếu nhi. 
Vậy cơ duyên nào đã đưa chị đến công 
việc biên dịch sách?

Cũng xuất phát từ việc yêu trẻ con và 
yêu sách. Rất tình cờ, một số đơn vị xuất 
bản và phát hành đã liên lạc với tôi, đề 
xuất việc tôi có thể tự do lựa chọn những 
đầu sách chất lượng, đảm nhiệm toàn bộ 
phần dịch và biên tập... Vậy là một số 
cuốn sách đã  ra đời.

Chị có thể chia sẻ về dự án sách 
hóa nông thôn và những công việc chị 
đảm nhận trong dự án này?

dự án Sách hóa nông thôn là do anh 
Nguyễn Quang Thạch khởi xướng. Tham 
gia dự án này, tôi cùng các thành viên đi 
đến các vùng nông thôn để nói chuyện, 
làm sao giúp các bậc cha mẹ có con nhỏ 
trong độ tuổi từ 0 đến 6 thiểu được tầm 
quan trọng của việc đọc sách và ảnh 
hưởng của sách đối với việc hình thành 
nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn của các 
bạn nhỏ. 

Là mẹ của hai con gái nhỏ, lại 
đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. 
Làm thế nào chị có thể cân bằng được 
cuộc sống của mình?

Tôi cũng chưa làm được gì to tát mà 
luôn tâm niệm là mình cứ cố gắng thì 
sẽ tìm được cách. sau giờ làm, về đến 
nhà là tôi dành thời gian cho con cái, gia 
đình. Mọi người hay quan niệm là quan 
tâm đến con là phải dành nhiều thời gian 
cho con nhưng thật ra, số lượng không 
quan trọng bằng chất lượng, làm sao để 
quãng thời gian bên con phải chất lượng.

Chị có thể chia sẻ với khán giả 
những dự định của mình trong thời 
gian tới?

Tôi vẫn làm MC cho một số chương 
trình của Đài ThVN, bên cạnh đó tôi 
cũng sẽ cố gắng có những hoạt động 
giao lưu để đẩy mạnh dự án Mầm nhỏ 
hơn nữa, cố gắng phát triển kĩ năng biên 
dịch để có thể mang đến cho các bạn nhỏ 
những đầu sách hay và bổ ích. 

Cảm ơn chị! 
ĐặNG TRaNG (Thực hiện)
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 Pv: đối với nhiều cán bộ, chiến 
sĩ hải quân, trường Sa không còn 
là nơi đến mà chính là nơi để trở về. 
mỗi lần trở về nơi đây, cảm xúc của 
ông có giống nhau? Kỉ niệm nào về 
trường Sa khiến ông nhớ mãi? 

- đại tá đỗ tấn hồng: Quân 
chủng hải quân và cán bộ chiến sĩ 
Trường sa có khẩu hiệu: Đảo là nhà, 
biển cả là quê hương nên mỗi lần đi 
Trường sa, tôi đều có cảm giác như 
được về nhà. Công tác chỉ đạo hậu cần 
bao quát toàn diện các mặt, từ ăn ở, 
sinh hoạt đến chăm sóc sức khỏe, khám 
chữa bệnh nên lúc nào tôi cũng tự hỏi: 
Không biết đời sống cán bộ, chiến sĩ và 
nhân dân trên đảo có khá hơn không? 
sức khỏe của anh em thế nào…? Cũng 
bởi vậy, mỗi khi sắp đến đảo, tôi luôn 
cảm thấy bâng khuâng. 

Kỉ niệm thì rất nhiều nhưng khó 
quên nhất là lần đầu tiên tôi ra thăm 
đảo và kiểm tra công tác hậu cần. anh 

em chịu khó trồng từng cây rau và 
chăm bón rất cẩn thận; chăm chút từng 
con gà, con vịt như chăm con người. 
Cũng trong chuyến đi này, tôi vô cùng 
ngạc nhiên và khâm phục khi biết anh 
em trên đảo đã sáng tạo ra một chiếc máy 
ấp trứng vịt. Ngoài đảo, nuôi một con vịt 
phải phụ thuộc vào môi trường, điều kiện 
khí hậu... Trước đó, tôi rất phấn khởi vì 
các chiến sĩ trên đảo đã được cung cấp 
đủ thực phẩm tươi từ bờ nhưng khi tận 
mắt thấy một đàn vịt, con đang nở, con 
vừa mới nở thì càng phấn khởi hơn. Cái 
khó ló cái khôn, anh em ngoài đảo đã chế 
tạo ra những lò ấp vịt thủ công chỉ bằng 
bóng điện và hộp giấy. sáng kiến đó sau 
này được nhân rộng và giờ đã được phổ 
biến trên các điểm đảo. Điều đó chứng 
minh sức sống Trường sa không hề trừu 
tượng chút nào.

 để chuyến đi lần này được 
thành công, trong công tác chuẩn bị 
có điểm gì đặc biệt, thưa ông?

- Trên chuyến đi công tác lần này, 
tôi rất vinh dự được Quân chủng hải 
quân giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn 
công tác đưa đoàn đại biểu của các 
bộ, ban, ngành các tỉnh thành phố và 
các đơn vị trong Quân chủng đi thăm 
hỏi, động viên chiến sĩ và nhân dân 
trên quần đảo Trường sa. Để làm 
tốt công tác hậu cần, ngoài công tác 
chuẩn bị nơi ăn ở, xe đưa đón các 
đại biểu, quan trọng nhất là công tác 
tuyên truyền để làm sao các đại biểu 
nắm được lịch trình của chuyến đi 
và thông tin đầy đủ về các đảo thuộc 
Quần đảo Trường sa; đồng thời hiểu 
được các quy định khi ra đảo. Từ 
đó, đại biểu không bị bỡ ngỡ mà còn 
cảm thông hơn với những khó khăn, 
vất vả của cán bộ, chiến sĩ và truyền 
tải tình cảm từ đất liền ra Trường sa 
nồng ấm hơn, giúp các chiến sĩ thêm 
vững niềm tin, chắc tay súng bảo vệ 
chủ quyền biển đảo.

Chung sức, chung lòng  
vì biển đảo quê hương

“trong suốt Chiều dài lịCh sử hàng 
ngàn năm dựng và giữ nướC Của 

dân tộC việt nam biển đảo luôn là 
một Phần lãnh thổ thiêng liêng 

không thể táCh rời, không thể 
Chia Cắt và Có vị trí Chiến lượC vô 

Cùng quan trọng”. Chia sẻ Của đại 
tá đỗ tấn hồng - Phó CụC trưởng 

CụC hậu Cần, bộ tư lệnh hải quân - 
trưởng đoàn Công táC sau Chuyến 

ra thăm và động viên quân, dân 
trên huyện đảo trường sa và nhà 

giàn dk1 sẽ giúP độC giả hiểu hơn về 
CuộC sống Của CáC Chiến sĩ hải 

quân - những người đang ngày đêm 
giữ tay súng bảo vệ vững ChắC Chủ 

quyền quốC gia trên biển đông. 

Đại tá Đỗ Tấn Hồng thăm hỏi động viên các chiến sĩ trên đảo Trường Sa lớn

VT
VĐối

thoại
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 Qua thực tế chuyến đi, chúng 
tôi nhận thấy, trên các đảo đều được 
đầu tư hệ thống năng lượng gió, pin 
mặt trời cũng như truyền hình vệ 
tinh. điều này đã góp phần làm thay 
đổi cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ 
trên đảo như thế nào, thưa ông?

- Những năm gần đây, hệ thống 
năng lượng sạch, hệ thống chiếu sáng 
cũng như truyền hình vệ tinh trên các 
đảo đã được Đảng, 
Nhà nước, Quân 
đội quan tâm. Đặc 
biệt, theo đề xuất 
của Quân chủng 
hải quân, các cơ 
quan, ban, ngành 
địa phương và nhân 
dân cả nước đã ủng 
hộ cũng như tạo 
các nguồn kinh phí 
lắp hệ thống năng 
lượng mặt trời, quạt 
gió, các cán bộ, 
chiến sĩ trên đảo 
đã được sử dụng điện trong công 
tác học tập, sinh hoạt. Điều này đã 
góp phần rất lớn trong việc thay 
đổi cơ bản diện mạo cuộc sống trên 
quần đảo Trường sa và nhà giàn 
dK. Có điện, cán bộ, chiến sĩ sinh 
hoạt, học tập công tác tốt hơn; xem 
được truyền hình nên hiểu về đất 
liền, về tình hình chính trị trong 
nước, quốc tế đồng thời đời sống 
tinh thần của bộ đội cũng được cải 
thiện. Đặc biệt, có điện mới đưa 
được máy móc, trang thiết bị hiện đại 
ra ngoài Trường sa để khám chữa bệnh 
cho quân và dân trên đảo. Nhờ đó, mỗi 
năm, chúng tôi đã cứu chữa được hàng 
trăm lượt bệnh nhân trên đảo cũng như 
nhân dân làm ăn trên biển.

 Là trưởng đoàn của chuyến 
công tác, sau khi thăm hỏi, động viên 
các cán bộ chiến sĩ trên các đảo, còn 
điều gì khiến ông trăn trở và  
băn khoăn?

- Những năm qua, Đảng và Nhà 
nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc 
phòng rất quan tâm đến cán bộ, chiến 
sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường 

sa, nhà giàn dK. Cuộc sống 
của cán bộ chiến sĩ đã bớt khó 
khăn hơn rất nhiều, từ ăn ở 
đến cuộc sống sinh hoạt. Tuy 
nhiên, tôi vẫn còn băn khoăn 
nhiều về khí hậu ngoài này. 
Các trang thiết bị máy móc, 
các công trình bê tông cốt 
thép, nhà cửa bị ăn mòn và 
phá hủy rất nhanh do nước 
biển mặn. Vì vậy, tôi luôn trăn 

trở làm sao để có thêm nhiều chương 
trình, qua đó Đảng, Nhà nước và nhân 
dân cả nước sẽ chung sức, chung lòng 
để cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên quần 
đảo Trường sa và nhà giàn dK có cuộc 
sống, đỡ vất vả và khó khăn hơn. 

 thời gian qua, đài thVN 
cùng với Quân chủng hải quân đã 
có nhiều chương trình và tin bài 
tuyên truyền về biển, đảo. Cá nhân 
ông đánh giá thế nào về hiệu quả của 
công tác tuyên truyền này? 

- Theo tôi, VTV là một kênh tuyên 
truyền mang lại hiệu quả nhanh nhất, 
lan tỏa rộng nhất. Các chương trình 

phát sóng trên VTV 
đã giúp các tầng 
lớp nhân dân hiểu 
và biết được chủ 
quyền biển đảo của 
mình đến đâu, biết 
được khó khăn vất 
vả của các chiến sĩ 
hải quân trên đảo và 
nhà giàn dK. Từ đó 

giáo dục cho mỗi người về chủ quyền 
biển đảo và ý thức trách nhiệm chung 
sức, chung lòng xây dựng biển đảo quê 
hương. Nhân dân cả nước đã có nhiều 
phong trào ủng hộ Trường sa, nhà giàn 
dK góp phần động viên cán bộ chiến 
sĩ trên đảo Trường sa và nhà giàn dK 
yên tâm hơn để quán triệt tốt tư tưởng, 
đường lối chủ trương của Đảng, thực 
hiện tốt đối sách trên biển và giữ gìn 
biển đảo quê hương, bảo vệ vững chắc 
chủ quyền quốc gia trên biển.

 Xin cảm ơn những chia sẻ  
của ông! 

hải yếN - Lê hoa (Thực hiện)

Giao lưu văn nghệ giữa quân và dân 
 địa phương trên đảo Trường Sa lớn

Cứu hộ ngư dân là một nhiệm vụ  
quan trọng của Hải quân nhân dân Việt Nam

Hệ thống năng lượng gió 
và pin mặt trời trên đảo  

Phan Vinh A

Trồng cây lưu niệm trên đảo Phan Vinh A
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 biển đông du ký là chương trình 
truyền hình thực tế về biển đảo, chắc hẳn 
khi thực hiện sẽ có nhiều khác biệt so với 
những chuyến tác nghiệp thông thường?

Với tiêu chí Đi để tự hào, series Biển 
Đông du ký muốn đưa thêm nhiều thông 
tin lịch sử về những vùng biển đảo mà 
chương trình đặt chân tới. Được đi đến 
nhiều vùng biển khác nhau, tôi thấy biển 
đảo Việt Nam đẹp hơn những gì tôi có thể 
tưởng tượng và đây cũng là điều chương 
trình  muốn chuyển tải đến với khán giả.

Mỗi chuyến ghi hình thường kéo dài từ 
một tuần trở lên, chúng tôi phải di chuyển 
trên nhiều địa hình khó khăn, yêu cầu về 
hình ảnh chất lượng cao nên đòi hỏi quá 
trình tác nghiệp lâu hơn. Trong format 
mới, nhóm sản xuất còn phải gặp gỡ nhiều 

chuyên gia, những nhà nghiên cứu và nhà 
sử học, tìm kiếm tài liệu. Có rất nhiều 
thông tin mới, những tư liệu quý sẽ được 
gửi đến khán giả trong chương trình.

 trong gần một năm lên sóng, biển 
đông du ký đã nhận được phản hồi của 
khán giả ra sao?

Vì chương trình thường chọn điểm đến 
là những nơi chưa được khai thác du lịch, 
vẫn còn hoang sơ nên khán giả vô cùng 
thích thú, có cơ hội để khám phá và thêm 
yêu vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam. Theo 
format, sẽ có một trong hai nhân vật là 
người nước ngoài hoặc người Việt ở nước 
ngoài nên các nhân vật khách mời thường 
chia sẻ đường link của chương trình với 
người thân ở nước ngoài và được đón nhận 
rất nhiệt tình.

 trong quá trình ghi hình, các nhân 
vật người nước ngoài có cảm nhận ra 
sao về biển đảo Việt Nam?

Các bạn rất yêu thích những vùng biển 
mà chương trình giúp họ đặt chân tới bởi 
vẻ hoang sơ, mộc mạc của những vùng 
biển đảo chưa khai thác du lịch; thích 
được trải nghiệm thực tế những công việc 
của ngư dân và cũng rất thích tìm hiểu văn 
hoá lịch sử của Việt Nam.

 Nhân vật nào để lại ấn tượng sâu 
sắc với ekip thực hiện chương trình?

Có lẽ là ca sĩ - nhạc sĩ Tiên Tiên bởi 
sự giản dị của cô. Tiên Tiên có tiếng cười 
giòn, mắt luôn ánh lên niềm vui mỗi khi 

trong Biển đông du ký

KhÁM phÁ NhữNG 
VùNG BiểN hoaNG sơ

BiểN đôNG Du Ký là một 
trong số ít Chương trình 

về biển đảo đượC thựC 
hiện với hình thứC truyền 

hình thựC tế. Chương 
trình đã mang đến Cho 

khán giả nhiều trải 
nghiệm thú vị ở những 

vùng biển Còn hoang sơ. 
btv bảo an Chia sẻ với độC 
giả tCth  những điểm mới 

Của BiểN đôNG Du Ký 2017.

VT
Vnhật kí

phóng viên



23

khám phá được điều gì đó mới lạ. Khi 
tham gia chương trình, Tiên Tiên mang 
theo một cây đàn nhỏ, tác giả của Vì 
tôi còn sống cho biết, cô đang đi tìm ý 
tưởng cho bài hát mới và sau chuyến đi 
đó cô đã viết Đi về đâu.

 Gần một năm qua, chương trình 
đã đi và đến rất nhiều những vùng 
biển, Bảo an có thể kể lại những địa 
danh ấn tượng nhất đối với bạn? 

Đã được đi qua nhiều vùng biển của 
đất nước, với mỗi vùng miền, tôi lại có 
những lí do khác nhau để ghi nhớ, để ấn 
tượng, trong đó có hành trình đầu tiên 
của Biển đông du ký tại Quảng Trị - vùng 
đất anh hùng, mang trong mình nhiều 
nỗi đau chiến tranh nhưng luôn có sức 
sống kiên cường. Điểm chúng tôi tiếp 
cận đầu tiên là địa đạo Mũi si hướng 

ra biển. hệ thống địa đạo nằm sát biển, 
đứng vững với thời gian như thể hiện 
khí thế của nhân dân Quảng Trị. sau khi 
tìm hiểu về địa đạo, nhạc sĩ, ca sĩ Tiên 
Tiên và nhà báo Jesse đã có những trải 
nghiệm thú vị ngay tại vùng biển Mũi 
si này. Ngoài ra còn phải kể đến đảo 
Cồn Cỏ, nơi có thiên nhiên hoang sơ và 
người dân mến khách. Giờ đây, sau gần 
một năm chương trình Biển Đông du 
ký về đảo Cồn Cỏ lên sóng, quyết định 
phát triển du lịch đã được triển khai, du 
khách có thể dễ dàng lên đảo tham quan.

 Bảo an có thể bật mí về những 
chương trình mới được thực hiện gần đây?

Chúng tôi đã tiến hành ghi hình 
tại vùng biển Trà Cổ - Móng Cái (tỉnh 
Quảng Ninh) với bờ biển dài 17km 
cùng mũi sa Vỹ và mũi Ngọc - được ví 

như đôi hài của bờ biển này, phía trên 
choàng tấm khăn là hàng dương xanh. 
Nơi đây có rất nhiều điểm đến thú vị 
như Đình Trà Cổ đã gần 600 năm tuổi, 
cột mốc 1378 phân định biên giới đất 
liền giữa Việt Nam và Trung Quốc... 
hiện nay, chúng tôi đang có mặt tại 
huế ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp về 
những bãi biển thơ mộng uốn lượn dưới 
chân đèo hải Vân. Đặc biệt, các nhân 
vật cũng có cơ hội tiếp cận với đảo sơn 
Chà của huế - trên đảo chỉ có đồn biên 
phòng, chưa có người dân sinh sống, tại 
đây nhân vật trải nghiệm được lặn ngắm 
san hô và săn bắt hải sản.

 Cảm ơn Bảo an!
Thu huệ (Thực hiện) 

Ảnh: NhâN VậT CuNG Cấp

Hai nhân vật trải nghiệm: 
Diễn viên Minh Anh  

và Milan Phạm

(Từ trái qua phải) BTV Bảo An, nghệ nhân Nguyễn Văn Cư - 
Chủ tịch CLB diều Huế, hai nhân vật trải nghiệm Minh Anh, 
Milan Phạm và quay phim Ngọc Khánh

Diễn viên Minh Anh trải nghiệm 
nướng cá trên bờ biển Huế



24

VT
Vvăn hóa

giải trí

Năm nay, lần đầu tiên điện ảnh 
Việt Nam có các hoạt động 
chính thức tại Lhp Quốc tế 
Cannes lần thứ 70 diễn ra từ 

ngày 17/5 - 28/5. Ngoài một bảng 
quảng cáo ở khách sạn năm sao 
Majestic Barriere thì điện ảnh nước ta 
sẽ có một gian hàng giới thiệu tại 
Cannes. Đêm Việt Nam diễn ra vào tối 
20/5 giúp giới thiệu nền điện ảnh Việt 
với bạn bè quốc tế. Trong sự kiện đó sẽ 
có lễ kí kết hợp tác giữa Cục Điện ảnh 
và Trung tâm Điện ảnh Quốc gia pháp. 
Nước ta cũng có hai bộ phim được lựa 
chọn ở hạng mục The Cinefondation’s 
atelier dành cho các nhà làm phim trẻ 
cá tính là Culi không bao giờ khóc (đạo 
diễn phạm Ngọc Lân) và Vị (đạo diễn 
Lê Bảo). Ngoài ra, dự án Người vợ thứ 
ba (đạo diễn Nguyễn phương anh) 
cũng được mời đến Cannes bởi Quỹ hỗ 
trợ điện ảnh hong Kong.  

Ba bảng quảng cáo chiều dài tổng 
cộng 21m, chiều cao 3m trước mặt 
khách sạn năm sao Majestic Barriere, 
đối diện palais des Festival là nơi diễn 
ra các hoạt động quan trọng và thảm đỏ 
của Lhp Quốc tế Cannes. hình ảnh, nội 
dung của các bảng quảng cáo này gửi 
đến bạn bè, du khách và đặc biệt là các 
nhà đầu tư chiến lược quốc tế thông điệp 
về điểm đến “hấp dẫn, thân thiện và an 
toàn”. Tất cả các bảng quảng cáo đều 
được thiết kế bằng công nghệ hiện đại, 

bởi những chuyên gia thiết kế truyền 
thông hàng đầu của Cannes và cùng đặt 
liền kề ở vị trí có tầm nhìn tốt trong suốt 
thời gian diễn ra Liên hoan phim. Ngoài 
ra, tại Liên hoan phim Cannes 2017, đại 
diện sở du lịch Thành phố còn tiếp xúc 
với một số nhà đầu tư, truyền thông… 
trao đổi, giới thiệu về định hướng chiến 
lược phát triển của ngành cũng như mời 
gọi hợp tác, đầu tư. Chi phí cho các hoạt 
động này do diễn viên Lý Nhã Kỳ tài trợ 
toàn bộ với kinh phí gần 25 tỉ đồng. 

Bảng quảng cáo của Cục Điện ảnh 
Việt Nam với hình ảnh đặc sắc về kì 
quan sơn Đoòng, là minh chứng sinh 
động rằng Việt Nam đang trở thành 
điểm quay phim mới của các siêu phẩm 
bom tấn thế giới. Trả lời câu hỏi của 
TCTh về những cơ chế mở hơn của 
nước ta để tạo điều kiện cho các đoàn 
phim ghi hình tại Việt Nam, bà Ngô 
phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh 
cho biết: “Khi các đoàn phim nước 
ngoài đến nước ta chỉ cần có một đối 
tác Việt Nam. Các đối tác Việt Nam đó 

sẽ giúp đỡ các đoàn phim nước ngoài. 
Điều quan trọng nhất là kịch bản của 
các đoàn phim phải được Cục Điện 
ảnh duyệt. Tuy nhiên, có một điểm mà 
báo chí hay thắc mắc nhất và hiện nay 
cũng chưa thể tháo gỡ được cơ chế là 
không đánh thuế hoặc hoàn thuế khi 
đoàn phim nước ngoài đổ kinh phí thực 
hiện ở một đất nước nào đó. Một số 
quốc gia trả từ 5% - 25% tổng chi phí. 
Ở Việt Nam, chúng tôi đã có đề xuất 
nhưng vẫn chưa tìm được cơ chế phù 
hợp. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tạo điều 
kiện thuận lợi, thoáng, mở và có tiềm 
năng về điểm đến, bối cảnh, nhân lực, 
điểm đến… nhưng chúng ta phải quảng 
bá nhiều hơn. Chẳng hạn, với lần quảng 
bá ở Lhp Cannes này là quảng bá có 
tiêu điểm, ấn tượng nên hi vọng sau đây, 
sự kết nối  giữa các cơ quan điện ảnh, 
du lịch, doanh nhân, doanh nghiệp sẽ 
thường xuyên, nhuần nhuyễn hơn thì 
phần lợi đem về cho điện ảnh, du lịch, 
đất nước sẽ nhiều hơn”.  

p.p

Điện ảnh việT nam 
Chính ThứC 

Đến lhp Cannes

dù CáC nghệ sĩ việt rụC rịCh xuất 
hiện trên thảm đỏ lhP quốC tế 
Cannes vài năm nay nhưng đây là 
lần đầu tiên CáC đoàn Phim nướC 
ta nhận đượC lời mời Chính thứC 
từ ban tổ ChứC.

Lý Nhã Kỳ trao tượng trưng 700.000 Euro 
chi phí quảng bá hình ảnh TP.HCM tại LHP 

Cannes cho ông Bùi Tá Hoàng Vũ, 
GĐ Sở Du lịch TP.HCM

Lý Nhã Kỳ trao tượng trưng 325.000 Euro cho 
bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng 

Cục Điện ảnh Việt Nam, với hoạt động 
quảng bá điện ảnh Việt tại LHP Cannes

Pano quảng bá điện ảnh, du lịch Việt Nam 
tại LHP Cannes
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Với nhiều cặp đôi, 5 năm đầu kết 
hôn là thời điểm đầy “sóng gió”, nhưng 
với Dương thùy Linh thì khác: sau 7 
năm kết hôn, trên Facebook cá nhân và 
trên báo mạng vẫn luôn tràn ngập 
những hình ảnh tình cảm lãng mạn của 
vợ chồng bạn. Bí quyết của Linh là gì?

Linh có thể khẳng định là gia đình 
mình cũng có 5 năm đầu nhiều sóng gió 
không kém bất cứ gia đình nào khác. Từ 
những quan sát cuộc sống và hai gia đình 
lớn trước đây thì Linh nhận thấy, việc 
xô xát hay bất đồng là điều bình thường 
trong hôn nhân. Thế nên, sóng gió không 
làm cho vợ chồng Linh cảm thấy quá bi 
đát mà coi đó là một phần của cuộc sống. 
Những gì mọi người thấy trên mạng xã 
hội chỉ là một phần nhỏ của gia đình 
Linh, không phải là tất cả. Chính vì thế, 
mọi người cũng không nên nghĩ là vợ 
chồng Linh có một cuộc sống gia đình 
hoàn hảo. Còn nếu hỏi Linh có cảm thấy 
hạnh phúc trong hôn nhân không? Linh 
trả lời là có. Bởi vì hai vợ chồng đã nắm 
tay nhau vượt qua được thử thách, cùng 
lớn lên mỗi ngày. Chính điều đó giữ lửa 
cho vợ chồng Linh. Thêm một điểm nữa 
là sau rất nhiều bất đồng về mục tiêu 
cuộc sống, giờ hai vợ chồng đã thống 
nhất có mục tiêu chung, dẫn tới việc 
đồng lòng và nhìn về cùng một hướng. 

Bí quyết giữ... “lửa”
hoa hậu dương Thùy Linh

FaCebook Của miSS thâN thiệN, hoa hậu 
hoàN Vũ Việt Nam 2008 dương thùy linh Có 
gần 80 nghìn bạn bè và người theo dõi. 
hoa hậu xinh đẹP đượC nhiều người quan 
tâm là đương nhiên nhưng Có điều thú 
vị là mọi người Còn họC đượC từ Cô hoa 
hậu này những kinh nghiệm hay về việC 
giữ “lửa” trong CuộC sống gia đình. 
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Linh nghĩ, giao lưu, trò chuyện là điều vô 
cùng quan trọng. hai vợ chồng phải chịu 
khó chia sẻ suy nghĩ, tâm tư, thậm chí cả 
những điều tế nhị, nhạy cảm, thầm kín 
nhất cho nhau nghe. Chỉ có như vậy thì 
mới có sự gần gũi giữa hai tâm hồn.

Nhớ lại thời điểm đăng quang 
miss thân thiện - hoa hậu hoàn vũ 
việt nam 2008, có một tình huống giả 
định rằng, Linh sẽ bước chân vào 
showbiz, đóng nhiều phim đình đám, 
dành mọi tâm huyết cho nghệ thuật, 
hoặc sẽ dấn thân vào thương trường thì 
hiện tại sẽ có một Dương thùy Linh 
được hình dung như thế nào?

Linh nghĩ là cũng sẽ như thế này thôi. 
Linh là người cầu toàn, làm gì cũng sẽ 
luôn cân đo đong đếm được, mất. Vì thế, 
Linh không tập trung vào thành công 
trong sự nghiệp mà tập trung vào thành 
công trong cuộc đời. Vào thời điểm đó 
Linh rất tâm huyết với nghệ thuật nhưng 
có nhiều điều nhạy cảm mà mình không 
chấp nhận đánh đổi, Linh không muốn 
vì cái lợi trước mắt mà để đánh mất hạnh 
phúc sau này. Còn thương trường thì giờ 
Linh vẫn đang dấn thân, rất sâu là khác. 
Nhưng Linh không thuộc tuýp làm kinh 
doanh ầm ĩ đình đám, nên có thể mọi 
người ít để ý. 

thực tế thì Linh còn là hậu 
phương vững chắc, chia sẻ, khích lệ 
chồng trong công việc kinh doanh. 
Nếu lấy thang điểm 10 thì trong mắt 
chồng và gia đình chồng, Linh được 
điểm mấy?

Thật ra, Linh dành phần lớn thời gian 
để làm kinh doanh và kiếm tiền. Mình 
không chỉ khích lệ ông xã mà còn là đối 

tác kinh doanh của chồng. Cả hai vợ 
chồng Linh không ai là “hậu phương” 
hay “tiền phương” cả. Vợ chồng Linh 
cùng nhau lo việc nhà, chăm con, kinh 
doanh. Linh không biết là sẽ được bao 
nhiêu điểm vì cũng chưa bao giờ hỏi về 
những gì gia đình chồng còn chưa hài 
lòng. Linh chỉ thích nghe những gì gia 
đình chồng đang hài lòng thôi (cười). 
Linh nghĩ cũng tùy thời điểm. Ví dụ như 
khi mình làm được điều gì tốt 
ngoài mong đợi của mọi 
người thì điểm rất cao. 
Khi nào có sự chênh 
lệch về quan điểm 
thì điểm sẽ bị tụt. 
Linh nghĩ, càng 
lâu điểm sẽ càng 
lên, vì nó còn gắn 
bó với thời  
gian nữa.

Còn nhớ, có 
lần trên Facebook 
Linh đã chia sẻ về bí quyết 
chọn bàn là hơi nước, 
viết rất dài về công năng 
của chiếc là tiện ích. 
hẳn Linh rất tinh tế trong lựa  
chọn đồ trong gia đình?

Linh không dám nhận điều này xung 
quanh mình quá nhiều phụ nữ tinh tế. Linh 
rất hay tham khảo ý kiến của mọi người 
trên Facebook. Nhiều đồ đạc mình mua 
cũng qua bạn bè tư vấn hoặc nhận xét của 
họ trên Facebook. Vì vậy, mình cũng muốn 
chia sẻ những gì mình đã trực tiếp trải 
nghiệm. Linh luôn ưu tiên những sản phẩm 
sản xuất trong nước chất lượng cao.

Gần đây, khi con đã lớn, khán giả 
thấy Dương thùy Linh xuất hiện trên 

sóng truyền hình nhiều hơn trong vai 
trò mC, xuất hiện tại các sự kiện, làm 
người mẫu thời trang… Bên cạnh công 
việc kinh doanh bận rộn, Linh sắp xếp 
thời gian ra sao?

Công việc kinh doanh gần đây của 
Linh nhàn hơn khi mọi thứ đã ổn định, 
hệ thống chạy việc đã tốt nên Linh có 
thời gian làm công việc truyền hình. 

Linh cũng đã nghiên cứu rất nhiều 
việc chăm con trong một gia 

đình bố mẹ bận rộn. sự 
thật Linh muốn làm 

tấm gương cho con 
về sự phấn đấu 
vươn lên, chăm 
chỉ, không dựa 
dẫm và dám hành 
động cho ước mơ. 

Linh rất hay nói 
chuyện với con như 

nói chuyện với một 
người lớn. Các chuyên gia 

có chia sẻ với Linh là, 
cần thời gian chơi với con 
có chất lượng, chứ không 

phải số lượng. Nên khi ở bên con, Linh 
sẽ không đụng tới điện thoại hay bất cứ 
điều gì để ảnh hưởng tới sự tập trung của 
mình. hay nói cách khác, Linh “thiền” 
ngay trong khi chơi với con. 

thời gian tới, liệu sẽ có một thay 
đổi bất ngờ từ Dương thùy Linh?

Rất có thể là như vậy. Linh đang ấp ủ 
một số kế hoạch nhưng mọi thứ mới chỉ 
nhen nhóm ở tầm ý tưởng nên chưa có gì 
cụ thể để chia sẻ với mọi người.

NGọC Mai (Thực hiện)

Phút giây lãng mạn của vợ chồng 
Hoa hậu Dương Thùy Linh
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mọi người nói rằng, Khánh thi khá 

liều lĩnh khi làm liveshow về nhảy múa, 
nhất là khi chị đã bước sang tuổi 35?

ai cũng mong muốn có một liveshow 
trong sự nghiệp của mình, nhưng để làm 
được thì không phải là chuyện đơn giản, 
nhất là liveshow về nhảy múa. Nếu làm 
ở độ tuổi khi còn sung sức thì quá tốt rồi, 
nhưng lúc đó mọi người ít biết đến cái tên 
Khánh Thi. Tới bây giờ mới làm liveshow 
đúng là có hơi muộn so với tuổi nghề, 
nhưng thời điểm này mình được biết đến 
nhiều hơn, vị trí cũng tốt hơn và quyết tâm 
cũng  cao hơn.

Có lẽ, sức khỏe là vấn đề khó khăn 
nhất đối với chị lúc này?

Một ngày tôi tập từ sáng tới 11h đêm. 
Không chỉ tập cho các tiết mục mà còn phải 
tập thể lực để có độ trường sức. Cũng may, 
trước đây tôi là VĐV nên cũng biết những 
bài tập nâng cao sức bền. Nhưng nói chung 
là vất vả, mỗi buổi sáng thức dậy toàn thân 
đau nhức như vừa bị ai đánh. 

điều gì giúp chị vượt qua được 
những khó khăn như vậy?

hoàn toàn bằng ý chí. Từ xưa đến giờ, 
đã muốn làm gì thì tôi sẽ làm cho bằng 
được. hơn nữa, tôi thích nhảy, thích hát. 

đó là lí do chị thực hiện mV tâm 
sự với con dù đang miệt mài tập luyện 
cho liveshow?

dù có bận rộn tới đâu thì tôi vẫn ra 
MV đều đều, và mỗi MV đều có một ý 
nghĩa nhất định. Ví dụ, ngày của mẹ thì 
làm MV Tâm sự với con, ngày của thầy 
cô giáo thì có MV Cô ơi đừng khóc… Tôi 
thích làm những gì có ý nghĩa với bản thân 
và mang lại cảm xúc cho khán giả. 

Chị kì vọng gì ở liveshow lần này?
Tôi không kì vọng điều gì, đơn giản 

là vì thấy thời điểm này làm liveshow là 
hợp lí nhất. Và tôi cũng muốn truyền cảm 
hứng cho các bạn vũ công, các bạn hãy tự 
tin làm những gì mình yêu thích. 

Khánh thi là một trong những 
người đầu tiên mang dance sport về Việt 
Nam và cũng là chất xúc tác để bộ môn 
này phát triển một cách  mạnh mẽ như 
ngày nay. Nhìn lại chặng đường đó, chị 
thấy mình có phải trải qua nhiều khó 
khăn không?

Vô vàn khó khăn vì tôi chưa bao giờ 
may mắn. Đi học bằng tiền túi bỏ ra, ba 

KhÔNG LàM 
ViệC Gì Nửa Vời

xinh đẹP, thành Công, lại Có một gia đình hạnh PhúC khiến nhiều 
người ngưỡng mộ nhưng khánh thi không Cho rằng mình là người 
Phụ nữ may mắn. đối với “nữ hoàng danCe sPort”, tất Cả những gì Có 

đượC ngày hôm nay đều là thành quả Của ý Chí và nỗ lựC  
không ngừng nghỉ.

Khánh thi

 Gia đình hạnh phúc của Khánh Thi - Phan Hiển (Ảnh: Milor)
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mẹ cũng không giàu có đến mức con 
muốn xin tiền lúc nào thì xin. Khi sang 
nước ngoài, ban ngày tôi phải đi làm, tối 
về mới được học nhảy. Lúc đó, học phí rất 
đắt đỏ, 2 triệu đồng cho 45 phút. Khi tôi 
về nước và mở lớp dạy nhảy, mọi người 
nói tôi bị khùng, sao không vào các trường 
múa dạy cho ổn định. Mọi thứ tôi đều mò 
mẫm tự làm một mình.  

đã lúc nào chị muốn bỏ nghề?
Mệt mỏi thì có nhưng muốn bỏ nghề 

thì không. Tôi tin rằng, cái gì cũng có cái 
giá của nó, nếu mình cố gắng và thật sự 
nỗ lực thì sẽ đạt được những thành quả 
xứng đáng. 

Sau 25 năm đã có một Khánh thi 
vừa thành công với sự nghiệp thể thao 
vừa thành công khi bước chân vào 
showbiz, chị có nghĩ mình là một trường 
hợp đặc biệt?

Không có gì đặc biệt cả, đó là kết quả 
cho những nỗ lực của bản thân. Tôi không 
bao giờ làm việc gì một cách nửa vời và 
rất cẩn trọng trong việc lựa chọn chương 
trình để tham gia. Chẳng hạn như khi làm 
giám khảo, phải chương trình nào phù hợp 
với chuyên môn của mình thì mới nhận. 
hay khi dựng bài, tiết mục nào thật sự 
quan trọng, cần yếu tố chuyên môn cao tôi 
mới nhận lời.  Biết cách từ chối sẽ giúp 
cho điểm nghề của mình được tốt hơn.

điều gì đã tạo nên Khánh thi của 
ngày hôm nay?

Kiên nhẫn và nghị lực, quan trọng nhất 
là bạn phải hiểu mình đang làm nghề gì, 
theo đuổi bộ môn gì để làm cho tới chứ 
đừng mang yếu tố cần nổi tiếng vào đây. 
Nghệ thuật là phải lao động chân chính. 

Vừa làm trọng tài, huấn luyện đội 
tuyển, tham gia showbiz, quản lí các 
trung tâm, vừa lo chăm sóc gia đình, chị 
có cảm thấy áp lực không?

Áp lực nhiều lắm chứ, nhưng tôi may 
mắn vì có một người chồng tuổi còn trẻ 
nên luôn biết cách làm mình vui. anh ấy 
bày ra đủ trò, ồn ào suốt ngày (cười). Lúc 
đầu cũng cảm thấy phiền nhưng về sau 
mới thấy rằng, nếu không có những phút 
giây như thế thì mình không thể nào cân 
bằng lại được.

phan hiển có phải là người chồng 
như mong ước của chị không?

Như mong ước thì không có đâu, 
nhưng phan hiển là người rất đơn giản, 
không quá cầu toàn, cũng không có nhu 

cầu bước vào showbiz hay nhu cầu nổi 
tiếng. hiển sẵn sàng đứng sau hỗ trợ 
cho vợ, chỉ cần cả hai đều cảm thấy vui 
vẻ là đủ.

truyền hình có vai trò thế nào với 
sự nghiệp của chị?

Tôi chưa bao giờ phủ nhận, truyền 
hình là một bước tiến lớn trong sự nghiệp 
của mình. Nhờ có truyền hình mà tên tuổi 
của Khánh Thi cũng như bộ môn dance 
sport được đẩy lên rất nhanh chóng. 

Cuộc đời của Khánh thi đã trở 
thành niềm cảm hứng cho rất nhiều 
người, cách chị làm nghề, theo đuổi 
niềm đam mê, và cả chuyện tình yêu. Vậy 
quan điểm sống của chị là gì?

Tôi là  người khá thẳng thắn và luôn 
hết mình với tất cả mọi thứ, từ công việc 
lẫn tình yêu. 

Chuyện tình với Chí anh và phan 
hiển cũng khiến cho câu chuyện về 
Khánh thi trở nên đặc biệt hơn, hai 
người đàn ông này có ý nghĩa  thế nào 
với cuộc sống và sự nghiệp của chị?

Với mỗi người là một giai đoạn nhất 
định. Chí anh là người đưa tôi đến với 
dance sport và cùng nhau đưa bộ môn 
này về Việt Nam. Tôi gặp hiển sau khi 
chia tay Chí anh, không có hiển thì chắc 
cũng không có Khánh Thi ngày hôm nay. 
Vì quãng thời gian chuyển vào Tp. hCM, 
hiển là người giúp đỡ và vực dậy tinh 
thần cho tôi rất nhiều. hai  người đàn ông 
này đều gắn bó mật thiết với cuộc đời tôi. 
Và may mắn là tôi với Chí anh dù không 
còn yêu nhưng vẫn là bạn và bây giờ vẫn 
rất cần đến nhau trong công việc.

Bí quyết để không còn yêu nhưng 
vẫn làm bạn của chị là gì?

ai cũng có cái Tôi rất lớn. dẹp bỏ 
được cái Tôi để hướng tới những điều 
tốt đẹp hơn thật sự rất khó. Tôi cũng 
từng nghĩ điều đó rất khó, nhưng khi 
mình mở lòng thì người ta cũng sẽ mở 
lòng với mình. Chúng ta đã có những 
tình cảm tốt đẹp với nhau thì hà cớ gì 
phải vứt bỏ nó đi. 

Chị là người tình cảm hay lí trí?
Trong tình yêu thì tình cảm nhưng 

trong công việc phải lí trí.
Vừa thành công trong sự nghiệp 

lại có một gia đình hạnh phúc, một người 
chồng hết mực yêu thương mình, chị có 
nghĩ mình là người may mắn?

Tôi nghĩ, tất cả những gì mình có được 
ngày hôm nay đều là do nỗ lực. Nếu may 
mắn thì hẳn là đã lấy một người chồng lớn 
tuổi hơn, giàu có hơn và không phải cật 
lực làm việc thế này (cười). Nói vui vậy 
thôi, riêng chuyện tình cảm tôi luôn nghĩ 
nó là duyên số.

Chị còn có đỉnh cao nào muốn 
chinh phục nữa không?

Tôi không muốn chinh phục đỉnh cao 
nào nữa mà chỉ mong muốn tìm được 
những người có cùng sở thích để truyền 
nghề, để các bạn ấy có thể tiếp nối con 
đường mình đang đi. 

Cảm ơn chị!
Thu TRaNG (Thực hiện)

Khánh Thi miệt mài 
tập luyện cho liveshow

Khánh Thi và Phan Hiển ăn ý 
trên sân khấu
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Có duyên với Điện ảnh
Quốc Quân sinh ra và lớn lên tại hà 

Nội, bố mẹ anh đều là công chức nhà 
nước. Tốt nghiệp cấp 3, Quốc Quân được 
gia đình định hướng theo ngành công an. 
Với mấy năm liền là học sinh giỏi, không 
khó để anh thực hiện kế hoạch ấy. “học 
được gần 3 năm, mặc dù đó là một ngành 
học rất hay nhưng tôi thấy nó không thực 
sự phù hợp với mình. Bản thân tôi vốn 
là một người ưa tự do, bay nhảy trong 
khi ngành học lại yêu cầu sự chỉn chu, 
nghiêm ngắn”. Trong suy nghĩ của anh 
lúc ấy, một nghệ sĩ sẽ chẳng bị ràng buộc 
gì cả”. 

Mang cái háo hức và tò mò ấy, anh 
nộp hồ sơ vào Khoa diễn viên trường 
Đại học sân khấu - Điện ảnh và dễ dàng 
trúng tuyển: “Thời đó, tôi cũng chưa có 
nhiều ý niệm về công việc của một diễn 
viên nhưng các thầy cô và cách dạy của 
họ đã đem lại cho chúng tôi tình yêu 
cũng như sự nghiêm túc đối với nghệ 
thuật. Chính những ngày tháng học trong 
trường đã cho tôi những nhận thức đầy 
đủ nhất về nghiệp diễn”. Theo Quốc 
Quân, các vai diễn ở trong trường và vai 
diễn tốt nghiệp của anh đều là vai chính 
kịch, anh hóa thân thành những nhân 
vật hiền lành, bị thua thiệt. Vai diễn tốt 
nghiệp của anh đạt điểm xuất sắc.

quốc quân

CuộC Đời Có NhữNG sự 
NGẫu NhiêN Thú Vị

Chuyên đóng vai bặm trợn 
nhưng ngoài đời, quốC quân lại 
là một người đàn ông hiền lành 
và rất kiệm lời. anh bảo, CuộC 
đời anh là Chuỗi những sự tình 
Cờ và bản thân anh thấy thú vị 
với sự ngẫu nhiên ấy. tranh thủ 
giờ nghỉ Của bộ Phim mới anh 
đang dàn dựng, lân “sứa” Của 
NGười pháN Xử đã Có những Chia 
sẻ rất thật về Chuyện đời, 
Chuyện nghề…
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 Ra trường, Quốc Quân được nhận 
về Nhà hát Kịch Việt Nam. Thời đó, cuộc 
sống còn nhiều khó khăn, một nghệ sĩ trẻ 
như anh luôn phải bươn bả trong vòng 
xoay cơm áo gạo tiền. “Tính tôi vốn thích 
tự do và ưa mạo hiểm, trong thời điểm 
khó khăn của đời sống nghệ thuật lúc ấy, 
thấy hãng hàng không quốc gia tuyển tiếp 
viên, tôi đăng kí dự tuyển ngay với suy 
nghĩ lo chuyện cơm áo  trước đã”. Và rồi 
anh đã có khoảng thời gian hơn hai năm 
làm tiếp viên hàng không. hơn hai năm 
sau, có cơ hội anh lại xin vào Tập đoàn 
dầu khí Quốc gia (một môi trường rất hấp 
dẫn thời bấy giờ). 

Cuộc đời đôi khi có những sự ngẫu 
nhiên rất thú vị và cả một phần cơ duyên 
nữa. sau hơn mười năm không tham gia 
phim ảnh, trong một lần hội ngộ 
bạn bè, anh lại nhận lời mời 
của một đạo diễn, vốn là 
người anh thân thiết. 
Đó là một vai phản 
diện trong series 
phim Cảnh sát 
hình sự. “Chẳng 
biết run rủi thế 
nào, sau này, hầu 
hết các vai tôi được 
mời đều là những 
vai phản diện. Nó gắn 
bó với tôi đến mức, ngoài 
đời thực, có người còn 
tưởng tôi là dân anh chị 
thứ thiệt”. Quốc Quân 
bảo, cái mặc định ấy, cái hình ảnh gắn 
với những vai phản diện ấy anh chẳng 
thích một chút nào. Là một người nghệ 
sĩ, được hóa thân thành nhiều nhân vật, 
được sống trong nhiều mảnh đời thân 
phận khác nhau mới là điều thích thú. 
anh chia sẻ: “Tôi không thích chỉ đóng 
mỗi dạng vai phản diện. Chính vì vậy 
mà sau này có cơ hội tham gia những vai 
diễn khác, kể cả hài kịch, tôi đều mạnh 
dạn thử sức.”

muốn Thể hiện  
những vai diễn mới

Mơ ước “không chỉ đóng đinh với 
các vai phản diện” đã trở thành hiện 
thực với Quốc Quân. Cách đây hơn chục 
năm, khi chương trình Gặp nhau cuối 
tuần ra đời, anh đã trực tiếp đề xuất với 

đạo diễn Đỗ Thanh hải để mình có thể 
tham gia. Tuy chỉ là những vai hài phụ 
nhưng anh đã chiếm được cảm tình của 

khán giả. Chính sự ghi nhận ấy đã 
cho anh thêm sức mạnh để 

thử sức ở lĩnh vực mà ban 
đầu tưởng như không 

hợp với anh. Vài năm 
gần đây, qua các tiểu 
phẩm hài: Làng ế vợ, 
Đại gia chân đất sự 
xuất hiện của Nhật 
Tinh Ngán do anh 

thủ vai đã lấy được 
rất nhiều tiếng cười 

của khán giả. Quốc Quân 
bảo,  những tháng ngày được 

đào tạo trong trường điện 
ảnh đã giúp anh có thể vào 

vai tốt ở cả chính kịch và hài 
kịch. “Thế hệ chúng tôi 
may mắn có được những 
người thầy tài năng 
và bản thân chúng tôi 
cũng có thái độ học tập 
rất nghiêm túc. Những 
kiến thức, kĩ năng diễn 
xuất, cách phát huy 
sở trường và hạn chế 
sở đoản của bản thân mà 
các thầy dạy, chúng tôi đều 
lĩnh hội một cách sâu sắc. 
Những người bạn cùng thời với tôi như: 
Tùng dương, Võ hoài Nam, Công Lý…, 
đều là những nghệ sĩ tài năng”. 

Tự nhận không “khoái” lắm với 
những vai phản diện nhưng Quốc Quân 
bảo, với Lân “sứa” trong Người phán 

xử thì anh thực sự thích thú. Lân là 
nhân vật phản diện nhưng diễn biến nội 
tâm, đời sống tinh thần lại rất phức tạp 
và rất đời. Đọc kịch bản, anh đã thích 
và dành nhiều tâm sức để hoàn thành 
vai diễn: “Đó là một vai diễn hay trong 
rất nhiều vai diễn đặc sắc của một kịch 
bản tuyệt vời. hơn nữa, bộ phim quy tụ 
được rất nhiều gương mặt mà tôi thực 
sự yêu quý. Người phán xử là một trong 
những bộ phim tôi tâm đắc trong năm 
vừa qua… Quen mặt qua nhiều vai diễn 
nhưng không nhiều người biết, Quốc 
Quân hiện nay là đạo diễn của rất nhiều 
chương trình, nhiều bộ phim truyền hình. 
Tự nhận là người “tham lam” nên từ hài 
kịch, chính kịch, phim tư liệu cho đến 

thể loại phim hình sự, anh đều tham 
gia đạo diễn. 

Chia sẻ chân thành về 
chuyện nghề nhưng khi 
hỏi về chuyện riêng thì 
Quốc Quân trầm lắng 
hẳn. 5 năm gà trống 
nuôi con anh cũng đã 

thấy… quen. Bây giờ có 
sự xáo trộn nữa thì không 

biết nó sẽ như thế nào. Trái 
tim anh vẫn luôn mở cửa để 

đón chờ hạnh phúc mới nhưng ở tuổi 
này, không háo hức và vội vàng được. 
Thôi thì vạn sự tùy duyên. Quốc Quân 
nói với tôi nhưng có cảm giác anh đang 
nói với chính lòng mình…

VăN hƯơNG

Quốc Quân trong phim Người phán xử

Quốc Quân trong chương trình 
Bữa trưa vui vẻ trên VTV6

Quốc Quân bên con gái
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nhắC tới diễn viên hồng ánh, khán giả 
nghĩ ngay đến những vai diễn đầy Cảm 
xúC. thế nhưng, lần trở lại này, Chị 
lại đến với khán giả trong vai trò 
đạo diễn. đảo Của DâN NGụ Cư, bộ Phim 
đầu tay Của hồng ánh, đã làm nứC 
lòng khán giả nướC nhà khi giành 
giải Phim hay nhất tại liên hoan 
Phim quốC tế asean - aiFFa 2017. 

 Khi đọc xong kịch bản đảo của dân ngụ cư, 
đạo diễn trần anh hùng nhận xét “đây là một kiệt 
tác”, còn với chị, kịch bản này có điều gì khiến chị 
say đắm suốt 10 năm qua?

Tôi thấy Đảo của dân ngụ cư giống như xã hội 
Việt Nam thu nhỏ. Có rất nhiều xung đột về tâm lí, về 
mâu thuẫn giữa con người ở các vùng miền khác nhau. 
Khi truyện ngắn của nhà văn Đỗ phước Tiến được anh 
Nguyễn Quang Lập chuyển thể sang kịch bản phim, 
nó lại được thêm vào đó những sự tương phản mạnh 
mẽ, khốc liệt, bên cạnh những mạch ngầm tâm lí của 
các nhân vật. Và tất nhiên, khi trở thành một phiên bản 
điện ảnh thì sẽ có dấu ấn của cá nhân mình trong đó.

 Dấu ấn cá nhân của đạo diễn hồng ánh thể 
hiện trong bộ phim này như thế nào?

Đó là những khung hình mang ý nghĩa tượng trưng 
nhiều hơn là hành động cụ thể phải nói ra lời, những 
xung đột trực diện. hay nói một cách dễ hiểu, đó là 
những khung hình nói thay suy nghĩ của các nhân vật. 
Tuy  nhiên, tôi vẫn muốn giữ lại tinh thần, cái hồn đã 
rất hay trong truyện ngắn của anh Nguyễn phước Tiến.

 Chị đã mất hơn 10 năm để ấp ủ dự án này, vậy 
chị mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành bộ phim 
đảo của dân ngụ cư?

Gần như kịch bản đã sẵn sàng hết rồi, sở dĩ thời 
gian lâu như vậy là do mình phải đi tìm nguồn tài 
chính. Thời gian từ lúc bắt tay vào thực hiện cho đến 
khi hoàn chỉnh bộ phim khoảng 13 tháng.

Chị từng chia sẻ thích làm việc với những diễn 
viên chưa có tên tuổi, vì họ có thể toàn tâm toàn ý 
cho bộ phim của mình. đó có phải lí do chị chọn 
Ngọc thanh tâm và phạm hồng phước vào vai 
chính trong phim đảo của dân ngụ cư?

Đó cũng là một lí do, vì thời gian quay phim lên 
tới 40 ngày, mà bối cảnh chính đều ở huế và hội an. 
Nếu mình chọn một ngôi sao thì rất khó có sự tập trung 
của họ. Còn ở Ngọc Thanh Tâm và phạm hồng phước, 
ngoài việc hợp vai ra, tôi thấy sự háo hức và hết lòng 
của các bạn ấy. Trong suốt thời gian quay, cả hai bạn 
đều không hề rời đoàn một ngày nào, chưa kể trước 
khi quay hai tháng, các bạn ấy còn dành rất nhiều thời 
gian để luyện tập. Điều tôi đánh giá rất cao ở phạm 
hồng phước và Ngọc Thanh Tâm là các bạn ấy có 
tham vọng chinh phục vai diễn và mong muốn vượt 

VT
Vvăn hóa

giải trí

hồng Ánh

Chưa bao giờ  
dễ dãi với 
nghệ thuật
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qua những giới hạn bản thân. Chính nhiệt 
huyết và sức trẻ của các bạn cũng truyền 
cho tôi nguồn năng lượng tích cực khi làm 
việc chung. 

 Chị nhìn thấy ở hai bạn trẻ này 
những tố chất gì để có thể đặt niềm tin 
vào họ?

Chủ yếu là do linh cảm nghề nghiệp, 
Ngọc Thanh Tâm có nhân dáng rất gần 
với hình dung của tôi trong kịch bản, thêm 
vào đó, Tâm còn có khả năng biến đổi cảm 
xúc trên gương mặt khá nhanh. Còn phạm 
hồng phước lại có độ nhạy cảm rất mạnh. 
Với một diễn viên thì cảm xúc chân thật và 
sự nhạy cảm là điều cực kì quan trọng.

 Là diễn viên kì cựu, cũng từng giữ 
vai trò sản xuất, lần đầu tiên làm đạo 
diễn phim điện ảnh có mang lại cho chị 
nhiều cảm xúc mới lạ?

Thật sự là có rất nhiều áp lực vì điện 
ảnh là bộ môn nghệ thuật tổng hợp, đòi 
hỏi một lượng kiến thức vô cùng rộng lớn 
và cần có sự phối hợp của tập thể. Đạo 
diễn chỉ là đầu tàu, vận hành cho bộ máy 
chạy thật suôn sẻ. Những quyết định của 
mình phải thật nhanh, có tính thời điểm 
và phải chịu trách nhiệm rất cao. Nhưng 
ngược lại, có rất nhiều điều thú vị, tất cả 
những gì mình hình dung trong đầu sẽ dần 
dần hiện ra trước mắt, có màu sắc, hình 
hài, có chuyển động rõ ràng và trở thành 
một bản tổng phổ của những khung hình 
sống động. hơn nữa, bộ phim đó còn ở lại 
với mình suốt cuộc đời. Tôi chỉ mong mỗi 
tác phẩm mình đều làm thật tốt để sau này 
khi ngồi xem lại có thể tự hào về bản thân 
(cười). 

 đạo diễn là công việc vô cùng vất 
vả, đặc biệt là đối với phụ nữ, trong quá 
trình làm phim, chị có gặp nhiều khó 
khăn không?

Đi làm phim chắc chắn là rất cực, 
nhưng mà vui vì được làm công việc mà 
mình yêu thích. Có lẽ vì quá thích nên 

thậm chí tôi còn không còn biết mệt là gì, 
mọi người thường nói đó là phép thắng lợi 
tinh thần. Nhưng khi trở về nhà mới thấy 
hết được hậu quả của nó, 40 ngày mà tôi 
sụt mất 4 kí, tóc rụng, mắt thâm quầng.

 Ngoài sức khỏe thì việc phải chăm 
sóc gia đình cũng là một rào cản rất lớn với 
những nữ đạo diễn, chị có nghĩ vậy không?

Điều đó hoàn toàn đúng, tôi cực kì nể 
phục những nữ đạo diễn dù vướng bận con 
cái, gia đình nhưng vẫn làm được những 
tác phẩm hay. Tôi rất may mắn là cả ông 
xã lẫn gia đình hai bên đều là những 
khán giả trung thành vô điều kiện. 
Bất cứ cái gì mình sắp xếp cho 
công việc thì bố mẹ hai bên đều 
ủng hộ hết mình và đặc biệt là 
cái gì con làm cũng đều là nhất 
(cười). Vì được ủng hộ đến thế 
nên tôi chưa bao giờ cho phép 
mình dễ dãi với nghệ thuật.

 Khi nào đảo của dân ngụ cư được 
giới thiệu đến với khán giả Việt Nam?

dự định ban đầu là khoảng giữa tháng 
8 tới, nhưng chúng tôi đang thương lượng 
với bên phát hành để có thể ra mắt khán 
giả sớm hơn. 

 Khán giả Việt đã chán những bộ 
phim hài nhảm và bắt đầu thích những 

câu chuyện về thân phận con người, 
giàu tính nhân văn. Chị có tự tin phim 
của mình sẽ ăn khách khi ra rạp?

ăn khách hay không tôi không dám nói 
chắc, nhưng tôi tin rằng trình độ cảm thụ 
nghệ thuật của khán giả đã nâng cao rất 
nhiều. Đó là một tín hiệu rất đáng mừng. 
hi vọng rằng, Đảo của dân ngụ cư cũng sẽ 
nhận được sự đồng cảm của khán giả.

 mặc dù đường đua thất bại về 
mặt doanh thu nhưng khi làm phim tiếp 
theo, chị vẫn chọn làm một bộ phim 

nghệ thuật. Vậy tiêu chí 
của chị khi làm phim là để thỏa mãn 
niềm đam mê của mình hay hướng tới 
khán giả?

Chắc chắn cái Tôi của đạo diễn phải 
lớn hơn. Mình phải thích thì mình mới 
thuyết phục được người khác thích câu 
chuyện mình kể được chứ.

 Sau đảo của dân ngụ cư, chị có ý 
định làm một bộ phim mang tính giải trí để 
phù hợp hơn với thị hiếu của khán giả?

Tôi không có khái niệm về phim nghệ 
thuật hay phim thị trường. Cứ kể một câu 
chuyện hay, hấp dẫn, có cảm xúc thì đó là 
một tác phẩm nghệ thuật rồi. dự án sắp 
tới của tôi là một câu chuyện về tình yêu 
của các bạn trẻ bây giờ. 

 đã khá lâu rồi khán giả không 
được thưởng thức tài năng diễn xuất của 
hồng ánh, khi nào chị sẽ trở lại với vai 
trò diễn viên?

Giữa tháng 6 này nếu không có gì thay 
đổi tôi sẽ trở lại trong một dự án điện ảnh 
của đạo diễn Nguyễn Quang dũng với vai 
trò diễn viên.

 Xin cảm ơn chị!
Thu TRaNG (Thực hiện)

Đoàn làm phim Đảo cửa dân ngụ cư 
tại lễ trao giải Asia Film

Đảo của dân ngụ cư đã xuất sắc giành giải thưởng phim hay nhất tại LHP Quốc 
tế ASEAN - AIFFA 2017, bên cạnh 02 giải thưởng quan trọng khác: Nam diễn 
viên chính Xuất sắc nhất (Phạm Hồng Phước) và Đạo diễn hình ảnh (DOP) Xuất 
sắc nhất (NSND Lý Thái Dũng). Bộ phim đã lập kỉ lục tại AIFFA 2017 khi giành 
được 8 đề cử trên tổng số 9 hạng mục chính thức của LHP. Đảo của dân ngụ cư 
cũng được chọn giới thiệu chính thức tại LHP Cannes trong sự kiện Vietnam 
Night. Sau đó, được công chiếu với phụ đề tiếng Tây Ban Nha trong Tuần lễ phim 
Việt tại Madrid, Tây Ban Nha trước khi giới thiệu tới khán giả Việt. 



 Năm 2013 Yến trang 
bước lên bục cao nhất của cuộc 
thi bước nhảy hoàn vũ, sau đó 
lại trở thành diễn viên chính 
của bộ phim cùng tên. Bạn 

nhớ gì về thời điểm đó? 
Đầu tiên là cảm giác vui và 

hứng thú, mình đã thành công trong 
cuộc thi truyền hình thực tế, lại được 
đóng vai chính trong bộ phim tái hiện 
chương trình. Nội dung phim khá 
sát với cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ. 
Trang chưa có nhiều kinh nghiệm ở 
lĩnh vực phim ảnh, vai diễn lại thể 
hiện nội tâm một cô gái bị trầm cảm 
nên khá khó để hóa thân. May mắn 
là bạn diễn Kinh Quốc rất có kinh 
nghiệm và rất kĩ tính trong nghề đã 
chỉ cho tôi cách nhập vai, những 
trường đoạn khó, diễn thật nhất mà 
phải liên kết với kịch bản. Trang 
làm nghệ thuật khá lâu, việc nắm 
bắt tâm lí khá tốt, chỉ cần có người 
hướng dẫn thì tiếp thu rất nhanh.  

 Khi hóa thân vào một nghệ 
sĩ, Yến trang tìm thấy điều gì 
gần gũi với bản thân ngoài đời? 

Đó là sự cầu toàn, đam mê 
nghệ thuật. Trong phim, Thủy 
Trúc biết mình không thể tham 
gia cuộc thi nhảy nhưng vẫn nỗ 
lực, cố gắng bằng mọi cách để 

đi đến cùng. Điều đó khá giống với  
tính cách của Trang. Đôi khi Trang 
là người cầu toàn đến mức ngoan cố, 
nhất là trong công việc. Trang luôn 
tự tạo áp lực phải làm việc tốt nhất, 
phải sáng tạo. Vì thế, có những sự cố 
không mong muốn đã xảy ra. 

 Không chỉ xây dựng nên 
một thế giới vô cùn-g sinh động về 
bộ môn nhảy, bước nhảy hoàn vũ 
còn mang đến bức tranh đầy màu 
sắc về thế giới showbiz. Yến trang 
có những liên hệ gì với hiện thực 
showbiz hiện nay?

Có khá nhiều chi tiết trong bộ 
phim được lấy từ đời sống showbiz 
Việt. Môi trường làm việc đầy sự 
cạnh tranh, diễn biến phức tạp. Thông 
điệp mà phim Bước nhảy hoàn vũ 
muốn chuyển tải là, nếu bản thân bạn 
cố gắng và sống đẹp thì sẽ có được 
kết quả màu hồng, còn nếu bạn toan 
tính, sống bằng chiêu trò thì sớm 
muộn cũng gây thiệt hại cho bản thân. 

 Kể từ vai thủy trúc, dường 
như Yến trang ít tham gia 
đóng phim? 

Chủ yếu Trang vẫn dành thời gian 
cho công việc kinh doanh bên cạnh 
sự nghiệp ca hát khá bận rộn. Đóng 
phim tốn nhiều thời gian, việc chọn 
kịch bản như mong muốn cũng không 

yếN TRaNG
Cầu toàn 

đến ngoan cố
á quân Của CuộC thi  hòa âm áNh SáNG 2017 - yến trang 
xuất hiện khá mới mẻ trong bộ Phim đang Phát sóng 
trên vtv3 BướC NhảY hoàN Vũ. vai nữ Chính thủy trúC 

do Cô đảm nhận đượC lấy Cảm hứng từ Chính CuộC 
Thi BướC NhảY hoàN Vũ CáCh đây vài năm mà yến trang 
giành giải quán quân.  đây sẽ là một góC nhìn kháC 

về Cô nàng đa tài này. 
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dễ dàng, hoặc vì duyên diễn viên của Trang 
chưa được sâu đậm. 

 thời gian này, nhắc đến Yến trang 
thường gắn liền với cụm từ mây trắng, sự 
trở lại này đã mang đến điều gì cho trang 
trong công việc và cuộc sống?

Trang thấy thăng hoa khi tái hiện một thời 
vang bóng của mình ở thời điểm này. Tình 
cảm, sự đón nhận của khán giả dành cho Mây 
trắng vẫn nồng ấm, điều đó khiến tôi bất ngờ 
và hạnh phúc. Trang nhận ra, sự nỗ lực, làm 
nghề nghiêm túc sẽ không bao giờ bị chối 
bỏ. Quan trọng hơn, sau những giận hờn, tình 
bạn của Mây trắng, sự gắn kết, trân quý nhau 
khiến chúng tôi vui hơn. 

 Yến trang và em gái Yến Nhi cực kì 
nóng bỏng trong những bản nhạc EDm sôi 
động, đó có phải là con đường đi lâu dài  
của bạn?

EdM thịnh hành trong năm 2016, sang 
năm nay cũng có những chuyển biến theo 
hướng khác. Bước khởi đầu của Trang là một 
ca sĩ hát nhạc sôi động. hướng đi của Trang 
vẫn duy trì điều đó, nhưng bên cạnh đó vẫn 
có những ca khúc nhẹ nhàng, mang hơi hướng 
dân gian… Là nghệ sĩ thì phải biết biến hóa 
mới thích nghi được với những chuyển biến 

của âm nhạc hiện đại. Nếu chỉ chăm chăm 
một dòng nhạc thì rất khó tồn tại trong xu 
hướng showbiz đang nhiều bão hòa. 

 Ngoài ca hát, Yến trang còn thử sức 
ở vai trò mC, diễn viên, giám khảo nhiều 
cuộc thi và là biểu tượng thời trang của 
showbiz Việt. đảm nhận nhiều vai như thế, 
trang có đang tự làm khó mình không? 

Trang là người thích bận rộn. Có lúc 
cũng gặp áp lực vì nhiều công việc quá, 
thường lúc đó Trang sẽ đi du lịch, xả hơi 
bằng việc mua sắm, giải tỏa năng lượng 
tiêu cực. Bận rộn với công việc, Trang 
thấy cuộc sống sống động, tích cực, có 
nhiều ý nghĩa và cũng tạo được kinh tế 
vững chắc cho bản thân. Điều đó rất quan 
trọng, nó khiến mình vui vẻ hơn. 

 Xinh đẹp, giỏi giang, đa tài và 
rất độc lập về kinh tế, vậy việc lựa 
chọn người đàn ông của mình không 
hề dễ dàng đâu nhỉ?

Bạn bè, người thân vẫn luôn nói 
Trang là người khó tính. Đến thời điểm 
này, Trang vẫn một mình, nếu hỏi tiêu 
chuẩn chọn người yêu, chắc phải viết dài 
lắm nhưng như thế lại càng khó hơn. Trang 
nghĩ rằng phải có cái duyên, đến thời điểm 
có người đàn ông nào phù hợp nhất mà mình 
dành tình cảm  nhiều nhất thì Trang sẽ không 
cho họ “thoát”. Còn bây giờ, Trang chỉ có 
“người tình” công việc thôi! 

 Cảm ơn Yến trang!
hiềN NGuyêN  

(Thực hiện)

Cảnh trong phim Bước nhảy hoàn vũ
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khởi Đầu Chậm mà ChắC
phạm Thu hà sinh ra tại hải phòng, 

quê gốc của cô ở Nam Định, là con út 
trong một gia đình có ba anh chị em. 
Ngay từ bé, hà đã yêu âm nhạc và tham 
gia rất nhiều cuộc thi ở Nhà Văn hóa 
thiếu nhi và nhiều lần đạt huy chương 
Vàng. hoạt động ca hát của phạm Thu 
hà từng chững lại một khoảng thời gian 
khi cô học phổ thông. Đến năm 18 tuổi, 
Thu hà lên hà Nội và thi vào  học viện 
âm nhạc quốc gia. Khi tốt nghiệp đại 
học, hà ra mắt Cd Tình thu để tri ân 
những tháng năm học tập trên ghế nhà 
trường. Nhưng phải đến khi tốt nghiệp 
cao học, cô mới bắt đầu cho ra mắt các 
Cd một cách nghiêm túc và bài bản. 
Những năm đầu sau khi tốt nghiệp, hà 
từng tham gia giảng dạy ở Đại học sư 
phạm Nghệ thuật Trung ương nhưng lịch 
biểu diễn chiếm khá nhiều thời gian và 
tâm trí của cô nên hà quyết định dừng 
công việc giảng dạy để toàn tâm toàn ý 
cho các hoạt động biểu diễn và ra mắt  
sản phẩm. 

Khác với nhiều bạn bè đồng trang lứa 
mải miết chạy show từ khi mới bước 
chân vào đại học, khi cầm trên tay tấm 
bằng Thạc sĩ Thu hà mới chính thức 
gia nhập giới biểu diễn. Cô tâm sự: “hà 
muốn mình chín muồi, thực sự trưởng 
thành về mọi mặt và sẵn sàng bước ra sân 
khấu lớn khi bắt đầu sự nghiệp. âm nhạc 
cổ điển rất đẹp, là cái nôi của các dòng 
âm nhạc khác, học 4 năm trung cấp có 
thể hát các thể loại pop, ballad nhưng để 
hát được aria, nhạc kịch thì phải học đại 
học và cao hơn nữa. Khi khán giả Việt 
không có nhiều ưu ái dành cho cổ điển 
thì hà muốn kết hợp cổ điển với tất cả 
dòng nhạc khác để cho khán giả dễ nghe 
hơn, dễ thẩm thấu hơn”. Các sản phẩm 
của phạm Thu hà đều mang một màu 
sắc mới lạ, riêng có. Có lúc cô làm Cd 
Classic Meets Chillout (một dòng nhạc 

Ca sĩ Phạm thu Hà

 “Cầu nối” KhÁN Giả ViệT 
Với âM NhạC Cổ ĐiểN 

Phạm thu hà là Cái tên không xa lạ với những người yêu dòng 
nhạC Cổ điển. nghe và ngắm Phạm thu hà trên sân khấu, nhiều 
người sẽ e dè, ngại ngần khi muốn bắt Chuyện với Cô bởi vẻ yêu 
kiều, lạnh lùng Của hà. thế nhưng, sau ánh đèn sân khấu, thu hà 
thân thiện, gần gũi và khá Cởi mở, đặC biệt khi Chia sẻ về Con 
đường nghệ thuật mà Cô đã và đang theo đuổi.
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thư giãn điện tử), khi lại ra mắt album hát 
ru kết hợp với dàn nhạc giao hưởng, pha 
một chút pop; rồi album Hà Nội…  Yêu! 
là sự kết hợp giữa nhạc jazz và cổ điển. 
Con đường mà Thu hà lựa chọn ngay từ 
đầu đã được nhiều người cảnh báo là rất 
chông gai, nhưng hà may mắn có người 
chị gái cũng hoạt động nghệ thuật và anh 
rể - nhạc sĩ Vũ anh Tuấn thường xuyên 
hỗ trợ cô trong công việc hòa âm, phối 
khí, thu âm. Quan trọng hơn cả, đằng sau 
cô luôn có một lượng khán giả nhất định 
ủng hộ nhiệt tình. Chính vì vậy, tất cả Cd 
của phạm Thu hà khi đưa ra thị trường 
đều được tiêu thụ với số lượng ngoài 
mong đợi, dù không lãi nhiều nhưng giúp 
cô đủ chi trả các chi phí trong quá trình 
sản xuất. Nhạc cổ điển vốn kén chọn 
khán giả đã và đang dần trở nên gần gũi 
hơn với người nghe nhờ những sản phẩm 
“cầu nối” như của phạm Thu hà. Nhờ 
những sản phẩm ấy, hà được khán giả 
biết đến nhiều hơn, mối quan hệ cũng 
ngày càng mở rộng. 

“Tổng Tấn Công”  
với đườNg Em đi 

Tính đến nay, phạm Thu hà đã ra mắt 
được 5 album cá nhân. Cộng với đó là 
rất nhiều đĩa đơn phát hành trực 
tuyến như: Bốn mùa, 
các single về nhạc 
Trịnh… Tháng 5 vừa 
qua, phạm Thu hà 
cùng với nhạc sĩ duy 
Cường - con trai thứ 
của nhạc sĩ phạm duy 
và ekip tại Mỹ đã cho 
ra mắt đĩa than Đường 
em đi với các tác phẩm 
để đời của nhạc sĩ phạm 
duy như: Đường chiều lá 
rụng, Chiều về trên sông, 
Còn gì nữa đâu, Tiễn em, Mùa 
thu chết… Với giọng nữ cao trong trẻo 
soprano và kĩ thuật hát opera xuất sắc 
kết hợp với tư duy nhạc nhẹ cởi mở, Thu 
hà đã thổi một màu sắc mới vào các ca 
khúc của phạm duy, đặc biệt khi được 
nhạc sĩ duy Cường kết hợp hoà âm với 
phần phối khí cho dàn nhạc giao hưởng. 
album Đường em đi mang một tinh thần 
cổ điển - hiện đại, vừa kinh viện lại vừa 
gần gũi với người nghe. Thực hiện thu 

âm là ekip quen thuộc của nhạc sĩ Đức 
Trí tại phòng thu Music Face. Cầu kì 
hơn, các bản thu được gửi sang Mỹ cho 
nhạc sĩ Vũ anh Tuấn cùng Ron Cleeper 
(một nhạc sĩ người Mỹ rất thân với nhạc 
sĩ duy Cường) để phối và làm master 
cho toàn bộ đĩa than Đường em đi. 

Cầu toàn và tỉ mỉ, ít ai biết, thời gian 
hoàn thiện đĩa than Đường em đi đã 
“ngốn” gần một năm của cả ekip. Là 
người vô cùng gần gũi với tác giả 

của các nhạc phẩm đó, 
nhạc sĩ duy Cường đã 
hướng dẫn cả phần thu 
âm cho phạm Thu hà. 
Mỗi bài hát của cố 
nhạc sĩ phạm duy 
đều được chính con 
trai ông ngồi kể tỉ 
mỉ về nguồn gốc 
ra đời giúp Thu 
hà nhập tâm và 
nuôi dưỡng nhiều 
cảm xúc trước 

khi bước chân vào 
phòng thu. Đến tận bây giờ Thu hà 

vẫn nhớ như in khoảnh khắc bắt gặp đôi 
mắt rưng rưng của nhạc sĩ duy Cường 
khi nghe cô thể hiện bài Đường chiều lá 
rụng - một ca khúc kinh điển nhất trong 
kho tàng của cố nhạc sĩ phạm duy. Nhạc 
sĩ duy Cường chia sẻ: “Ước gì ba anh 
còn sống để có thể nghe được giọng hát 
của em. anh cảm ơn vì em đã thể hiện 
được những điều về ca khúc mà anh 
mong ước”. Đó là lời động viên rất lớn 
giúp phạm Thu hà thêm tự tin khi hoàn 

thiện album này. Cô mong muốn album 
cũng như một nén hương tưởng nhớ 
người nhạc sĩ đã cống hiến trọn đời mình 
cho âm nhạc Việt Nam. 

Với Thu hà, giải Cống hiến dành cho 
album đầu tay Classic Meets Chillout vào 
năm 2012 là niềm tự hào và cũng là áp 
lực khiến cô luôn trăn trở về những bước 
đi tiếp theo trên con đường sự nghiệp làm 
thế nào để xứng đáng với sự tin tưởng đó. 
Việc ra mắt đĩa than Đường em đi mặc dù 
tốn kém và kén người nghe nhưng là đứa 
con tinh thần Thu hà dành toàn bộ tâm 
huyết và những gì tốt nhất của mình. Nói 
theo cách của cô, sự ra mắt đĩa than này 
chẳng khác nào một “cuộc tổng tấn công” 
của phạm Thu hà sau một thời gian tập 
trung toàn bộ lực lượng. hà muốn mang 
đến những sản phẩm thực sự nghiêm túc, 
được đầu tư kĩ lưỡng, những món ăn tinh 
thần tròn vị nhất đến với khán giả. 

Những ý tưởng về các dự án âm nhạc 
mới dường như luôn tràn trề trong suy 
nghĩ của cô ca sĩ xinh đẹp, tài giỏi này. 
Tháng 7 tới, phạm Thu hà sẽ tham gia 
chương trình Giai điệu tự hào kỉ niệm 
ngày Thương binh liệt sĩ với ca khúc 
Miền xa thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh với 
phần phối khí của nhạc sĩ Thanh phương 
rất ấn tượng và lạ. Trong thời gian tới,  
cô còn mong muốn ra mắt một album 
gồm những ca khúc về tình yêu quê 
hương đất nước, về những vùng miền 
gắn bó với cô… 

Lê hoa 
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 bài hát hay nhất ảnh hưởng 
như thế nào tới cuộc sống của anh?

Tôi nhận được quá nhiều tình cảm 
của mọi người. Đó là niềm hạnh phúc 
rất lớn nhưng đôi khi tôi cũng cảm 
thấy hơi ngại, không được tự nhiên. 
Quan trọng nhất là tôi đã chuyển vào 
TphCM, chính thức đi theo con đường 
nghệ thuật.

 từ thái Nguyên chuyển vào 
tphCm sinh sống, lại hoạt động trong 
một môi trường khá phức tạp, anh đã 
thích nghi được chưa?

Mọi thứ quá xa lạ và mới mẻ đối 
với tôi, giống như bước vào một thế 
giới khác vậy (cười). Tôi vẫn đang 
trong quá trình tập làm quen và thích 
nghi dần dần.

 Khó khăn nhất anh gặp phải cho 
đến thời điểm hiện tại là gì?

Đó là nguồn vốn và sự định hướng. 
Khi chuyển vào TphCM, tôi chọn con 
đường hoạt động độc lập nên tự mình 
phải xoay sở, không có ekip hỗ trợ. phải 
tự tìm cho mình một hướng đi phù hợp, 
làm sao để các sản phẩm tiếp theo để lại 

được dấu ấn trong lòng 
khán giả, rồi lại phải lo 
kiếm tiền để đầu tư… 
Nói chung là vô vàn 
nỗi lo.

 Nhiều vấn đề phải 
lo lắng như vậy có ảnh 
hưởng nhiều tới cảm hứng sáng 
tác của anh?

Tất nhiên rồi, đầu óc mình không thể 
nào thanh thản như ngày xưa. Bây giờ 
có quá nhiều thứ chi phối. Vừa rồi tôi 
đã phải về quê, tìm bình yên để sáng 
tác, nhưng cũng không thấy bình yên 
cho lắm (cười). Chắc bây giờ mình 
phải tập cách viết nhạc trong cuộc sống 
ồn ào, với bộn bề những lo toan, phải  
biến áp lực thành cảm hứng sáng tác. 
Viết những bài hát bắt nhịp với cuộc 
sống, biết đâu mọi người lại có thể đồng 
cảm được.

 Nhiều người nói rằng, bên cạnh 
tài năng, họ yêu mến Lê thiện hiếu vì 
bản tính hiền lành, thật thà. Với tính 
cách như vậy, anh có bị bắt nạt khi 
sống trong môi trường showbiz không?

Vì không 
có nhiều kinh 
nghiệm nên tôi 
cũng không biết 

mình có đang bị 
bắt nạt hay không. 

Nhưng tới thời điểm 
hiện tại, tôi vẫn đang 

kiểm soát mọi thứ khá tốt. Bên 
cạnh đó, tôi cũng cố gắng học cách ứng 
xử khéo léo để tự bảo vệ mình.

 bài hát hay nhất đã kết thúc, 
ông bà anh cũng đã hạ nhiệt, anh sẽ 
làm gì ở chặng đường tiếp theo để luôn 
luôn giữ được tình cảm của khán giả?

Con người của tôi như thế nào thì âm 
nhạc của tôi cũng thể hiện ra như vậy. 
Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ có những sản 
phẩm âm nhạc phá cách hơn một chút 
như:  EdM, pop… 

 thế mạnh của anh là gì?
Đó là cảm xúc, vì tôi làm mọi thứ 

đều theo bản năng. dường như mọi 
người cũng cảm nhận được những điều 
tôi gửi gắm trong sáng tác và cả trong 
giọng hát của mình. 

Lê Thiện hiếu
Biến áp lực 

thành  
cảm hứng 

sáng tác
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 hLV Lê minh Sơn có hỗ trợ gì 
cho trò cưng sau khi chương trình  
kết thúc?

Ngày trước, hai anh em cũng có 
nhiều kế hoạch muốn làm cùng nhau, 
nhưng từ khi chuyển vào TphCM, 
hướng đi của tôi hơi khác nên chưa 
sắp xếp được thời gian để thực hiện. 
Tuy nhiên, anh sơn luôn động viên và 
thường xuyên nhắc nhở tôi phải giữ 
được cá tính riêng trong âm nhạc.

 hLV Lê minh Sơn có ảnh hưởng 
nhiều tới âm nhạc của anh không?

Trong cuộc thi thì chắc chắn là có 
nhưng sau cuộc thi, tôi lại trở về đúng 
“bản chất” của mình. Tuy nhiên, tôi đã 
học được rất nhiều từ anh Lê Minh sơn, 
đặc biệt là tư duy trong âm nhạc.

 Câu lạc bộ người hâm mộ của 
Lê thiện hiếu không chỉ có những 
bạn trẻ mà có cả những người lớn tuổi 
nữa, anh làm thế nào để có thể làm hài 
lòng các fan của mình?

Đó cũng là điều làm tôi hết sức đau 
đầu và cân nhắc rất nhiều, làm sao để 
ra bài hát cho phù hợp. Mọi người biết 
đến Lê Thiện hiếu là nhờ Ông bà anh, 

bài hát đó đã chinh phục được cả hai thế 
hệ, rất khó để có được một ca khúc như 
thế nữa. Nhưng đĩa đơn Này em của tôi 
cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ của 
khán giả, trong đó có cả những cô chú 
lớn tuổi. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, 
điều khiến mọi người ở lại với mình cho 
đến tận bây giờ không chỉ đơn thuần là 
vì Ông bà anh mà còn có cả những tình 
cảm chân thành. Nên cách tốt nhất là 
mình hãy đáp lại bằng sự chân thành, 
như vậy mới có thể bền chặt được.

 áp lực về lượng người xem, 
người nghe có ảnh hưởng tới sáng tác 
của anh không?

Trước đây thì có, nhưng rồi tôi nhận 
ra rằng, công nghệ số đã chi phối quá 
nhiều khiến mình phân tâm, nên tốt nhất 
là quên nó đi. Bây giờ tôi chỉ sáng tác 
đúng theo cảm xúc của mình, sau đó 
đưa cho một số người có thể tin tưởng 
được nghe thử, nếu họ cảm thấy hay thì 
sẽ quyết định ra bài đó. Một ca khúc có 
“hot” hay không còn phụ thuộc vào chữ 
duyên nữa.

 Nhiều người cho rằng, ca khúc 
này em dù nghe rất tình cảm nhưng 

vẫn chưa thoát khỏi cái bóng của ông 
bà anh?

Màu sắc âm nhạc của mọi người là 
khác nhau, khi mình quyết định đi theo 
hướng nào thì sẽ mãi mãi giữ màu đó. 
Chính vì vậy, như tôi đã chia sẻ, bên 
cạnh việc đi theo cái cốt lõi của mình, 
tôi cũng sẽ điểm xuyết thêm một vài 
màu sắc mới. Thậm chí, tôi sẽ hát cả ca 
khúc của các nhạc sĩ khác để khán giả 
không cảm thấy nhàm chán. sau Ông bà 
anh thì đây là ca khúc đầu tiên tôi tung 
ra một cách chính thức, con đường phía 
trước vẫn còn rất dài nên mong rằng 
khán giả vẫn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng 
hộ Lê Thiện hiếu. 

 Sau đĩa đơn này em, sản phẩm 
tiếp theo của Lê thiện hiếu sẽ là gì?

Tôi chuẩn bị ra MV Ông bà anh như 
một lời tri ân gửi tới khán giả. Bên cạnh 
đó, tôi cũng đang có kế hoạch làm một 
ca khúc song ca với ca sĩ hương Giang 
idol. hai chị em khá hợp nhau nên cũng 
muốn có một sản phẩm chung. 

 Cảm ơn Lê thiện hiếu!
Thu TRaNG (Thực hiện)

Bài hát haY Nhất - SiNG mY 
SoNG đã biến một Chàng 
trai tỉnh lẻ trở thành 
hiện tượng âm nhạC đượC 
đông đảo khán giả yêu 
mến. bướC ra khỏi Chương 
trình, đối mặt với muôn 
vàn khó khăn để tìm đượC 
một Chỗ đứng trong vPoP 
mới là CuộC Chiến thật sự 
Của lê thiện hiếu. táC giả 
Của bài hát ôNG Bà aNh Cho 
biết, anh đang tậP CáCh 
biến áP lựC thành Cảm 
hứng sáng táC và biết đâu 
Cũng sẽ lại tìm đượC sự 
đồng Cảm Của khán giả. 
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Cha bạn - nhạc sĩ triều Dâng, 
tác giả của các ca khúc nổi tiếng như: 
tuổi trẻ thế hệ bác hồ, giải phóng 
quân ta đi… có ảnh hưởng như thế 
nào đến con đường âm nhạc của bạn?

Từ thuở còn nằm trong nôi, tâm hồn 
tôi đã được nuôi nấng bằng những tiếng 
ru da diết mà ba tôi đã thu âm riêng 
cho tôi trong chiếc máy cát - sét cũ của 
ba. Những câu ca dao, tục ngữ được 
ba ngâm nga rất tình cảm giúp tôi dễ 
nhớ và dễ ngủ. Tiếng ru ấy không êm 
dịu, nhẹ nhàng mà nó khắc khoải, thiết 

tha, theo tôi suốt chặng đường tuổi thơ 
và ảnh hưởng nhiều tới tôi lúc trưởng 
thành. Mẹ tôi cũng là một giảng viên 
thanh nhạc có tiếng ở Tp.hCM, bà yêu 
ông vì tính cách nghệ sĩ phóng 
khoáng với nụ cười hào 
sảng và trái tim trong 
sáng luôn hừng hực 
khí phách. Tôi nghĩ, 
mình quá may mắn 
khi được trưởng 
thành trong một 
môi trường đầy tình 
yêu thương, tràn trề 
âm nhạc và tinh thần 
cống hiến.

Và cũng chính vì vậy 
mà bạn sáng tác rất sớm?

Ca khúc đầu tay Về ăn cơm tôi 
viết  năm 17 tuổi, cái tuổi “bẻ gãy sừng 
trâu”, với sức khoẻ dồi dào nhuệ khí 
ngút trời, đam mê nhạc Rock và làm 
việc, học tập không biết mệt là gì. sẵn 
sàng vui sướng và sẵn sàng khổ đau, 
không dè dặt bất cứ điều gì. Đúng năm 
ấy, tôi gặp giọng ca “gai góc” Tùng 
dương trên... tivi. Năm ấy, anh Tùng 
dương thi Sao Mai điểm hẹn mùa đầu 

tiên. Tôi bị lôi cuốn bởi cách xử lí âm 
nhạc của Tùng dương, rất rõ chữ và dễ 
nghe đối với tôi, tôi như hiểu hết từng 
câu Tùng dương hát. Tôi muốn tìm 

gặp để tỏ lòng ngưỡng mộ nhưng 
ba tôi nhẹ nhàng nói: “Con 

cứ tập trung học thật giỏi, 
sẽ có ngày Tùng dương 
tìm đến con!”. 3 năm 
sau, cơ duyên đến khi 
ca khúc Li ti tham gia 
chương trình Bài hát 
Việt và giành giải Bài 

hát của tháng do hội 
đồng thẩm định bình chọn. 

Tùng dương gọi điện cho tôi 
ngỏ ý muốn thu âm ca khúc này 

trong Cd sắp tới của anh ấy.
Sao lại là tùng Dương? 

Vì Tùng dương là duy nhất không 
trộn lẫn, là ca sĩ dẫu khi nhắm mắt tôi 
vẫn nhận ra tiếng hát ấy. anh ấy có gầy 
đi hay béo lên, ăn mặc lịch sự hay lập 
dị thì tôi cũng nhận ra giọng hát đầy 
nội lực và truyền cảm hứng. Li ti trở 
thành ca khúc chủ đề trong album cùng 
tên của Tùng dương (phối khí Nguyễn 
Công phương Nam) đạt giải Cống hiến. 

 nhạc sĩ Sa Huỳnh 
tôi tin mình 

đã lựa Chọn đúng
năm mười bảy tuổi, sáng táC đầu 
tay Của sa huỳnh đã giành đượC 
giải thưởng Ca KhúC đượC KháN 
Giả Yêu thíCh Nhất. đến nay, khi 
Chưa đầy ba mươi tuổi, nữ nhạC 
sĩ trẻ đã Có trong tay hàng 
ChụC giải thưởng âm nhạC lớn 
nhỏ. nghe nhạC sa huỳnh, khán 
giả nhận thấy ở đó sự độC đáo, 
kháC lạ và nhiều tính sáng tạo, 
đúng như Chia sẻ Của Cô: “mỗi 
bài hát ra đời là mỗi lần trái 
tim tôi rung động đến tận Cùng 
Của Cảm xúC…”
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Rất nhiều bài hát nữa mà tôi và Tùng 
dương đã phối hợp cùng nhau đã được 
khán giả đón nhận. Tôi nghĩ đó là bởi 
chữ duyên. 

 Nhưng chỉ dành cảm hứng sáng 
tác cho một giọng ca, liệu có cực đoan 
quá không?

Tôi còn yêu mến bạn Lê Cát Trọng 
Lý và hoàng Quyên nữa. Các bạn ấy là 
hậu bối của anh Tùng dương. Tôi mong 
ước có dịp kết hợp với các bạn ấy. 

tùng Dương là một ca sĩ tài 
năng nhưng cũng là một giọng ca kén 
khán giả, kén người nghe, bạn có sợ 
âm nhạc của mình sẽ thuộc nhóm 
“không dành cho số đông”?

Tôi đã qua giai đoạn sợ sệt rồi, giờ 
đây tôi chỉ muốn tập trung làm thật tốt 
những gì là của mình, là màu sắc và tinh 
hoa của bản thân, kết hợp với sự đồng 
điệu. Tôi tin mình đã lựa chọn đúng, đôi 
chân đi mãi rồi cũng thành đường. Tôi 
chỉ mong muốn cống hiến những gì tốt 
nhất cho khán giả mà thôi.

 được biết, bạn và chồng bạn - 
nhạc sĩ Nguyễn Duy hùng quen nhau 
khi cùng thi bài hát việt. Bạn có thể 
chia sẻ về mối lương duyên ấy?

anh Nguyễn duy hùng là một nửa 
của cuộc đời tôi, là cha của con tôi - bé 
Nguyễn duy Đông Nhiên nay đã  
6 tuổi. Thời gian chung sống có nhiều 
thăng trầm đổi khác nhưng tình yêu và 
trách nhiệm chúng tôi dành cho nhau 
vẫn đong đầy. Đấy là điều tôi luôn trân 
quý và nâng niu. Ba tôi thích anh hùng 
lắm, ba chọn anh ấy nên tôi cũng theo 
ba luôn. Mẹ anh hùng cũng thích tôi 
nên chuyện của chúng tôi “xuôi chèo 
mát mái”! 

Làm dâu xứ Bắc, bạn 
có những cảm nhận gì? 

hai năm làm dâu ở hà Nội 
là một trải nghiệm cực kì quý 

báu và cần thiết trong quá trình trưởng 
thành của chúng tôi - một gia đình nhỏ 
và non trẻ. Khoảng thời gian mang thai 
đứa con đầu lòng với sự chăm sóc và 
dạy dỗ của gia đình chồng, tôi thấy mình 
lớn khôn thêm và gia tăng sức mạnh tinh 
thần để chuẩn bị cho một hành trình dài 
đầy thử thách khi quyết định cùng chồng 
Nam tiến lập nghiệp lại từ đầu. Tôi thấy 
mình hạnh phúc khi được trải nghiệm 
cuộc sống, phong vị văn hóa của cả hai 
miền Nam - Bắc. 

Vậy bạn có bao giờ có, hoặc đã 
từng có ý định sáng tác những bài hát 
mang âm hưởng và văn hóa của vùng 
đất ấy chưa?

Chưa cần làm dâu xứ Bắc tôi đã 
mang nặng âm hưởng ấy rồi, vì lời ru 
của ba tôi - một người con miền Nam 
đã sinh sống tại hà Nội 26 năm truyền 
lại cho tôi. Vì thế, tôi mới xúc động bởi 
giọng ca Tùng dương, thích “trai hà 
Nội”, dẫu sinh sống và làm việc tại đâu, 
tận sâu trong hơi thở của tôi vẫn luôn 
yêu quý và trân trọng những tinh hoa 
văn hoá của vùng đất ấy. Khi xa hà Nội, 
tôi lại càng thấy yêu và quý trọng hơn. 
Tôi luôn ấn tượng bởi mùa đông của hà 
Nội, nó không dễ chịu, nó khiến người 

ta phải chịu đựng, nhưng nó cũng khiến 
người ta xích lại gần nhau hơn, nó khiến 
tôi yêu quá đỗi, đến mức tôi đặt tên con 
là Nguyễn duy Đông Nhiên (mùa Đông 
hồn nhiên).

Bạn đã được vinh danh ở rất 
nhiều cuộc thi âm nhạc trên truyền 
hình. Là người trong cuộc, bạn có 
những suy nghĩ gì về những cuộc  
thi ấy?

Đối với tôi, các cuộc thi âm nhạc lúc 
nào cũng mang hướng tích cực, là nơi để 
mình thi thố và cọ xát với nghề. Thậm 
chí, cả những mặt tiêu cực của nó cũng 
là một phần quan trọng trên con đường 
hình thành nhân cách nghệ sĩ của mỗi 
người, khi mình biết va chạm và chọn 
lọc, tiết chế bản thân, kìm nén cảm xúc 
và bùng nổ đúng lúc. Điều ấy cực kì quý 
báu cho những ai có cơ hội. Giữa muôn 
vàn bông hoa đẹp thì ta vẫn sẽ khoe sắc 
theo cách của riêng mình. 

Kế hoạch sắp tới của bạn là gì?
Tôi luôn nỗ lực để ngày càng hoàn 

thiện mình trong các sản phẩm âm nhạc. 
Gần nhất là cùng Tùng dương và nghệ 
sĩ Quốc Trung tiếp tục dự án âm nhạc Rễ 
cây. hi vọng nó sẽ đem lại nhiều sự mới 
mẻ cho khán giả.

Xin cảm ơn và chúc bạn  
thành công!

hà hƯơNG (Thực hiện)

Sa Huỳnh cùng ca sĩ Tùng Dương và nhạc sĩ Huy Tuấn 
trong chương trình Vietnam idol 2016
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Tố ChấT Con nhà nòi
Bae doo Na có một người mẹ nổi 

tiếng, đó là nữ diễn viên sân khấu Kim 
hwa young nên tuổi thơ của cô là những 
lần theo mẹ đến phòng tập hay đứng 
sau cánh gà xem mọi người biểu diễn. 
Trong con mắt của Bae doo Na lúc ấy, 
ánh đèn sân khấu lộng lẫy và tiếng vỗ 
tay náo nhiệt là một thế giới vô cùng hào 
nhoáng mà một cô bé nhút nhát như cô 
không thể nào chạm vào được. Tố chất 
nghệ thuật và niềm đam mê cứ lớn dần 
trong con người Bae doo Na nhưng mẹ 
cô lại từ chối dạy con gái kĩ năng diễn 
xuất. Có lẽ vì là một nghệ sĩ nên bà hiểu 
sự vất vả, bấp bênh của công việc này và 
mong muốn con gái có một cuộc sống 
ổn định hơn. Tự mò mẫm học diễn xuất, 
tham gia những vai rất nhỏ để tích lũy 
kinh nghiệm, niềm đam mê mãnh liệt của 
Bea doo Na đã khiến mẹ cô cảm động và 
quay sang ủng hộ con gái một cách tuyệt 
đối. Nữ diễn viên thừa nhận, đến với 
nghiệp diễn là cách cô chiến đấu với bản 
tính nhút nhát của mình và mẹ là người 
truyền cảm hứng cho cô trên con đường 
nghệ thuật. Chính bà đã nói rằng, muốn 
trở thành diễn viên giỏi thì đừng ngại 
cảnh nóng, thậm chí cảnh khỏa thân, khi 
thấy con gái tỏ ra e ngại trước những bộ 
phim đòi hỏi phải trút bỏ xiêm y. 

Không sở hữu một vẻ đẹp rực rỡ 
nhưng Bae doo Na gây ấn tượng bởi một 
gương mặt rất lạ. Với chiều cao 1m71, 
đôi mắt to trong sáng... cô nhanh chóng 
lọt vào mắt xanh của các nhà tạo mẫu khi 
vẫn còn đang là sinh viên đại học. Khán 
giả bắt đầu biết tới Bae doo Na khi cô 
tham gia bộ phim đình đám School (học 
đường). Cùng năm đó, cô xuất hiện trong 

NiềM Tự hào Của 
ĐiệN ảNh hàN QuốC

không Chỉ là gương mặt sáng giá Của dòng Phim nghệ thuật, bae doo na 
Còn là nữ diễn viên hàn quốC thành Công nhất tại hollywood. sứC hút 

Của Cô không đến từ vẻ bề ngoài mà ở khả năng biến hóa đa dạng qua 
từng vai diễn và một Cá tính kháC biệt.
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The Ring Virus (Tiếng chuông), phiên 
bản làm lại bộ phim kinh dị Nhật Bản - 
Ring. Thành công đến với Bae doo Na 
khi cô đảm nhận vai chính trong bộ phim 
Take Care of My Cat (hãy chăm sóc con 
mèo của tôi), tác phẩm đầu tay của  nữ 
đạo diễn Jong Jae Eun. Bộ phim nói về 
những cô gái đang đứng trước ngưỡng 
cửa cuộc đời với biết bao băn khoăn, 
trăn trở về sự nghiệp và cuộc sống. Take 
Care of My Cat được trình chiếu ở nhiều 
Lhp và mang về cho cô khá nhiều giải 
thưởng.  Theo quan điểm của Bae doo 
Na, một diễn viên giỏi không cần một 
gương mặt đẹp, điều quan trọng phải có 
khả năng diễn xuất: “Tôi không có một 
gương mặt đẹp hay vẻ ngoài hấp dẫn 

khiến cho cánh đàn ông phải ngưỡng mộ 
nhưng tôi lại có khả năng thể hiện tốt các 
vai diễn. Tôi muốn được khán giả biết 
tới với tư cách một diễn viên giỏi, chứ 
không phải một diễn viên đẹp” .

vẻ Đẹp Của diễn xuấT  
ĐíCh ThựC

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài cá tính và 
nổi loạn, Bae doo Na còn có một tính 
cách mạnh mẽ và thích thử thách. Cái 
gì càng khó cô lại càng muốn làm, đó 
cũng là tiêu chí làm nghệ thuật của cô. 
“Tôi muốn đóng những phim có thách 
thức, thử sức với điều mới mẻ, vượt qua 
những định mức. Tôi yêu những thách 
thức” - nữ diễn viên chia sẻ. Cô thích 
thử thách bản thân với nhiều loại vai 
diễn khác nhau và không ngại làm xấu 

mình. Điển hình là trong Barking Dogs 
Never Bite (Chú chó mất tích) - bộ phim 
đầu tay của đạo diễn Bong Joon ho, cô 
đã không ngần ngại để mặt mộc hoàn 
toàn khi đứng trước ống kính máy quay. 
Nhận xét về Bae doo Na, đạo diễn Bong 
Joon ho cho biết, đó là một cô gái cực 
kì nghiêm túc trong công việc và ghét 
sự phô trương. Tên tuổi của Bae doo Na 
gắn liền với rất nhiều bộ phim đình đám 
của điện ảnh hàn Quốc như: Saving My 
Hubby (Quản chồng), The Host (Quái vật 
sông hàn), As One (Bóng bàn), A Girl 
at My Door (Cô bé nhà bên), The Tuner 
(Đường hầm)… Vai nữ cảnh sát đồng 
tính trong A Girl at My Door đã mang 
về cho Bae doo Na giải thưởng Nữ diễn 
viên chính xuất sắc nhất châu Á. Cô cũng 
là nữ diễn viên hàn Quốc hiếm hoi được 

đánh giá cao tại hollywood sau khi tham 
gia 3 bộ phim: Cloud Atlas (Vân đồ), 
Jupiter Ascending (Người thừa kế vũ trụ) 
và series truyền hình Sense 8 (siêu giác 
quan) hợp tác với bộ đôi đạo diễn và sản 
xuất người  Mỹ andrew paul và Lana 
Wachowsk. 

Trong Sense 8, Bae doo Na vào vai 
một nữ boxing người hàn với gương mặt 
lạnh lùng và những pha hành động vô 
cùng nguy hiểm. Không chỉ vượt qua rào 
cản về ngôn ngữ mà hầu hết cảnh hành 
động trong phim đều do cô tự thực hiện. 
Thành công của Sense 8 đã đưa tên tuổi 
của Bae doo Na nổi tiếng khắp toàn cầu. 
Đầu tháng 6 này, cô sẽ tái ngộ khán giả 
màn ảnh nhỏ quê nhà qua bộ phim hành 
động viễn tưởng của Đài TvN - Forest 
of Serect (Khu rừng của những bí mật). 
Trong phim, Bae doo Na vào vai một nữ 
cảnh sát luôn tràn đầy lạc quan và quan 
tâm tới mọi người. 

Bên cạnh đam mê diễn xuất, Bae doo 
Na còn có niềm đam mê với nhiếp ảnh. 
Cô đã xuất bản nhiều cuốn sách ảnh, 
chia sẻ kinh nghiệm du lịch tại những 
quốc gia mà mình đã từng tới như: hàn, 
Nhật và anh. Bae doo Na cũng là người 
hàn Quốc đầu tiên tham gia chiến dịch 
quảng cáo toàn cầu của Louis Vuitton. 
Giám đốc sáng tạo của hãng thời trang 
danh giá này cho biết, ông bị thu hút 
bởi vẻ đẹp bí ẩn và độc đáo của nữ diễn 
viên 37 tuổi này. 

TRúC Chi

 Trong phim sense 8 mùa 2

Trong phim Jupiter ascending
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giải trí

Từ Tịnh Lôi sinh năm 1974, là một 
trong những tài nữ hiếm có của làng 
giải trí Trung Quốc. Cô sở hữu nét 

đẹp Á Đông nhẹ nhàng và nhiều tài năng 
như: diễn xuất, đạo diễn, biên kịch, sản 
xuất, viết văn, vẽ tranh… Trong hai mươi 
năm đóng phim, cô đã có nhiều vai diễn ghi 
dấu ấn như trong các phim: Đến cuối tình 
yêu (1998), Nhật kí của Đỗ La La (2010), 
Có một nơi chỉ chúng ta biết (2015)… Với 
cách diễn nhẹ nhàng nhưng nhiều xúc cảm, 
mỗi vai diễn của Từ Tịnh Lôi đều để lại ấn 
tượng khó quên. Cô cũng là người rất kén 
chọn kịch bản, thường ưu tiên những kịch 
bản hay, mới lạ. dù có thể làm nhiều công 
việc khác nhau trong điện ảnh nhưng Từ 
Tịnh Lôi vẫn yêu thích diễn xuất. Cô cho 
rằng, điều may mắn nhất với mình là ở 
vị trí hiện nay có thể lựa chọn kịch bản 
ưng ý chứ không đóng phim vì vật chất 
hay danh tiếng. Ngoài ra, những người 

cộng sự cũng là một trong những lí 
do khiến Từ Tịnh Lôi quyết định 

tham gia một bộ phim. Cô 
muốn được làm việc với 

những người cùng quan 
điểm nghệ thuật như 
mình. 

Ngay khi còn bé, Từ Tịnh Lôi 
đã được cha giáo dục theo phương 
pháp vô cùng nghiêm khắc. Cô 
không có nhiều thời gian vui 
chơi với bạn bè mà phải ở nhà 
làm bài tập, đọc sách… theo 
yêu cầu của cha. Nhờ sự rèn 
luyện đó mà cô tiếp thu được 

khá nhiều kiến thức. Chỉ khi lên 
đại học, xa cha mẹ, Từ Tịnh Lôi 

mới sống thoải mái hơn một chút. 
Cô tập trang điểm, đi chơi với bạn bè, 

mua quần áo mới… Tuy đã là diễn viên nổi 
tiếng nhưng mỗi khi trả lời phỏng vấn, cô 
luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói vì sợ 
cha mình sẽ xem hoặc đọc được và sẽ nhận 
xét, góp ý thẳng thẳng với con gái như thời 
còn thơ bé. Tính cách cẩn trọng được rèn 
luyện từ nhỏ cũng giúp ích rất nhiều cho 
ý thức làm nghề của cô: “Tôi thuộc nhóm 
muốn trải nghiệm khi đóng phim. Vì tôi 
được đào tạo về diễn xuất nên hoàn toàn trở 
thành nhân vật trong thời gian quay phim. 
Mỗi khi có kịch bản, tôi luôn ghi thật kĩ chi 
tiết liên quan đến nhân vật và thật sự nhập 
tâm để mỗi cử chỉ, hành động đều là của 
nhân vật. Đó phải là kết quả của một quá 
trình tập luyện kiên trì”. 

Khi nhận kịch bản phim điện ảnh mới 
ra mắt Chiếm đoạt kí ức, Từ Tịnh Lôi rất 
ấn tượng với sự phức tạp nhưng lại nhiều ý 
nghĩa, nhân văn hơn so với kịch bản nhiều 
năm gần đây cô từng xem. Từ Tịnh Lôi 
rất thông cảm với nhân vật Trương Đại 
Thần, vợ của nhà văn Giang phong trong 
phim. Đó là người luôn cố gắng theo đuổi 
lí tưởng, công việc nhưng vì áp lực của 
gia đình nên phải bỏ sự nghiệp viết văn để 
sinh con. Trương Đại Thần là người khá 
trẻ con và yếu đuối trong suy nghĩ, hành 
động. Trong khi đó, Từ Tịnh Lôi không do 
dự trong tình cảm, cô là người quyết đoán, 
luôn biết mình muốn gì và cần ai. Đó cũng 
là một phần lí do của việc cô vẫn chưa lấy 
chồng, dù đã 43 tuổi. Người đẹp họ Từ 
đang có tình yêu đẹp với nam diễn viên 
huỳnh Lập hành. hai người quen nhau 
cách đây bảy năm, khi cùng đóng chung 
phim Nhật kí Đỗ La La. dù cả hai đã dọn 
về sống chung một thời gian nhưng đều 
đồng nhất quan điểm không phải ràng buộc 
nhau bằng hôn nhân… 

hiện nay, Từ Tịnh Lôi đang đóng phim 
mới do Trương Gia huy đạo diễn với tên 
tạm gọi: Áp thấp nhiệt đới. hai năm qua, 
cô dành phần lớn thời gian đi du lịch để tìm 
cảm hứng sáng tạo. Cô điều hành công ty 
sản xuất phim từ xa và chỉ trở về nước khi 
đóng phim hoặc dự các buổi tuyên truyền 
cho các bộ phim điện ảnh mình đóng hoặc 
tham gia sản xuất. 

G.TRúC 

người đẹP đa tài Của điện 
ảnh hoa ngữ trở lại ấn 

tượng trong vai người vợ 
Cam Chịu trong Phim điện 

ảnh Chiếm đoạt Kí ứC mới ra 
mắt. kháC hẳn với nhân vật 

yếu đuối trên Phim, ngoài 
đời, từ tịnh lôi là hình mẫu 

Phụ nữ xinh đẹP, tài năng, 
bản lĩnh trong lòng khán 

giả nhiều năm qua. 

Từ Tịnh Lôi
luôn biết mình muốn gì

Từ Tịnh Lôi trong  
phim Chiếm đoạt kí ức

44





46

VT
Vsách

mới

nhà sáCh nhã nam  gửi tặng độc giả Tạp chí truyền hình 2 cuốn/đầu sách. Để nhận 
sách, độc giả hãy gửi thông tin về địa chỉ Tòa soạn Tạp chí Th, 43 nguyễn Chí Thanh, 

hà nội. (bạn hãy ghi rõ mình muốn được tặng cuốn sách nào).

ngƯời khổng lồ ngủ quên

Ở nước anh thời xa 
xưa, tại một ngôi 

làng người Briton, có đôi 
vợ chồng già ngày qua 
ngày sống một cuộc đời 
mơ hồ, lãng đãng giữa 
làn sương mù nhưng 
thực chất có rất nhiều 
biến động mà người ta 
không tài nào nhớ ra. 
Đến khi hai vợ chồng 
quyết định lên đường đi 
tìm người con trai nhiều 
năm không gặp, không 
ngờ, chờ đợi họ phía trước là một chuyến phiêu lưu kì lạ, 
cùng những con người kì lạ, đưa họ tới miền kí ức từ lâu 
đã bị chôn vùi.

Người khổng lồ ngủ quên là suy ngẫm thấm thía về 
sự lãng quên, tình yêu, cuộc sống, cả chiến tranh và hận 
thù. Cuốn sách đánh dấu sự trở lại của Kazuo ishiguro sau 
10 năm vắng bóng, với hướng đi hoàn toàn mới khi ông 
chọn thể loại giả tưởng huyền ảo để thuật lại những chiêm 
nghiệm hết sức thực tế về cuộc đời.

những giấC mơ ở hiệu sáCh morisak

Bị người yêu lừa dối, 
Takako bỏ việc và rơi 

vào chuỗi ngày ngủ triền miên 
để trốn tránh nỗi buồn. Thế 
rồi, một cuộc điện thoại từ 
người cậu ruột sau 10 năm trời 
không gặp đã đánh thức cô 
ra khỏi cơn mộng mị. Takako 
đồng ý đến trông hiệu sách 
giúp cậu. Thật ngoài tưởng 
tượng, hiệu sách Morisaki cũ 
kĩ nhưng có tới hàng nghìn 
cuốn sách chứa trong mình cả 
thời gian và lịch sử. sách đã 

chữa lành vết thương trong lòng cô. hơn thế nữa, Takako 
tìm thấy bao nhiêu điều mới mẻ và thú vị mà trước đây cô 
chưa từng biết đến.

Câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu lắng, đặc biệt với những 
ai có sở thích sưu tầm sách cổ.

hạnh phúC là khi Ta sánh Đôi

“Thật điên rồ, từ khi lấy chồng tớ lại rất thành công 
với đàn ông. Đúng là không thể tin nổi, nhưng 

chiếc nhẫn cưới rất thu hút họ. hẳn là 
họ tự nhủ, ít nhất cô nàng này cũng 
không mơ ước được kết hôn, cô ta đã 
biết đám cưới là thế nào rồi”.

Tìm kiếm, gặp gỡ, yêu đương, kết 
hôn, cuộc sống gia đình với những 
sắc màu, những cung bậc cảm xúc 
khác nhau. Những điều tưởng chừng 
đã rất quen thuộc, thậm chí nhàm 
chán bỗng trở nên thú vị và ngọt ngào 
dưới góc nhìn hài hước của tác giả anne Roumanoff. dù 
đang trong hành trình tìm kiếm hay đã có được nửa kia 
của đời mình, bạn cũng tìm thấy chính mình trong cuốn 
sách và mỉm cười nhận ra rằng, từng giây phút trong cuộc 
đời này thật đáng sống, đáng trân trọng biết bao.

bố Con Cá gai

Bố con cá gai là câu chuyện về một em nhỏ đã chiến 
đấu với bệnh hiểm nghèo từ lúc lên ba, giờ em gần 

mười tuổi. hãy khoan, đừng vội buồn vì em bé này sẽ 
chẳng làm bạn phải buồn 
nhiều. Em chịu đựng rất 
giỏi, không khóc, ngoài 
những lúc mệt quá ngủ 
thiếp đi, em còn bận đỏ 
bừng mặt khi nghĩ tới bạn 
Eun Mi kẹp-tóc-hoa, bận 
xếp hình tàu cướp biển, bận 
lật giở cuốn truyện Bảy viên 
ngọc rồng… Nhưng bố em 
thì khác, một ông bố làm 
em nhỏ của chúng ta quá 
phiền lòng, cũng làm những 
ai dõi theo Bố con cá gai 
phải buồn, có khi buồn quá 

hóa giận. Ông bố ấy đích thị là bố cá gai, một cá bố rất kì 
lạ, cả nguồn sống chỉ co cụm quẩn quanh cá gai con tí xíu, 
như một ông bố ngốc.

Ra đời năm 2000, câu chuyện cảm động về ông bố 
cá gai và cậu bé con mà người bố ấy nâng niu trong Bố 
con cá gai có sức lay động mạnh mẽ, trở thành một trong 
những câu chuyện về tình cha được người hàn Quốc yêu 
thích nhất.
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Độc quyền

Loạt phim baywatch đã trở thành 
một hồi ức đẹp của rất nhiều lớp khán 
giả truyền hình. anh cảm thấy như thế 
nào khi được là một trong những nhân 
vật chính của câu chuyện?

Ngay từ những ngày đầu tiên của quá 
trình sản xuất, các nhà làm phim đã xác 
định đây sẽ là một bộ phim hài về chủ 
đề tình bạn, vì thế họ nói với tôi rằng, họ 
cần một diễn viên có đủ tài năng và sức 
hút để đóng cặp với The Rock. Và tôi đã 
được chọn để thủ vai Matt Brody. Đây là 
vận động viên bơi lội từng tham gia tranh 

tài tại olympic và đã giành được 2 huy 
chương Vàng. Với thành tích như vậy, 
cậu thanh niên tuổi trẻ tài cao này nghĩ 
rằng mình có thể dễ dàng gia nhập đội 
cứu hộ bãi biển mà không cần phải trải 
qua bất cứ kì kiểm tra hay đợt huấn luyện 
nào. Là một kẻ kiêu ngạo và tự mãn, 
Brody chẳng hiểu gì về đội cứu hộ, về 
giá trị của làm việc theo nhóm cũng như 
sự gắn kết bền chặt giữa các thành viên 
của đội cứu hộ. Cậu ấy là nhân vật thú vị 
nhất mà tôi được thể hiện. Tôi thấy mình 
thật may mắn vì có cơ hội được tham gia 

vào bản chuyển thể được khai thác từ 
một góc độ có chiều sâu này.

theo anh, yếu tố nào làm nên 
thành công của series phim? đó có phải 
là lí do khiến các nhà làm phim quyết 
định cho ra mắt thêm phiên bản điện 
ảnh vào mùa hè này?

Có nhiều yếu tố đã làm nên thành 
công cho series phim truyền hình 
Baywatch. Vì thế, ekip đã quyết định sẽ 
giữ lại một số chi tiết cốt lõi vốn đã trở 
nên thân thuộc với khán giả trung thành 
của loạt phim bên cạnh việc bổ sung 
thêm các yếu tố nhằm đảm bảo sự hấp 
dẫn riêng cho phiên bản điện ảnh. 

Công việc của những người lính cứu 
hộ bên bờ biển thực sự rất giống với 
những gì mà lực lượng lính cứu hoả đang 

hÁo hứC ĐƯợC LàM 
“siêu aNh hùNG” 

Zac Efron

Các hình ảnh trong phim

đối với rất nhiều thế hệ khán giả truyền hình trên khắP thế giới, 
Cái tên BaYwatCh gắn liền với hình ảnh những người lính Cứu hộ 
điển trai trong bộ đồ bơi màu đỏ. điều đó lí giải vì sao ZaC eFron 
lại Cảm thấy vô Cùng háo hứC khi đượC trở thành một “siêu anh 
hùng bãi biển” trong Phiên bản điện ảnh Của bộ Phim truyền hình 
nổi tiếng này.
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làm. Bình thường thì khá nhàn hạ nhưng 
mỗi khi có ai đó cần được giải cứu, họ 
sẽ phải dấn thân vào nơi nguy hiểm, đặt 
cược mạng sống của bản thân để đảm 
bảo sự sống cho những người xa lạ. dù 
vẫn có mâu thuẫn nhưng về cơ bản, mọi 
thành viên đều dành cho nhau sự tôn 
trọng. Nỗ lực để cân bằng giữa sự kịch 
tính và tính hài hước cho câu chuyện 
đã giúp chúng tôi có những giờ phút vô 
cùng vui vẻ khi thực hiện bộ phim.

đạo diễn Seth Gordon tuyên bố: 
“Baywatch - đội cứu hộ bãi biển là 
phiên bản của the avengers trên biển”. 
điều đó đồng nghĩa với việc bộ phim sẽ 
có nhiều pha hành động hấp dẫn?

Đa số các cảnh quay trong phim đều 
diễn ra trên mặt nước hoặc dưới nước, 
vì vậy chúng tôi đã dựng một loạt các bể 
chứa khổng lồ phục vụ cho quá trình ghi 
hình và cố gắng tìm ra giải pháp làm thế 
nào để vừa đảm bảo được tính chân thực 
cho từng thước phim lại vừa đảm bảo 
được sự an toàn cho các diễn viên. Tôi 
nghĩ, mọi thứ mà chúng tôi làm được  
đã vượt quá chuẩn mực của một bộ  
phim thuộc thể loại hài - hành động 
thông thường.

Với mong muốn có thể tái hiện chân 
thực những cách thức khác nhau được áp 
dụng để giải cứu các nạn nhân khỏi tình 
trạng nguy hiểm, chúng tôi đã sử dụng 
trực thăng, xe aTV có thể chạy tốt trên 
mọi địa hình và cả mô tô nước nữa. Tuy 
các cảnh hành động được dàn dựng mãn 
nhãn hơn, các pha nhào lộn nguy hiểm 

được thực hiện công 
phu hơn nhưng chúng 
tôi cố gắng không tạo 
nên màu sắc nặng nề 
cho Baywatch - Đội 
cứu hộ bãi biển. Tôi 
tin, bộ phim sẽ mang 
lại cho người xem 
những tiếng cười sảng 
khoái và khoảng thời 
gian vô cùng thư thái, 
tránh xa khỏi lo lắng của cuộc sống bận 
rộn bên ngoài. 

một trong những cảnh quay quan 
trọng của phim là màn giải cứu ngoạn 
mục ba cô gái khỏi một con tàu đang 
bốc cháy ở giữa đại dương. anh có thể 
chia sẻ thêm về cảnh quay ấn tượng đó?

Chỉ thị mà đạo diễn đặt ra cho chúng 
tôi rất đơn giản: “hãy dàn dựng một số 
pha hành động ngay trên mặt nước - điều 
mà khán giả không nghĩ rằng mình có thể 
được thưởng thức trong phiên bản điện 
ảnh của Baywatch”.  do đó, ý tưởng về 
một đám cháy nhanh chóng được thông 
qua. Lúc đầu chúng tôi không biết mình 
sẽ phải làm như thế nào. Chẳng hề có 
một cuốn sách hướng dẫn hay lời khuyên 
sẽ phải làm gì trong những tình huống 
như vậy, đạo diễn chỉ nói rằng: “Các bạn 
phải tự mình tìm ra giải pháp”. Để có thể 
giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt trên 
con tàu, chúng tôi - các thành viên của 
đội cứu hộ đã phải bơi trong làn nước 
dưới ngọn lửa. Đó là một ý tưởng thú vị 
và kết quả là chúng tôi đã có được một 
cảnh quay vô cùng đáng nhớ.

mỗi một “biệt đội siêu anh hùng” 
luôn cần có một sở chỉ huy. Với 
baywatch - đội cứu hộ bãi biển, trụ sở 
đó có gì đặc biệt không…?

Chúng tôi mong muốn trụ sở của đội 
cứu hộ Baywatch sẽ là một toà nhà có 
thiết kế bắt mắt nằm trên Vịnh Ngọc Lục 
Bảo và quan trọng nhất là nó phải nằm ở 
sát biển, đứng từ cửa sổ, mọi người đều 
có thể quan sát các cảnh tượng đang diễn 
ra phía bên dưới. sau khi tiến hành khảo 
sát một số địa điểm tại Miami, thiết kế 
sản xuất shepherd Frankel đã phát hiện 
ra một toà nhà với kiến trúc hiện đại có 
diện tích lớn nằm trên đại lộ Collins ở 
south Beach - một công trình hoàn hảo 
để trở thành trụ sở hoạt động của đội cứu 
hộ bãi biển. Vì thế, những cảnh quay đầu 
tiên của Baywatch - Đội cứu hộ bãi biển 
đã được bắt đầu bấm máy tại Miami, 
Boca Raton, thị trấn ven biển deerfield 
trước khi đoàn làm phim di chuyển tới 
thị trấn Georgia nằm ở savannah cùng 
bãi biển Tybee nằm ở khu vực lân cận.

Thu QuỳNh  
(Theo Paramount Pictures)

CJ Cgv vietnam dành tặng độc 
giả tạp chí truyền hình 5 voucher 
xem phim Baywatch: đội cứu hộ bãi 
biển. hãy nhanh tay gửi thư về: tòa 
soạn tạp chí truyền hình, 43 nguyễn 
Chí thanh, hà nội để có cơ hội được 
xem bộ phim hấp dẫn nhất hè 2017.
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Đầy bấT ngờ
Cuộc thi Tiếng hát truyền hình châu 

âu 2017 mới khép lại với kết quả chung 
cuộc thuộc về thí sinh đến từ đất nước 
Bồ Đào Nha. Giọng ca 27 tuổi salvador 
sobral đã bất ngờ đánh bại đại diện của 
Bulgari và Moldova trong  trận chung 
kết đầy kịch tính để giành ngôi vị Quán 
quân. dẫu bài ca sầu thảm Amor Pelos 
Dois chiến thắng xuất sắc với 748 điểm 
được ví như: “chiến thắng của âm nhạc”, 
song salvador sobral vẫn được xem như 
một ẩn số bất ngờ của Eurovision 2017. 
Trong suốt cuộc thi, salvador sobral 
tỏ ra không có gì nổi trội, anh thể hiện 
các phần thi hoàn toàn thư giãn, dường 
như anh không chịu chút áp lực gì phải 
mang chiến thắng về cho Tổ quốc. Vậy 

mà, chàng trai này đã đem về chiến 
thắng lịch sử đầu tiên trong suốt 53 năm 
Bồ Đào Nha tham gia sân chơi ca nhạc 
Eurovision.

Đây không phải đầu tiên Eurovision 
khiến khán giả bất ngờ với kết quả 
chung cuộc. Năm 2016, nữ ca sĩ Jamala 
của ukraine cũng bất ngờ giành chiến 
thắng cuộc thi với ca khúc 1944. Có thể 
nói, đây từng là một trong những chiến 
thắng gây nhiều tranh cãi nhất trong 
lịch sử Eurovision. Nữ ca sĩ 32 tuổi 
người ukraine đã hát về những người 
xa lạ tới để “giết tất cả mọi người” và 
rằng: “chúng tôi không có tội”, ám chỉ 
sự kiện stalin đánh đuổi dân tộc Tatar 
khỏi Crimea trong Thế chiến ii.  Trong 
quy định tham gia cuộc thi, Eurovision 

không cho phép các ca khúc mang màu 
sắc đảng phái, chính trị của các nước, 
chính vì vậy, sự đăng quang của Jamala 
chẳng khác nào sự vi phạm thể lệ cuộc 
thi. dẫu rằng ban tổ chức ra sức biện 
luận rằng, không có một phát ngôn 
chính trị nào trong ca khúc, song nó vẫn 
làm nhiều người dễ dàng liên tưởng đến 
sự kiện Crimea nhập vào Nga năm 2014. 
Và Tatar là một tộc người hồi giáo tới 
từ Biển Đen đã phản đối sáp nhập, ủng 
hộ lật đổ Tổng thống thân Nga ở Kiev. 

Eurovision (Eurovision Song Contest - 
Cuộc thi tiếng hát truyền hình châu âu), 
được tổ chức luân phiên hàng năm giữa 
các nước thành viên Liên hiệp phát sóng 
châu âu (European Broadcasting union 
EBu). Nước chiến thắng tại cuộc thi 
lần trước sẽ giành quyền đăng cai cuộc 
thi kế tiếp, thường diễn ra vào tháng 5 
hàng năm. Năm 2017 đánh dấu cuộc 
thi Eurovision kỉ niệm lần sinh nhật thứ 
62. Có thể nói, trong hơn 6 thập kỉ, “bất 
ngờ” có lẽ là hai từ nổi bật được dùng 
nhiều khi nói đến cuộc thi này, bởi hầu 

Eurovision
SứC nặng Của Một CuộC 

CHơi KHông giới Hạn

Eurovision - một cuộc thi truyền hình không giới hạnCác cụ bà Buranov tại Eurovision 2012

ABBA chiến thắng Eurovision năm 1974

so với CáC CuộC thi Ca nhạC truyền hình đình đám kháC như: The 
VoiCE hay amEriCaN iDoL, EuroViSioN Có Phần khiêm tốn hơn về mặt 
thương mại. thế nhưng, đây lại là một trong số ít những CuộC 
Chơi truyền hình Chứa đựng Cả tính giải trí lẫn Chính trị, song 
Cũng vì vậy mà đôi lúC ranh giới giữa hai yếu tố này trở nên lẫn 
lộn, bất Phân.

VT
Vhồ sơ

truyền hình
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như cuộc thi năm nào cũng chứa đựng 
những yếu tố bất ngờ đặc biệt. 

Được mệnh danh là một cuộc thi 
không giới hạn, Eurovision là sự kết hợp 
của những gì sáng tạo, độc đáo nhất mà 
một cuộc thi âm nhạc truyền hình có thể 
có được. Eurovision là nơi quy tụ của 
những giọng ca ưu tú nhất của 
các quốc gia dự thi, bởi vậy 
chất lượng thí sinh rất 
hiếm khi làm mất lòng 
khán giả. Không 
những vậy, các 
quốc gia còn luôn 
tạo bất ngờ thú vị 
ở những đại diện 
của mình. Ví như, 
năm 2012, đại diện 
tham gia cuộc thi của 
Nga là một nhóm sáu 
cụ bà thuộc nhóm nhạc dân 
tộc Buranov với khả năng 
vừa hát, vừa nhảy đã đoạt 
giải Nhì cuộc thi Eurovision 2012 với 
bài hát Party for Everybody. Năm 2014, 
người chiến thắng là một trong những 
thí sinh gây tranh cãi nhất từ trước đến 
nay - Conchita Wurst, ca sĩ có vẻ ngoài 
nữ giới nhưng sở hữu bộ râu quai nón 
hết sức kì quặc. Năm 2016, phần Lan 
gửi đến Lordi, nhóm nhạc rock có tạo 
hình ác quỷ đã gây ấn tượng mạnh với 
màn trình diễn ca khúc Hallelujah. 

Không dừng lại ở đó, Eurovision 
còn luôn làm người xem mãn nhãn bởi 
những màn biểu diễn được đầu tư công 
phu bằng hiệu ứng âm thanh, ánh sáng 
đẳng cấp nhất. Rất nhiều phần biểu diễn 
bước ra từ cuộc thi đã trở thành những 
tiết mục được yêu thích trên mạng 
youTube như: màn trình diễn bay bổng 
đến ma mị của trong ca khúc Heroes 
của Mans Zelmerlow (Thụy Điển) năm 
2015, hay với ca khúc Only Teardrops 
của Emmelie de Forest (Đan Mạch) năm 
2013 với những hiệu ứng ánh sáng và 
pháo bông đầy ấn tượng.

những lùm xùm mang  
màu sắC Chính Trị

Ra đời với tiêu chí thúc đẩy tăng 
cường hợp tác và cảm thông giữa các 
quốc gia tại châu âu, vì thế Eurovision 
chưa khi nào dừng lại ở mục đích giải trí 
nghệ thuật đơn thuần. yếu tố chính trị 

đã giúp cho Eurovision mang một màu 
sắc riêng, không lẫn lộn và luôn có sức 
nặng hơn hẳn nhiều cuộc thi truyền hình 
thông thường. 

Mang tính chính trị rõ nhất chính là 
quá trình bỏ phiếu bình chọn, các quốc 
gia láng giềng sẽ dùng lá phiếu để “hỗ 

trợ” lẫn nhau chứ không căn cứ 
vào chất lượng nghệ thuật 

phần trình diễn của thí 
sinh. song cũng vì thế 

mà đã từng có lùm 
xùm xảy ra liên quan 
đến những lá phiếu 
đặc biệt này. Năm 
2013, chiến thắng 
của nữ ca sĩ 20 tuổi 

người Đan Mạch - 
Emmeli de Forest đã 

khiến sóng gió nổi lên ở 
nước Nga, quốc gia không 
có đại diện lọt vào Top 3 
của cuộc thi năm đó tại 

Thụy Điển. Nữ ca sĩ dina Garipova của 
Nga chỉ xếp hạng 5, kém tận 17 điểm 
so với đại diện của Na uy - người xếp 
thứ 4 với 191 điểm. Lẽ ra, thứ hạng của 
dina Garipova có thể sẽ cao 
hơn nếu cô nhận được 
số điểm bình chọn 
của đại diện láng 
giềng azerbaijan, 
bởi theo công bố 
ban đầu từ phía 
azerbaijan thì 
nước này đã  dành 
cho Nga không 
dưới 10 điểm. Tuy 
nhiên, kết quả kiểm 
phiếu từ ban tổ chức 
lại cho thấy đại diện 
của Nga không nhận 
được bất kì một điểm 
số nào từ azerbaijan. 
Trong khi đó, đại diện Nga đã cho ca sĩ 
Farid Mammadov của azerbaijan trọn 
12 điểm, góp phần giúp anh này giành 
giải Nhì tại cuộc thi, còn azerbaijan đã 
dành cho ca sĩ ukraine 12 điểm, giúp 
ca sĩ này giành giải 3 chung cuộc. 

Trước phản ứng gay gắt của Nga, 
Tổng thống azerbaijan đã ra lệnh kiểm 
tra lại việc cho điểm tại Eurovision của 
đại diện azerbaijan. Đại sứ azerbaijan 
tại Nga cũng nói rằng, khán giả 

azerbaijan cho ca sĩ Nga 10 điểm (tính 
theo số tin nhắn bình chọn) và ban giám 
khảo azerbaijan cho Nga trọn 12 điểm, 
nhưng không hiểu vì sao kết quả lại 
nhầm lẫn. Bộ trưởng Ngoại giao Nga 
Lavrov thậm chí lớn tiếng yêu cầu câu 
trả lời thỏa đáng về việc những lá phiếu 
bị “đánh cắp”, bởi theo ông đó là “danh 
dự quốc gia”.

Bỏ ngoài tai phản ứng của Nga và 
azerbaijan, Ban tổ chức Eurovision đã 
bác bỏ việc không kiểm phiếu từ phía 
azerbaijan và cho rằng kết quả chung 
cuộc được giám sát độc lập, tính trên 
điểm số trung bình từ phía ban giám 
khảo và khán giả truyền hình. Đại diện 
của EBu không ngần ngại bày tỏ sự 
phản đối những nỗ lực thay đổi kết quả 
cuộc thi bằng phương thức chính trị và 
cho rằng đây là việc làm chưa từng xảy 
ra trong lịch sử cuộc thi Eurovision.

Ba năm sau đó, năm 2016, chiến 
thắng của ca sĩ ukraine lại tiếp tục gây 
ra làn sóng chỉ trích và phản đối dữ 
dội trong cộng đồng người Nga. Trên 
mạng xã hội, nhiều người dân Nga gọi 
đó là chiến thắng tệ hại nhất trong lịch 

sử Eurovision. Trả lời về những 
ca từ trong phần dự thi làm 

liên tưởng đến sự kiện 
nhà lãnh đạo Liên Xô 
stalin ra lệnh trục 
xuất tộc người Tatar 
khỏi bán đảo Crimea, 
Nghị sĩ Nga Elena 
drapeko đã thẳng 

thừng lên án kết quả 
cuộc thi và gọi đó  là 

“hậu quả của cuộc chiến 
tuyên truyền chống Nga”. 
Các kênh truyền hình quốc 
gia Nga không ngừng tung 
hô Lazarev là người chiến 

thắng, bất chấp việc anh chỉ dừng lại 
vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng chung 
cuộc. Trước đó, phía ukraine cũng từng 
có phản ứng tương tự trước dự đoán 
rằng Lazarev sẽ đăng quang. Ông Zurab 
alasania, người đứng đầu cơ quan 
truyền thông quốc gia ukraine tuyên 
bố: “Nếu Lazarev trở thành Quán quân, 
ukraine sẽ từ chối tham gia vào cuộc thi 
năm kế tiếp”.

diệp Chi 

Salvador Sobral chiến thắng 
Eurovision 2017

Chiến thắng của nữ ca sĩ Ukraine 
Jamala tại Eurovision 2016 gây 

nhiều tranh cãi



Pv hồ vĩnh Phú Cùng CáC đồng 
nghiệP vừa Có Chuyến Công táC 

đến kenya để thựC hiện những 
thướC Phim ghi hình về Phòng 

Chống buôn bán động vật 
hoang dã. hành trình đến xứ sở 

thiên nhiên hoang dã không 
Chỉ giúP nhóm Pv thuộC ban 

khoa giáo, đài thvn Có đượC 
nhiều thông tin và tư liệu quý 

mà Còn mang đến những Cảm 
xúC về thiên nhiên và đất nướC 

kenya tươi đẹP.

 Kenya được mệnh danh là xứ 
sở của thiên nhiên hoang dã. điều gì 
khiến chị và đồng nghiệp bị cuốn hút 
khi đặt chân tới đây? 

 Những đàn linh dương, ngựa vằn, 
linh dương đầu bò… trong các đồng 
cỏ rộng lớn tại Maasai Mara đã thu hút 
chúng tôi. Năm loài thú lớn gồm: sư 
tử, báo, voi, tê giác, trâu rừng là những 
loài to lớn, mạnh mẽ và hùng dũng 
nhất đang được pháp luật Kenya bảo vệ 
nghiêm ngặt. 

Đoàn chúng tôi đã có thời gian ngắn 
trải nghiệm tại vùng đất huyền thoại 
của các loài động vật hoang dã và trò 
chuyện với người dân thuộc tộc người 
Maasai. Chứng kiến tận mắt những đàn 
thú di chuyển trong tự nhiên và cuộc 
sống hoang dã của chúng giúp chúng tôi 
nhận ra rằng, các loài động vật hoang dã 

có cuộc sống riêng và chúng ta cần tôn 
trọng cuộc sống của chúng.

 Vậy mục đích của nhóm phóng 
viên VtV khi đến Kenya…?

 Nhóm chúng tôi đến Kenya để thực 
hiện một phóng sự tài liệu liên quan đến 
phòng chống buôn bán động vật hoang 
dã (ĐVhd) tại Kenya và Việt Nam. 
Kenya là điểm dừng chân của rất nhiều 
chuyến bay đến khu vực châu Á, do vậy 
đây cũng là điểm trung chuyển nhiều 
vụ vi phạm về buôn bán ĐVhd. Tại 
Kenya, chúng tôi cũng đã đến thăm một 
số tù nhân người Việt tại Nairobi bị bắt 
và kết án do tàng trữ sản phẩm có liên 

quan đến động vật hoang dã (mang trên 
người những chiếc vòng làm bằng ngà 
voi và móng vuốt sư tử). 

 Các quy định của pháp luật 
Kenya về bảo tồn đVhD có gì đáng 
chú ý?

 Tôi đã gặp gỡ và trò chuyện với ông 
paul Mbugua, người phát ngôn của Cơ 
quan bảo tồn thiên nhiên Kenya (Kenya 
Wildlife service -KWs). Ông cho biết, 
KWs là cơ quan trực thuộc chính phủ 
có chức năng quản lí và bảo tồn ĐVhd, 
đây là cơ quan có trách nhiệm thực thi 
và đảm bảo thực thi Đạo luật quản lí 
và bảo tồn ĐVhd đã được phê chuẩn 

lời nhắn gửi
Từ KENya

Ekip làm chương trình chụp ảnh với các nhân viên của tổ chức Wildlife Direct
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năm 2013. pháp luật của Kenya đã có 
những sự thay đổi cơ bản, đặc biệt là 
những hình thức xử phạt rất mạnh mẽ 
và nghiêm khắc với những đối tượng 
bị phát hiện phạm tội liên quan đến 
ĐVhd, nếu là các loài ĐVhd nguy 
cấp, quý hiếm, hình phạt có thể lên đến 
tù chung thân và số tiền phạt lên tới 
20 triệu shilling Kenya (tương đương 

khoảng 200.000 đô la Mỹ hay 4,4 tỉ 
đồng Việt Nam. Những nhà làm luật 
Kenya tin rằng, với khung hình phạt 
nặng như vậy, những kẻ có ý định săn 
trộm ĐVhd sẽ phải chùn bước. Bên 
cạnh đó, họ cũng trao quyền cho các 
cộng đồng và xác lập vai trò của cộng 
đồng, họ chính là những người chủ thực 
sự trong việc bảo tồn ĐVhd.

  từ thực tế những gì mắt thấy tai 
nghe, chị có thể cho biết Chính phủ 
Kenya đã có những biện pháp tích cực 
để bảo vệ những loài đVhD trước nạn 
săn bắt trái phép đang diễn ra vô cùng 
phức tạp như thế nào?

Đất nước Kenya đã và đang tập trung 
vào việc thay đổi nhận thức và thái độ 
đối với vấn đề 
này cũng như 
thúc đẩy để ngày 
càng có nhiều 
cộng đồng và cá 
nhân tham gia 
vào công tác bảo 
tồn. Đoàn phóng 
viên đã làm việc 
với Wildlife direct - một tổ chức phi 
chính phủ có trụ sở tại Kenya. sứ mệnh 
của họ là đóng góp trong việc bảo vệ, 
bảo tồn các loài động vật hoang dã tại 
Kenya cũng như tại châu phi. Wildlife 
direct đã xây dựng nhiều chiến dịch bảo 
vệ ĐVhd, chẳng hạn như chiến dịch 
Hands off Our Elephants (Đừng động 

đến loài voi) - một hoạt động để thông 
tin và cảnh tỉnh người dân Kenya cũng 
như người dân trên toàn thế giới về 
những thách thức và mức độ sụt giảm 
nghiêm trọng của loài voi châu phi. 
Ngoài ra, họ cũng đang triển khai nhiều 
hoạt động phối hợp với các cơ quan 
chính phủ để tổ chức các buổi hội thảo 
hoặc các khóa đào tạo về bảo tồn cho 
cộng đồng người dân.

  hiện nay, việc 
buôn bán đVhD trái 
phép diễn ra xuyên quốc 
gia và theo đánh giá của 
các tổ chức quốc tế thì 
Việt Nam đang trở thành 
điểm trung chuyển và 
buôn bán các sản phẩm 
có liên quan đến đVhD 

như ngà voi, sừng tê giác, tê tê… Chị 
có suy nghĩ gì về thực trạng này?

Theo báo cáo tổ chức Chương trình 
môi trường Liên hợp quốc năm 2014, 
ước tính buôn bán ĐVhd mang lại siêu 
lợi nhuận, khoảng 7 đến 24 tỉ đô la Mỹ/
năm, chỉ đứng sau buôn bán ma túy, vũ 
khí và người. Nhiều bằng chứng cho 

thấy, việc buôn bán ĐVhd hiện 
nay không chỉ tăng về hệ thống quy 
mô mà tăng cả về số lượng. Mặc dù 
các nhà khoa học đã nghiên cứu và 
chỉ rõ, sừng tê giác không có nhiều 
công dụng chữa bệnh như lời đồn 
thổi nhưng nhiều người vẫn sẵn sàng 
trả giá cao để mua chúng. Đó là 
chưa tính đến việc bản thân các loài 
ĐVhd hay sản phẩm từ chúng trong 
quá trình bị vận chuyển, bảo quản, 
chế biến có thể đã bị nhiễm nhiều 
loại virus và bệnh, gây tác dụng 

không tốt tới sức khỏe con người. 
Từ chuyến đi Kenya vừa qua, tôi cho 

rằng, mỗi cá nhân đều có thể góp phần 
giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan 
đến sự tuyệt chủng của nhiều loài hoang 
dã bằng cách thay đổi nhận thức và hành 
vi sử dụng sản phẩm từ chúng, đặc biệt 
là các loài quý hiếm và được ưu tiên bảo 
vệ theo Công ước CiTEs (Công ước về 
buôn bán quốc tế các loài động, thực vật 
hoang dã nguy cấp). Các quốc gia đều 
có thể học hỏi về việc tôn trọng, sống 
hài hòa với thiên nhiên, các loài hoang 
dã và nâng cao vai trò tham gia của cộng 
đồng địa phương, đi kèm với hình phạt 
nghiêm khắc đối với những vi phạm. 
hiện nay, Bộ luật hình sự sửa đổi của 
Việt Nam năm 2015 đã có những điều 
chỉnh tăng mức hình phạt đối với các cá 
nhân hay tổ chức vi phạm quy định về 
quản lí bảo vệ động vật nguy cấp, quý, 
hiếm. Chúng tôi đang rất mong chờ đến 
ngày Bộ luật được đưa vào thực thi để 
ngăn chặn và xử lí nghiêm các hành vi 
trái pháp luật liên quan đến động vật 
hoang dã.

 Xin cảm ơn chị!    
yếN TRaNG (Thực hiện)

Mỗi cá nhân đều có thể góp phần 
giải quyết cuộc khủng hoảng liên 
quan đến sự tuyệt chủng của nhiều 
loài hoang dã bằng cách thay đổi 
nhận thức và hành vi sử dụng sản 
phẩm từ chúng.

Với  ông Paul Mbugua - Phát ngôn viên của  
Kenya Wildlife Service

Chụp ảnh với người dân địa phương
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Thành Công khi Thu húT  
khán giả khó Tính

So với kịch bản gốc của isarel, 
người phán xử phiên bản Việt đã có 
những điều chỉnh gì?

Chúng tôi đã thay đổi 70% so với 
phiên bản gốc. Trong 46 tập phim, 
chúng tôi chỉ giữ cốt truyện chính 
và những mốc quan trọng trong câu 
chuyện, còn diễn biến thì có sự điều 
chỉnh. Văn hóa của hai đất nước khá 
khác nhau, chúng tôi chủ trương tăng 
ứng xử, cách sống, quan hệ trong gia 
đình và giảm thiểu rất nhiều các yếu tố 
bạo lực, cảnh nóng so với kịch bản gốc. 
Ví dụ, nhân vật phan Quân đã được lược 
đi hầu hết cảnh nóng, chỉ giữ lại phần 
cốt là ngoại tình thôi. Cá nhân tôi không 
xem phiên bản gốc vì không muốn bị 
ảnh hưởng. Tôi chỉ đọc và sửa trên kịch 
bản chuyển thể, làm sao để phù hợp với 
văn hóa Việt Nam. 

Vậy những câu thoại của ông 
trùm phan Quân được phổ biến rộng 
rãi trong cộng đồng, đó là kịch bản gốc 
hay do chuyển thể?

Những lời thoại mang đậm chất văn 
hóa, tập tục Việt như trường đoạn phan 
Quân nói chuyện với anh em Tuấn Tú, 
mượn câu chuyện đạo trà thì do biên 
kịch Việt Nam chuyển thể. Còn những 
câu thoại ấn tượng về gia đình thì phần 
nào cũng có sự tương đồng giữa các 
nước. Tuy nhiên, trong kịch bản gốc, 

đó chỉ là câu nói bâng quơ, không có 
sức nặng. Khi đọc, chúng tôi thấy hay 
nên tìm tòi tình huống, chi tiết rồi bàn 
bạc với diễn viên, cách nhấn nhả từ để 
người xem thấy câu thoại có nội dung, 
có trọng tâm, sẽ nhớ lâu.

phim hình sự xưa nay không thể 
thiếu vai trò tham vấn về chuyên môn, 
tư vấn nghiệp vụ, với phim người 
phán xử thì sao?

Trên thế giới, làm phim hình sự phải 
có đạo diễn và đạo diễn võ thuật. Ở Việt 
Nam, điều kiện về kinh phí không cho 
phép điều đó nhưng chúng tôi có võ sư 
để hỗ trợ diễn viên trong những cảnh 
quay hành động. Đạo diễn trao đổi ý 
đồ và các võ sư, sau đó cùng nhau bàn 
bạc để có cách khai thác phù hợp, 
hấp dẫn. hơn nữa, đạo diễn Nguyễn 
danh dũng và Mai hiền cũng có 
nhiều kinh nghiệm về làm phim cảnh 
sát hình sự, nghiệp vụ điều tra. Ngoài 
ra, chúng tôi cũng cần có sự tham vấn 
của hội luật sư trong những trường 
đoạn nói về cách thức lách luật, 
chạy tội… để câu chữ, trình tự 
các bước đúng chuẩn, làm sao 
để khi lên phim, khán giả hiểu 
thêm về luật.

Những cảnh rượt đuổi, 
đánh đấm, cảnh diễn ra trong 
rừng… xưa nay không phải 
là thế mạnh của phim Việt. 
để xử lí cho sống động và 
hấp dẫn những cảnh này 

cần sự phối hợp của nhiều bộ phận, 
nhất là vai trò của đạo diễn?

Người phán xử không khai thác 
nhiều cảnh quay kiểu này nhưng đó 
cũng là một trong những khó khăn thực 
sự của chúng tôi. Để làm ra chất của 
một phim cảnh sát hình sự, chúng tôi đã 
cùng tính toán làm sao để tổ chức cảnh 
quay một cách tốt nhất. Ban đầu, VFC 
dự định mỗi đạo diễn sẽ đảm nhận một 
phần phim Người phán xử, tôi phần 1, 
anh Mai hiền phần 2 và anh danh dũng 
phần 3. Nhưng sau đó chúng tôi thấy, 
phần 1 - 2 rất khó hút được khán giả 

nên quyết định có sự cộng 
hưởng của cả hai. Khi 

một đạo diễn đang 
trên hiện trường 
thì người kia có 
thể chuẩn bị, kiểm 
tra kĩ càng cho một 
cảnh quay lớn, khó 

cho ngày hôm 

nguyễn khải anh là đạo diễn trẻ ghi dấu ấn với CáCh kể 
Chuyện hiện đại. anh luôn biết CáCh tạo ra điểm nhấn 
đặC biệt Cho bộ Phim Của mình. tham gia đạo diễn nhiều 
dự án Phim ở nhiều mảng đề tài kháC nhau, nhưng NGười 
pháN Xử là Phim hình sự đầu tay Của khải anh. anh Chia 
sẻ những Chuyện hậu trường Của bộ Phim đang rất ăn 
kháCh này.   

&chuyện trên phim trường 
NGười pháN Xử

Đạo diễn nguyễn Khải anh 
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sau. Như thế sẽ hạn chế được thời gian 
“chết”, bởi vì diễn viên đang vào cảm 
xúc, nếu hôm sau nghỉ thì có thể mất 
mạch diễn, mất tập trung. Đây là kinh 
nghiệm của chúng tôi trong nhiều năm 
làm nghề. 

Kịch bản ngoại, sự mới mẻ trong 
cách làm phim đã giúp người phán xử 
tạo được sức hút đáng kể trên màn ảnh 
nhỏ, tuy vậy, vẫn có những ý kiến trái 
chiều về tính bạo lực, anh nghĩ sao?

phim làm để phục vụ khán giả nên 
chúng tôi chắc chắn sẽ phải tiếp thu ý 
kiến, dù là khen hay chê. Người phán 
xử là bước khởi đầu cho những dự án về 
sau của VFC. Đội ngũ đạo diễn, nhà sản 
xuất đã cùng ngồi lại bàn bạc cách thức 
làm sao để giữ chân những khán giả khó 
tính đó. hiện tại, VFC đã đổi mới cách 
lựa chọn kịch bản, cách dàn dựng mới, 
đầu tư máy móc, thiết bị tốt. Tôi thấy, 
đến nay, phim truyền hình của VFC đã 
thu hút được một lượng khán giả khó 
tính trở lại xem phim. họ bắt đầu chấp 

nhận dàn diễn viên, cách tạo hình, cách 
làm mới của đạo diễn. 

dấu ấn Của CáCh  
làm phim hiện Đại 

đạo diễn đỗ thanh hải nói 
rằng, người phán xử là bộ phim hình 
sự dưới góc nhìn mới của các đạo diễn 
trẻ. trong lần đầu tiên làm phim thể 
loại này, anh thu được những kinh 
nghiệm gì?

Thực ra, tôi cũng già rồi đấy chứ! 
Tôi xem nhiều phim Mỹ, hàn Quốc từ 
lâu, tự đúc kết và tìm ra cách kể chuyện, 
cách dàn dựng mới trong các bộ phim 
của mình. Ngay khi tiếp xúc kịch bản, 
ba đạo diễn đã thống nhất cách thể hiện 
trong phim này phải khác hẳn với series 
Cảnh sát hình sự trước đó. Chúng tôi 
muốn sự trở lại của dòng phim này phải 
thật ấn tượng và mới mẻ từ cách diễn, 
lời thoại, dàn dựng, dựng phim, hòa 
âm… Khán giả ngày càng khó tính nên 
đòi hỏi chúng ta phải đưa ra một món 

ăn phù hợp, gần với xu hướng phát triển 
trên thế giới. Đó là thách thức của đoàn 
làm phim. Mười năm trước, quan niệm 
giữ khán giả trong làm phim truyền hình 
là các bà nội trợ vừa có thể nghe thoại 
mà vẫn hiểu cốt chuyện của phim truyền 
hình, bỏ vài tập vẫn nắm được nội dung. 
hiện tại, xu hướng làm phim truyền 
hình ngày càng tiếp cận gần với phim 
điện ảnh. Trong một tập phim là một câu 
chuyện nhỏ, cũng như tiếp nối cho tập 
tiếp theo. Lời thoại chắt chiu, cách kể 
cô đọng sẽ khiến khán giả không thể bỏ 
qua từng tập phim.

phần xử lí hậu kì của phim 
người phán xử có gì đặc biệt? 

 Ở thể loại phim hình sự, khâu hậu kì 
luôn được chú trọng đặc biệt. Nếu phần 
quay mất một năm thì khâu dựng phim 
Người phán xử cũng mất nửa năm. Đảo 
đoạn, cắt gọt, tăng độ hấp dẫn, tiết tấu 

ThụC MiêN
(Xem tiếp trang 56)

ĐD Nguyễn Khải Anh (đội mũ) chỉ đạo diễn xuất trên phim trường



56

VT
Vphía sau

màn hình

làm sao khán giả không thể rời mắt. Có 
những đoạn thoại của nhân vật dài tới 
2 - 3 trang giấy, tương đương thời lượng 
trên sóng khoảng 5 phút. Tuy nhiên, với 
xu thế hiện đại, nếu để giữ chân người 
xem trong 5 phút chỉ thoại không thì 
rất chán. Chúng tôi buộc phải cắt đoạn, 
chỉnh sửa sao cho chỉ có 2 phút. Quá 
trình từ quay ở hiện trường rồi lập ý để 
dựng phim là một lần chúng tôi sáng 
tạo, làm mới lại câu chuyện với cách kể 
khoa học hơn, hiện đại hơn để có thể thu 
hút người xem dõi theo từng tập phim. 
Đó là thủ thuật khi dựng phim. 

Vậy phần chỉnh màu và hòa âm 
thì sao?

Mấy năm gần đây, VFC đã được đầu 
tư một bộ thiết bị chỉnh màu tân tiến. 
Tôi khá thích màu sắc đã được chỉnh 
sửa trong Người phán xử. Những trường 
đoạn hình sự, những đoạn hội thoại giữa 
bố con ông trùm phan Quân tại hiện 
trường chúng tôi không che chắn sáng 
kịp do thời gian gấp, thời tiết không ổn 
định nên mật độ màu không đều. Ngày 
xưa, chuyện này có thể bị “lờ” đi, nhưng 
bây giờ khán giả kĩ tính hơn, chúng tôi 
cũng có điều kiện làm kĩ, bộ chỉnh màu 
giúp “là” toàn bộ màu sắc cho phù hợp 
trong từng trường đoạn cụ thể. dop 
(người phụ trách về mặt hình ảnh của 
bộ phim) đã ngồi liên tục cùng đạo diễn 
tại bàn dựng để chỉnh sửa tông màu  mà 
vẫn giữ được ý đồ của đạo diễn. 

trong phim người phán xử, âm 
nhạc khá mới lạ và không có ca khúc 
chủ đề, điều này rất khác biệt so với 
những bộ phim hình sự trước đây? 

Tôi đã làm việc khá nhiều với nhạc 
sĩ Xuân phương và rất hiểu nhau trong 
cách vào nhạc, phối khí làm sao dày 
dặn, tiết tấu cho hợp lí. Trong các bộ 
phim Cshs trước đây, âm nhạc bị coi 
là minh họa cho nội dung phim. Chúng 
tôi muốn âm nhạc trong Người phán xử 
phải làm sao chuyển tải cảm xúc, tăng 

sức hấp dẫn cho bộ phim trong những 
pha hành động, những cảnh hình sự 
căng thẳng, gay cấn. Chúng tôi thiên 
về nhạc rock, mới hơn, trẻ hơn. Ca 
khúc Những bàn chân lặng lẽ ca ngợi 
hình ảnh các chiến sĩ công an, còn với 
đối tượng thế giới ngầm trong Người 
phán xử thì không có bài hát nào có thể 
chuyển tải được! Vì thế, chúng tôi quyết 
định không có ca khúc trong phim, chỉ 
có âm nhạc. 

đây cũng là bộ phim thu tiếng 
đồng bộ, trong điều kiện không có 
trường quay, đoàn làm phim chắc hẳn 
gặp vô vàn khó khăn?

May mắn là bối cảnh quay Người 
phán xử hầu hết ở xa thành phố, khá yên 
tĩnh, hạn chế tạp âm. Ngoài ra, dàn diễn 
viên của phim có đài từ khá tốt, được 
đào tạo bài bản, tiết tấu diễn, cách nhả 
từ, nhả chữ đều rất tốt. Ví dụ, những 
cảnh khó như đối thoại căng thẳng giữa 
bố con phan Quân - phan hải thì đài từ 
và cảm thụ nhân vật, cảm thụ bạn diễn 
vô cùng quan trọng. họ đều là những 
diễn viên chuyên nghiệp, xuất phát từ 
kịch nói nên khá thuận lợi cho đạo diễn 
khi xử lí trên hiện trường và bàn dựng. 
Bên cạnh đó vẫn phải lồng tiếng một 
vài vai ở một số cảnh. Đó là những cảnh 

buổi tối ở biệt thự phan Thị, lúc 2h - 3h 
sáng tiếng ếch nhái kêu rất to, diễn viên 
cũng thấm mệt rồi nên chúng tôi buộc 
phải quay rồi về để diễn viên lồng tiếng.  

tuy nhiên, cũng có một vài ý 
kiến cho rằng, giọng thoại của các 
diễn viên trong phim còn nhiều  
tính kịch?

 Chúng tôi đã phải tiết chế điều đó, 
nhưng bản thân tôi thấy vẫn còn hạn 
chế trong nhiều trường đoạn, cảnh quay. 
Chúng tôi sẽ lưu ý và cố gắng để các bộ 
phim sau sẽ hoàn thiện hơn.

phim hình sự thường chú trọng 
cuộc đối đầu giữa cái ác và cái thiện, 
anh có thể bật mí cách giải quyết vấn 
đề này trong người phán xử?

Đã làm phim truyền hình, thường 
cái kết bao giờ cũng là thiện thắng ác, 
nhưng con đường đấu tranh làm sao để 
có được chiến thắng thì có lẽ phải để 
khán giả cùng theo dõi. Nếu tôi tiết lộ 
thêm điều gì sẽ khiến bộ phim mất sức 
hấp dẫn. Trải nghiệm với từng diễn biến 
của nhân vật, của câu chuyện phim mới 
là cảm giác thú vị mà chúng tôi muốn 
mang đến cho khán giả.  

Cảm ơn anh!
ThụC MiêN (Thực hiện)

ĐD Nguyễn Khải Anh (đội mũ) xem lại các cảnh quay trên phim trường

(Tiếp theo trang 55)

&chuyện trên phim trường...
Đạo diễn nguyễn Khải anh 
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Chuyến đi lần này dành riêng cho 
cuộc ghi hình của chương trình 
Talk Vietnam về Jordan trong vai 

trò Đại sứ du lịch Việt Nam. Ekip thực 
hiện chương trình của Ban Truyền hình 
Đối ngoại gồm BTV Thu Trang, MC 
Thùy dương cùng quay phim và kĩ thuật 
đã xuất phát từ sân bay Nội Bài bằng 
thủy phi cơ cùng đạo diễn tài năng này 
đến Vịnh hạ Long.

Người đầu tiên mà Đại sứ du lịch gặp 
khi đáp xuống hạ Long, đó là NsNa 
Đỗ Giang - người đã tư vấn và tham gia 
khảo sát cảnh quay trên Vịnh hạ Long 
cùng đoàn làm phim Kong: Skull Island. 
Nhiếp ảnh Đỗ Giang chia sẻ, anh rất 
vui khi gặp lại đạo diễn Jordan Vogt - 
Roberts và  dành tặng những bộ sách ảnh 
mới nhất cho Đại sứ du lịch, gửi gắm 
niềm trân quý và mong muốn đại sứ sẽ 
quảng bá hình ảnh di sản hạ Long tới 
bạn bè quốc tế. 

Đạo diễn Jordan Vogt-Roberts gây 
ấn tượng với ekip sản xuất Talk Vietnam 

vì sự thân thiện, dễ gần, đặc biệt là sự 
nhiệt tình và chịu khó hợp tác với mọi 
người.  Cuộc ghi hình trả lời phỏng vấn 
diễn ra từ 12h trưa đến gần 2h chiều, 
dưới cái nắng gay gắt trên boong tàu tại 
vịnh hạ Long. Tổ chức sản xuất chương 
trình Thu Trang cho biết: “anh ấy chỉ 
tranh thủ vào ngồi trong bóng mát một 
lát trong lúc chờ ekip chuẩn bị, sau đó lại 
lao ra làm luôn. Đi với ekip tại hà Nội từ 
sáng sớm, ra sân bay làm thủ tục bay đến 
hạ Long rồi làm việc liên tục đến  
2 giờ chiều mới ăn trưa mà lúc nào 
Jordan cũng rất tươi tỉnh. Jordan Vogt-
Roberts đặc biệt ấn tượng với sự sáng tạo 
và tài xoay xở của đạo diễn hình Vũ Đức 
Thiện và quay phim Nguyễn Tiến Vũ, 
khi hai bạn dùng chiếc khay của nhà bếp, 
bọc thêm lớp giấy bạc bên ngoài để làm 
tấm phản quang”. 

Đạo diễn Jordan cho rằng, hạ Long 
là một trong những nơi đẹp nhất hành 
tinh và bày tỏ sự cảm kích khi đến Việt 
Nam luôn được chào đón nhiệt tình và 
mong muốn thời gian tới được giới thiệu 
nhiều hơn vẻ đẹp, danh thắng của Việt 
Nam. Việc trở thành Đại sứ du lịch Việt 
Nam là một vinh dự, đồng thời mang 
trách nhiệm lớn lao. anh chia sẻ: “Bản 
thân tôi muốn tất cả mọi người trên thế 
giới hiểu được đất nước của các bạn 
tuyệt vời đến thế nào. Bởi vậy, tôi muốn 
thực sự có trách nhiệm trong công việc 
này. Tôi sẽ đưa những tài năng, giới 
thiệu đạo diễn hollywood tới Việt Nam 
trải nghiệm những thắng cảnh đẹp, chia 
sẻ kinh nghiệm quay phim, qua đó, giúp 
họ có được “siêu phẩm” về Việt Nam 
trong thời gian tới. hiện tại, tôi còn vài ý 
tưởng nữa nên tôi sẽ tiếp tục làm việc với 
đối tác và chính quyền các địa phương 
để biến chúng thành hiện thực”.

Chia sẻ với MC Thùy dương, Jordan 
tiết lộ anh đang có kế hoạch sản xuất  bộ 
phim ngắn để quảng bá các điểm đến hấp 
dẫn của Việt Nam. Bên cạnh đó, Tổng 
cục du lịch sẽ phối hợp và hỗ trợ anh để 
dự án sớm đi vào thực tế. anh cũng đang 
ấp ủ dự định sẽ dành hai suất học bổng 
cho hai bạn trẻ Việt Nam, một nam và 
một nữ được sang Mỹ học về điện ảnh 
tại chính hai ngôi trường mà trước đây 
Jordan từng theo học. 

Mai Chi

Cùng đạo diễn phim Kong 
Trở lại “Đảo Đầu lâu”

Ghi hình Talk Vietnam tại Vịnh Hạ Long với 
đại sứ du lịch Việt Nam, Jordan Vogt-Roberts
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NSNA Khánh Giang trao tặng ĐD Jordan 
cuốn sách ảnh chụp về Hạ Long

sau khi Có mặt tại trường 
quay Chương trình taLK 
ViEtNam Chia sẻ về Câu 
Chuyện làm bộ Phim bom 
tấn KoNG: SKuLL iSLaND và 
đặC biệt là những nỗ lựC 
trong vai trò đại sứ du lịCh 
việt nam, đạo diễn Jordan 
vogt-roberts Cùng ekiP 
thựC hiện Chương trình đã 
Có hành trình trở lại “đảo 
đầu lâu” đầy ấn tượng.

Ekip Talk Vietnam với đạo diễn 
phim "Kong: Đảo đầu lâu"
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Là người dẫn, biên tập trong bản 
tin người việt 4 phương, luôn cập nhật 
mọi tin tức về cộng đồng người Việt ở 
khắp thế giới, mỹ hạnh có thể chia sẻ 
đôi chút về công việc của mình? 

Tôi gắn bó với VTV4 được 15 năm, 
ngay từ những ngày VTV4 mới chỉ là một 
phòng thuộc Ban Thư ký biên tập. 15 năm 
gắn bó với cộng đồng người Việt khắp nơi 
trên thế giới nên có những tình cảm, sự 
gắn bó khó nói hết bằng lời. Riêng với bản 
tin Người Việt 4 phương, đến nay tôi đã có 
4 năm đảm trách các nhiệm vụ như: dẫn 

bản tin, thực hiện phóng sự, kết nối các 
đầu mối, tham gia biên tập... Cũng giống 
như các bạn trong nhóm Cộng đồng (tên 
gọi ekip thực hiện bản tin Người Việt bốn 
phương. Chúng tôi rất yêu thích công việc 
này, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên 
thế giới như người trong nhà vậy. Ngoài 
việc chia sẻ thông tin, họ còn dành cho 
chúng tôi nhiều tình cảm quan tâm, yêu 
quý, lo lắng... 

 hiện tại, có khoảng hơn 4 triệu 
Việt kiều sống ở cả 5 châu lục, hàng trăm 
quốc gia trên thế giới thì việc theo dõi, 

người nhà của 
NGườI VIệT BốN PHươNG

15 năm gắn bó với Cộng đồng 
người việt ở khắP nơi trên 

thế giới trong CáC Chương 
trình Của kênh truyền hình 

đối ngoại vtv4, btv- mC mỹ 
hạnh Chia sẻ về Công việC 

rất đặC thù và đầy ý nghĩa 
Của mình.
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bao quát thông tin để tổ chức sản xuất 
các bản tin là điều không dễ dàng  
với ekip?

Đúng là không hề dễ dàng chút nào 
vì những điều đơn giản nhất như lệch 
múi giờ cũng đã ảnh hưởng tới tiến độ 
của công việc. Vài năm gần đây, các 
phương tiện như internet, Facebook, 
Viber, Zalo... phát triển, máy ảnh cũng 
có thể quay phim đã hỗ trợ cho chúng 
tôi rất nhiều về mặt hình ảnh. Nhân vật 
có thể tự sử dụng máy ảnh, điện thoại 
thông minh để quay lại sự kiện rồi gửi 
về cho chúng tôi. 

 Chắc hẳn ekip đã xây dựng một 
mạng lưới cộng tác viên đắc lực ở 
nhiều quốc gia? mỹ hạnh nói gì về các 
cộng tác viên “ruột” của mình?

Mỗi người trong nhóm Cộng đồng 
đều rất ý thức về việc xây dựng mạng 
lưới cộng tác viên. Có thể nói, hiện nay 
chúng tôi sử dụng khá nhiều 
tin bài do các cộng tác viên gửi 
về. Riêng tôi, có lẽ do gắn bó 
khá lâu với VTV4, xuất hiện ở 
nhiều chương trình nên cũng 
trở thành người nhà của bà con 
cộng đồng mỗi khi họ bật TV 
lên theo dõi VTV4. Ngoài việc 
cung cấp đề tài, ý tưởng cho 
tôi, họ còn liên hệ giúp nếu tôi 
cần tìm một nhân vật mới ở nơi 
họ sinh sống. Thậm chí, khi đi 
công tác nước ngoài, bà con 
còn lo cho chúng tôi nơi ăn, 
chốn ở, đưa đón đi lại, họ rất 
nhiệt tình, tình cảm. Tôi thật sự 
biết ơn những cộng tác viên theo cách 
gọi về công việc, nhưng với tôi, đó còn 
là những người thân thiết trong cuộc 
sống, mà đôi khi còn chưa từng gặp 
ngoài đời. 

 Chương trình người việt bốn 
phương mang đến cho khán giả trong 
và ngoài nước những tin tức, phóng sự 
phản ánh cuộc sống, tôn vinh những 
người Việt Nam ở nước ngoài. theo 
phản hồi thì kiều bào đã quan tâm đón 
nhận bản tin như thế nào?

Vì nội dung của bản tin là phản ánh 
toàn bộ cuộc sống, tâm tư, suy nghĩ của 
cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế 
giới, nói về họ, kể về họ, đưa những 
hình ảnh của họ lên sóng truyền hình 
đến các nước khác nhau, nên kiều bào 
rất hứng thú và quan tâm đón xem. Đó 

là những điều tôi đã được nghe chính 
kiều bào chia sẻ.

 để duy trì một bản tin có thời 
lượng 15 phút lên sóng hàng ngày mà 
lại phải thường xuyên kết nối, tổ chức 
sản xuất với đội ngũ những người thực 
hiện ở khắp nơi trên thế giới có áp lực 
với ekip sản xuất?

Áp lực của phóng viên của các 
chương trình, chuyên mục là như nhau, 
tuy nhiên, tôi nghĩ, áp lực của riêng 
nhóm Cộng đồng là làm sao để thực 
hiện được các nội dung phù hợp với 
nhu cầu, nguyện vọng của hầu hết cộng 
đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới, 
đảm bảo tuyên truyền, phát ngôn đúng 
đường lối, chính sách của Đảng và Nhà 
Nước. Chúng tôi phải tìm hiểu, nắm 
vững tâm lí  cộng đồng mỗi nước và khu 
vực. Cộng đồng người Việt tại châu âu 

sẽ khác cộng đồng người Việt tại châu 
Mỹ, châu úc... Và tương tự, mỗi khi đặt 
hàng đề tài với các cộng tác viên ở mỗi 
nước, khu vực như vậy, chúng tôi phải 
hướng dẫn cụ thể để sản phẩm đạt yêu 
cầu đặt ra. 

 Bạn có thể chia sẻ về một chuyến 
tác nghiệp ấn tượng của mình bên 
cộng đồng người Việt ở nước ngoài?

Lần tác nghiệp gần đây nhất của 
tôi là ở ChLB Đức. Chúng tôi được 
cộng đồng người Việt ở Đức mời sang 
thực hiện các chương trình phản ánh về 
những nỗ lực đạt được của họ tại nước 
sở tại. Bà con rất nhiệt tình, chu đáo 
đón tiếp chúng tôi. Cảm giác ấm áp 
lắm, như vẫn đang ở trong nước vậy. 
Gặp bà con ở bất cứ đâu, Chùa phổ Đà 
trong ngày lễ cuối năm, hay chợ Đồng 
Xuân... bà con đều nhận ra tôi, hỏi thăm, 
chụp ảnh cùng... rất vui. Đúng là phải 
ra nước ngoài mới hiểu rằng, những tin 
bài, phim truyện Việt Nam, phim tài 
liệu hay các chương trình game show 
trên VTV4 đều được bà con đón xem 
như một món quà quý giá từ quê nhà 
gửi sang. dù internet phát triển hay các 
kênh khác ở trong nước cũng có phát 
sóng ra nước ngoài nhưng các chương 
trình trên VTV4 vẫn là một món ăn tinh 
thần không thể thiếu của bà con kiều bào 
sống xa Tổ quốc.

NGọC Mai 

Phỏng vấn một Việt kiều trong 
chuyến tác nghiệp nước ngoài

Chup ảnh cùng ca sĩ Ái Thanh (giữa)  
trong chuyến tác nghiệp tại Đức
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Chà mi: Cơ hội lí TƯởng  
Để Cọ xáT

(Top 4 mùa thi năm 2014, hiện là 
một trong những người mẫu trình diễn, 
chụp hình và quảng cáo đắt sô, từng 
tham gia Paris Haute Couture Fashion 
Week, từng kí hợp đồng với công ty 
quản lí người mẫu ICE Model ở Milan - 
Italia…)

Mùa giải mới không còn tìm kiếm, 
đào tạo người mẫu mà là “cuộc chiến” 
thực sự của các thí sinh đã có kinh 
nghiệm, chỗ đứng nhất định trong làng 

thời trang nên khi trở lại, Mi sẽ nỗ lực 
hơn, coi đó là cơ hội lí tưởng để cọ xát 
nghề với nghề. Nhìn lại những hình ảnh 
tại VNTM năm 2013, Mi thấy mình thay 
đổi một cách... kì diệu. Mi đã đến với 
nghề bằng sự ngây thơ, hồn nhiên nhất 
của một cô gái quê. Đó từng là hạn chế 

và đồng thời cũng là lợi thế để Mi được 
ở lại trong lòng khán giả. Nhưng khi đã 
hoạt động người mẫu chuyên nghiệp thì 
Mi muốn hướng tới sự đa dạng, biến hóa 
chứ không đóng khung vào hình ảnh 
nào. Vì thế, khi trở lại trong mùa thi all 
stars, Mi sẽ không giới hạn bản thân 
mà sẽ cố gắng hết sức ở các thử thách. 
Chiến thắng là điều Mi khát khao, tuy 
nhiên, quan trọng hơn cho chặng đường 
dài sau này là Mi sẽ làm được gì, học 
được gì và hoàn thiện mình như thế nào 
từ cơ hội thứ hai ấy. 

hồng xuân: Trở lại Để  
Chứng minh ThựC lựC

(Top 4 mùa thi năm 2015, nổi tiếng 
với chiều cao 1,90m)

Tôi biết rằng, thành tích Top 4 của 
mình không được nhiều người ủng hộ, 
gây tranh cãi nên quyết định trở lại cũng 
là cách để tôi chứng minh thực lực, để 
khán giả nhận thấy hồng Xuân đã thay 

Cho ngày
trở lại…

ViEtNam’S NEXt top moDEL (VNtm - NGười mẫu Việt Nam) 
sẽ trở lại trên vtv3 dự kiến từ 24/6 Cùng Phiên bản 

đặC biệt all stars quy tụ thí sính từ CáC mùa thi 
trướC. Pv tCth đã Có CuộC Phỏng vấn nhanh với 

một số gương mặt đáng Chú ý.

Chà Mi 
Ảnh: NVCC

Hồng Xuân 
Ảnh: NVCC

VT
Vphía sau

màn hình



đổi ra sao và đạt được những gì trong khoảng 
thời gian qua. Tôi không ngại công khai tìm 
đến những biện pháp thẩm mĩ để tự tin hơn với 
ngoại hình, để thể hiện quyết tâm theo đuổi 
nghề người mẫu. Thời gian trước, chiều cao có 
thể là yếu tố lạ khiến tôi được chú ý nhưng giờ 
tôi muốn biến nó thành lợi thế của mình, giúp 
mình có vị trí ở những sàn diễn thời trang cần 
tới sự độc đáo.

so với lần đầu tiên bước vào VNTM, giờ tôi 
nhận thấy đã có quyết tâm đủ lớn. sẽ không còn 
một hồng Xuân nhạt nhòa, loạng choạng phải 
chờ cơ hội do người khác mang tới mà là phải 
biết tự giành lấy cơ hội cho chính mình. Với 
tính cách vốn có chắc tôi vẫn sẽ là người khó 
hòa nhập, tôi chấp nhận, dù sao quan điểm trước 
sau mà tôi luôn giữ, đó là đi thi chứ không phải 
đi kết bạn. Tôi biết, mùa thi sẽ có nhiều người 
giỏi hơn tôi nhiều mặt. Mặc dù vậy tôi tin rằng 
mình sẽ có những điều mà chương trình cần.

lại Thanh hƯơng: “vẽ lại”  
Chân dung Chính mình

(Thí sinh mùa thi đầu tiên năm 2010, giải 
thưởng Siêu mẫu phong cách năm 2013, đồng 
thời còn được biết đến với câu chuyện tình yêu 
ồn ào, gây tranh cãi)

Nhận lời mời của chương trình sau 7 năm 
không gặp, hương cảm thấy vui. hương tò mò 
muốn biết nhà chung của thời điểm này khác 
gì nhà chung ở mùa 1. hương cũng muốn biết 
khả năng và sự thích nghi với áp lực của bản 
thân đã khác thế nào với nhiều năm trước và 
còn phải kiểm tra xem mình đã “già” chưa so 
với các bạn mẫu mới. Nhiều người thắc mắc 
liệu một cô nàng quá cá tính, yêu thích những 
gì độc, lạ như Lại Thanh hương sẽ thể hiện như 
thế nào ở VNTM. Không để mọi người phải đồn 
đoán, hương khẳng định, ở bất cứ chương trình 
nào cũng sẽ luôn là con người thật của hương: 
mạnh mẽ, bộc trực, cầu toàn và không khoan 
nhượng. Có thể những cô gái khác trở lại “phục 
thù” để trở thành Quán quân, còn hương trở lại 
để vẽ lại chân dung Lại Thanh hương mà mọi 
người chưa kịp xem ở mùa 1 một cách chân 
thực, cẩn thận và rõ nét hơn. hương nghĩ mình 
cũng không cần thiết phải chủ định chiêu trò 
hay diễn “vai ác” vì cơ bản con người hương 
cũng đã quậy và… ác rồi (cười lớn). Nhưng 
hương nghĩ, chiêu trò cũng chưa hẳn đã có ích 
gì ở mùa giải all stars này vì đây sẽ là dịp tập 
trung nhiều cô nàng lắm chiêu chứ đâu phải chỉ 
riêng Lại Thanh hương. 

hƯơNG huyềN
 Lại Thanh Hương
Ảnh: Hạo Nhiên

6161
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Đa dạng Trong  
phong CáCh dẫn

Pv: đức Bảo ngày càng thể hiện 
phong cách đa dạng của mình qua các 
chương trình bạn dẫn. để có được bước 
tiến này, chắc chắn Bảo đã phải học hỏi và 
trau dồi trong một thời gian không ngắn?

- mC đức bảo: Chính thức cũng gần 
3 năm kể từ ngày đầu tiên tôi lên sóng 
VTV3 trong vai trò người “pha chế” café 
sáng. Thời gian trôi qua thật nhanh, tôi đã 
từ một người pha chế café, rồi được khoác 
lên mình bộ quân phục để dẫn dắt Chúng 
tôi là chiến sĩ và bây giờ là người kết nối 
khán giả với những ý tưởng cho cuộc sống 
đẹp và tiện nghi trong Bản thiết kế cuộc 
sống. Thú thực, tôi cảm thấy biết ơn và 
may mắn vì được làm nhiều chương trình 
hay và có ý nghĩa như vậy. Mọi thứ luôn 
đầy thử thách, tôi luôn tự nhắc mình phải 
trau dồi và làm mới bản thân để không gây 
nhàm chán mỗi lần xuất hiện trên sóng. Từ 
trang phục cho đến nội dung mình nói, tôi 
phải tìm ra được một góc độ mới, một cách 
nhìn nhận thú vị và những thông tin cập 
nhật hấp dẫn. Thật may mắn khi tôi luôn 
được làm việc với những lãnh đạo và đồng 
nghiệp cũng có sự cầu tiến, thậm chí đòi 
hỏi rất khắt khe, có như vậy mới tạo ra sự 
tiến bộ cho bản thân và chương trình.

Với mỗi chương trình, Bảo lại có  
sự thay đổi để phù hợp. Game show và 
talk show, mảnh đất nào Bảo cảm thấy 
phù hợp và phát huy được thế mạnh  
của mình?

- Cho dù dẫn game show hay talk show, 
đối tượng tôi được tương tác vẫn luôn là 
con người. Bản thân tôi luôn thấy tò mò 
với con người, tại sao họ lại làm công việc 
của mình, tại sao họ thành công, tại sao 
họ lại cuốn hút người khác, tại sao họ lại 
vui tính, hài hước như vậy... Chính điều 
đó là động lực để tôi dành sự chú ý, quan 
tâm của mình vào đối tượng. Tôi nghĩ, thế 
mạnh của tôi không phải là kiến thức mà 
đơn giản chỉ là sự thân thiện, gần gũi khiến 
người đối diện có thể thoải mái trò chuyện. 

 điểm dễ nhận thấy ở mC đức Bảo 
là sự tự tin khi dẫn chương trình. Sự tự 
tin ấy bắt nguồn từ tính cách, từ những 
kiến thức bạn có hay từ những kinh 
nghiệm đúc kết được? 

- Cám ơn chị với lời khen này, đúng 
là sự tự tin phải đến từ kiến thức, sự hiểu 

MC Đức Bảo:
Sự tự tin đến từ 

kiến thức

thông minh, sâu sắC và tự tin là Cảm nhận Của nhiều người 
khi trò Chuyện Cùng mC đứC bảo. với tần suất lên sóng 

ngày Càng nhiều, đứC bảo đang Chứng tỏ sự Chuyển hướng 
thành Công Của một Cử nhân đại họC báCh khoa rẽ sang 

nghề dẫn Chương trình.  
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biết. Không ai có thể biết được mọi điều, 
nhất là ở độ tuổi vẫn tương đối trẻ so với 
các khách mời mà tôi hay trò chuyện 
cùng. Nhưng nếu chịu khó đọc tin tức, 
tìm hiểu một chút những lĩnh vực mình 
quan tâm và chịu khó tổng hợp, liên kết 
các vấn đề mình đọc được, cho dù là lúc 
làm việc hay đang nghỉ ngơi, thư giãn sẽ 
giúp bạn có được tư duy mạch lạc. Từ 
đó, nó giúp tôi cảm thấy thoải mái khi 
trao đổi với các khách mời. Vấn đề càng 
phức tạp lại càng cần cách tiếp cận đơn 
giản, dễ hiểu để khán giả nào cũng cảm 
thấy thú vị. Kinh nghiệm chắc chắn cũng 
làm nên sự tự tin, điều đó hoàn toàn 
đúng, không chỉ ở nghề của tôi mà ở bất 
cứ ngành nghề nào. 

Có kỉ niệm nào với khách mời 
khiến đức Bảo ấn tượng? 

- Gần đây, trong chuyên mục Café 
với nghệ sĩ của Café sáng cuối tuần, tôi 
có cuộc trò chuyện với cặp mẹ chồng 
nàng dâu trong bộ phim đang gây sốt 
Sống chung với mẹ chồng: diễn viên Bảo 
Thanh và NsNd Lan hương. Tôi bị bất 
ngờ vì hôm đó cô Lan hương rất đẹp, rất 
dịu dàng, hoàn toàn tương phản với hình 
ảnh bà mẹ chồng trong phim. Điều làm 
tôi thích thú nữa là sự ăn ý, không khác gì 
mẹ con của cô Lan hương và Bảo Thanh. 
họ cũng thừa nhận là sự tương phản giữa 
mối quan hệ ngoài đời và những mâu 
thuẫn trong phim tạo nên không ít tình 
huống hài hước thú vị sau hậu trường. 
Tôi cũng thầm cảm ơn công việc tuyệt 
vời này, khi nó cho tôi được gặp gỡ với 
những người tài năng và đầy tâm huyết 
với nghề nghiệp. 

Đề Cao sự 
Chân Thành,  
Trung ThựC

hiện nay, số 
lượng chương trình 
Bảo dẫn trên sóng 
VtV3 khá dày đặc. 
Bảo có sợ xuất hiện 
quá nhiều sẽ gây 
nhàm chán với  
khán giả? 

- Tôi vẫn đang 
tạo ra được sự tách 
bạch, đa dạng trong 

các chương trình khác nhau nên có lẽ vẫn 
chưa bị nhàm chán. Nhưng đúng là phải 
luôn tự đánh giá bản thân, lắng nghe góp 
ý của mọi người để thực sự biết mình 
đang làm có tốt không. Và quan trọng 
nhất là phải nuôi dưỡng sự hăng say, 
nhiệt tình với công việc, nếu không, chính 
bản thân mình sẽ cảm thấy ỳ trệ, thiếu 
sáng tạo và khát khao mang tới những 
điều mới mẻ cho khán giả. hi vọng là 
tôi sẽ luôn làm được điều đó và khán giả 
cũng sẽ nhìn thấy và trân trọng những cố 
gắng của tất cả chúng tôi.

Bảo quan niệm thế nào về thời 
trang khi lên hình và thời trang trong 
cuộc sống. thời trang có ý nghĩa thế 
nào trong cuộc sống của bạn?

- Càng ngày tôi càng thấy thời trang, 
thẩm mĩ là thứ nói lên rất nhiều điều về 
bản thân mình. Mặc gì để thoải mái, là 
chính mình, phù hợp với vị trí xã hội hay 

thu nhập của mình là một kĩ năng rất cần 
thiết. Tôi vẫn luôn xác định hình ảnh của 
mình: lịch lãm nhưng không quá cầu kì, 
năng động khỏe khoắn nhưng không xuề 
xòa. Ở ngoài, tôi không ăn mặc quá khác 
so với khi lên hình, có lẽ bởi tôi đề cao sự 
chân thành, tính trung thực trong những 
gì mình làm và nói. 

Bên cạnh công việc dẫn chương 
trình, Bảo còn dự định gì khác trên con 
đường sự nghiệp của mình?

- Tôi vẫn đang tập trung phấn đấu trở 
thành một MC được khán giả nhớ đến và 
công nhận. Có nhiều người nói làm nghề 
này khó bền, nhưng tôi thấy ở Việt Nam 
hay ở trên thế giới, có rất nhiều người 
theo đuổi công việc dẫn chương trình cả 
đời và cho đến giờ tôi vẫn đầy ắp nhiệt 
huyết với nghề.

Bảo có thể chia sẻ một chút về  
gia đình? 

- hiện giờ, tôi đang sống với mẹ, bà 
rất tự hào và thường xuyên theo dõi các 
chương trình tôi làm. Và tôi tin bố tôi, 
mặc dù đã khuất, cũng sẽ rất tự hào về 
tôi. Nói chung, mọi người trong gia đình 
đều ủng hộ công việc tôi làm. Có thể họ 
không hiểu hết được những khó khăn, vất 
vả hay những hào nhoáng bên ngoài của 
nó nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là 
mình thấy hạnh phúc, thấy đủ và có sự cố 
gắng hơn cho ngày mai, như thế là hạnh 
phúc rồi! 

Lê hoa (Thực hiện) 
Ảnh: hải hƯNG

Đức Bảo trong CT Bản thiết kế cuộc sống

Đức Bảo trong CT Chúng tôi là chiến sĩ



đảm nhận vai trò mC của giai 
điệu tự hào 2017, một chương trình 
được rất nhiều khán giả yêu thích và 
quan tâm, hoàng trang có gặp áp 
lực gì không?

Được dẫn một chương trình như 
Giai điệu tự hào (GĐTh) là vinh dự 
đối với bất cứ MC nào, bởi đây là một 
trong những chương trình âm nhạc lớn 
nhất của VTV hiện nay. Trang đã tâm 
sự với nhà báo diễm Quỳnh: “Em sẽ 
không khó nếu dẫn sau Thu Nga và 
chị Quỳnh hoa, nhưng lại dẫn sau chị, 
đó là áp lực lớn nhất”. Điều Trang lo 
lắng nhất khi dẫn GĐTH sau nhà báo 
diễm Quỳnh là phải giữ được màu 
sắc, sự sâu lắng của Giai điệu tự hào 
2016 - một phiên bản không chỉ thuần 
âm nhạc mà còn có tính báo chí đậm 
nét kể từ khi VTV6 chịu trách nhiệm 
sản xuất. Nhưng cũng phải có phong 
cách riêng của mình chứ không bị ảnh 
hưởng hay lặp lại chị diễm Quỳnh. 
Bởi chị Quỳnh là người Trang thần 
tượng từ khi còn đi học, mà  khi quá 
yêu mến một ai đó, mình sẽ vô thức 
chịu ảnh hưởng nhất định từ họ. Làm 
sao để khẳng định phong cách riêng 
luôn là một bài toán khó đối với mọi 
người dẫn.

Cảm xúc của trang lần đầu 
tiên đứng trên sân khấu gđth?

Trang khá lo lắng và cảm thấy bất 
ngờ về bản thân vì khi đó sức khoẻ 
Trang không tốt lắm nhưng khi bước 
lên sân khấu của GĐTH 2017 để quay 
những đúp đầu tiên, Trang không hề 
run chút nào. Có lẽ là vì sân khấu, 
khán giả đã quá quen thuộc với mình 
rồi, dù năm 2016 Trang làm việc trong 
ekip với những vai trò khác (biên 
tập chính, kịch bản, phụ trách trường 
quay…). phải nói thêm rằng, khán 
giả GĐTH đáng yêu lắm. Có khán giả 
lớn tuổi đã biết từ khi Trang dẫn Ký 
ức thời gian ở VTV3, rồi biên tập Trò 
chơi âm nhạc… mười mấy năm rồi. 
Các cô động viên Trang rất nhiều, sau 
chương trình còn nhắn tin cổ vũ… 
Trong chương trình đầu tiên, có bố 
mẹ Trang ngồi ở vị trí khán giả khiến 

BTV hoàng Trang 

Được đi, được trải nghiệm 
và được học hỏi

với btv hoàng trang, 
đảm nhận vai trò 
người dẫn Chương 
trình Của Giai điệu tự 
hào (Gđth) 2017 vừa là 
vinh dự lớn nhưng 
Cũng là áP lựC không 
nhỏ, bởi đây là 
Chương trình nghệ 
thuật Có sứC nặng và 
lan tỏa rất lớn tới 
khán giả. 
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mình vững tâm rất nhiều để hoàn 
thành nhiệm vụ.

Với gđth, mC không chỉ là 
người kết nối các tiết mục mà còn 
phải là người kể chuyện, phải am 
hiểu tường tận, sâu sắc về những tác 
phẩm âm nhạc lớn thì mới có thể trò 
chuyện với hội đồng bình luận, làm 
thế nào để hoàng trang làm tốt vai 
trò này?

Trang luôn tâm niệm phải “nạp” 
thật nhiều kiến thức âm nhạc, lịch sử 
và cả vốn sống, phải giữ được tình 
yêu đối với chương trình như cách mà 
cả ekip làm GĐTH suốt hơn một năm 
qua. Có thể nói, đây là chương trình 
khó nhất Trang từng dẫn bởi Trang 
phải tự xoá đi hình ảnh hơi “cứng” và 
“nghiêm nghị” của một người dẫn thời 
sự, tin tức chính luận để trở thành một 
người dẫn nghệ thuật, mềm mại và 
“đời” hơn. Với mỗi chủ đề của GĐTH, 
Trang cùng mấy chục con người trong 
ekip phải làm việc cật lực suốt 2 tháng 
trời, vì vậy Trang không cho phép 
mình làm ảnh hưởng tới công sức của 
tập thể .

hoàng trang có thể chia sẻ với 
khán giả những câu chuyện hậu 
trường của gđth? 

Để có 2 giờ đồng hồ GĐTH lên 
sóng, chúng tôi phải chọn chủ đề, bài 
hát, cách thể hiện, tìm câu chuyện và 
sản xuất MV... Với bài hát đã quá quen 
thuộc và nổi tiếng, ekip luôn đặt ra câu 
hỏi: làm mới nó hay giữ phong cách 
cũ như khán giả từng nghe và hình 
dung về tác phẩm? Có khi nửa đêm 
một thành viên trong nhóm chợt nghĩ 
ra cách thể hiện cho một bài hát cũng 
đánh thức cả ekip bằng tin nhắn … 
sau khi quay xong, phần hậu kì cũng 
quan trọng không kém.  Tôi chỉ có thể 
nói rằng, mình may mắn vì được làm 
việc với một ekip mà mỗi bộ phận, từ 
cố vấn, biên tập chính, đến quay phim, 
đạo diễn và trợ lí đều xả thân, yêu 
nghề và tâm huyết.

Gđth 2017 đã mang đến cho 
khán giả những phóng sự lõi rất ấn 
tượng. hoàng trang có thể chia sẻ 
một vài câu chuyện tác nghiệp khó 

quên trong hành trình đi tìm “báu 
vật quốc gia”?

Tuy mới ghi hình xong 2 tập GĐTH 
2017 cho tháng 4 và tháng 5 nhưng 
chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm. Trong 
chuyến đi gần đây nhất tới Điện Biên 
để ghi hình ngoại cảnh cho chương 
trình tháng 5 với chủ đề Thuở trường 
chinh, ekip luôn bắt đầu công việc lúc 
5 - 6h sáng và thường kết thúc lúc 9h 
tối, di chuyển liên tục đường đèo núi. 
Những ngày này bắt đầu vào mùa mưa, 
chỉ hai ngày trước khi chúng tôi khảo 
sát thì con suối trong veo êm đềm, sau 
một trận mưa bỗng thành cơn lũ cuồn 
cuộn. Vậy là chúng tôi phải thay đổi 
bối cảnh, thay đổi cả lời dẫn. Có đúp 
quay chưa đầy một phút mà chúng tôi 
mất 7 - 8 tiếng mới quay được vì phải 
di chuyển từ Tp Điện Biên xuống đèo 
pha Đin, cả đi lẫn về gần 200km, rồi 
trèo đèo lội suối, mệt đến nỗi tôi tưởng 
không dẫn được. 

từ Cuộc sống thường ngày 
(VtV1), trẻ trung, ngẫu hứng với 
bữa trưa vui vẻ (VtV6) và bây giờ là 
ở một chương trình âm nhạc, trang 
thấy mình vừa vặn hơn ở mảng nào?

Với tôi, mỗi chương trình là một 
thử thách và tôi đều yêu, hết mình với 
nó. Tôi quan niệm, trong nghề báo, 

nghề dẫn, được trải nghiệm là một 
hạnh phúc. Còn thấy mình vừa vặn 
với chương trình nào nhất, câu trả lời 
tôi xin nhờ khán giả, vì khán giả luôn 
là người công tâm nhất. Chỉ biết rằng, 
tôi luôn nỗ lực hết mình với những 
chương trình mà tôi là một phần hình 
ảnh. hiện tại, tôi dồn tâm huyết cho 
Giai điệu tự hào và tôi mong khán giả 
sẽ nhớ một hoàng Trang của Giai điệu 
tự hào như đã yêu mến hoàng Trang 
của Bữa trưa vui vẻ và Cuộc sống 
thường ngày trước đây.

Nếu chia sẻ về những giá trị mà 
nghề báo mang lại, trang thấy mình 
được những gì?

Đối với tôi, được đi, được trải 
nghiệm và được học hỏi là những giá 
trị lớn nhất mà nghề báo dành cho 
mình. Có những mảnh đất, sự kiện, 
con người, khoảnh khắc mà chắc chắn 
bạn sẽ không thể có cơ hội được trải 
nghiệm nếu bạn không làm báo, đặc 
biệt là làm truyền hình. Đến nay, sau 
gần 15 năm làm nghề, tôi vẫn phấn đấu 
để trở thành một người dẫn chương 
trình được yêu mến, có chiều sâu và 
phong cách khác biệt, có dấu ấn.

Cảm ơn hoàng trang!
Thu huệ (Thực hiện) 

Ảnh: NhâN VậT CuNG Cấp

MC Hoàng Trang phỏng vấn nhân vật trong hội đồng bình luận
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“áC nhân” kinh Điển  
Của màn ảnh hàn

Trong bộ phim 12 Years Reunion (12 
năm xa cách), Nam Goong Min vào vai 
anh chàng đẹp trai và kiêu ngạo yoo Jun 
su. dù được rất nhiều cô gái ngưỡng mộ 
nhưng trái tim Jun su chỉ dành cho Jang 
Guk, cô bạn cùng lớp thời trung học. 
hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên 
và tình yêu ấy cứ thế trôi qua êm đềm 
cho đến khi Jang Guk phát hiện mình 
lỡ mang thai với Jun su. sự việc vỡ lở, 
cả hai đều phải chịu những áp lực từ 
gia đình. Đúng lúc đó, Jang Guk bị xảy 
thai và quyết định đến Mỹ để bắt đầu 
cuộc sống mới. 12 năm sau, cô trở về 
hàn Quốc với một diện mạo hoàn toàn 
mới. Jun su một lần nữa lại yêu Jang 
Guk  mà không biết rằng cô chính là 
tình yêu thời trung học... diễn xuất của 
Nam Goong Min trong bộ phim này dù 
được mọi người công nhận nhưng chưa 
có tính đột phá vì với vẻ ngoài điển trai, 
hiền lành,  anh luôn được “chọn mặt gửi 
vàng” cho những vai điển trai, nam tính.

phải đến bộ phim The Girl Who 
Can See Smells (Cô gái ngửi thấy mùi 
hương), Nam Goong Min mới có cơ 
hội phô diễn tài năng của mình khi vào 
vai nhân vật phản diện Kwon Jae. Bề 
ngoài, Jae hee là một đầu bếp điển trai, 
tài năng, lịch thiệp. Tuy nhiên, ẩn sau 
vẻ ngoài hiền lành ấy lại là một tên sát 
nhân bệnh hoạn với thú vui giết người 
gắn mã vạch. Nam Goong Min  chia sẻ 

trong một cuộc phỏng vấn rằng, bình 
thường anh là người hiếm khi nổi giận, 
việc thủ vai phản diện đối với anh rất 
vất vả. Tuy nhiên, sang đến vai phản 
diện thứ 2 trong Remember (Kí ức), anh 
đã biết biến nụ cười ấm áp của mình 
trở nên đáng sợ chỉ trong một tích tắc. 
Vào vai một kẻ máu lạnh, mắc chứng 
rối loạn cảm xúc và coi mạng người như 
cỏ rác, Nam Goong Min đã hoàn toàn 
chinh phục khán giả bởi khả năng diễn 
xuất chân thật và ấn tượng đến mức ám 
ảnh. Thậm chí, anh còn được ví như một 
“ác nhân kinh điển”. dù chỉ là vai phụ 
nhưng màn thể hiện của Nam Goong 
Min trong hai bộ phim này tỏa sáng hơn 
hẳn các nhân vật chính.

 sinh ra trong một gia đình có bố 
là giáo viên và mẹ làm nội trợ, từ nhỏ 
Nam Goong Min luôn nằm trong top 
đầu của lớp về cả học tập lẫn thể thao. 
Tốt nghiệp thạc sĩ  về cơ khí, Nam 
Goong Min bất ngờ rẽ sang nghệ 
thuật vào đầu những năm 2000. 
anh chia sẻ, 5 năm đầu tiên, sự 
nghiệp của anh vô cùng khó 
khăn trong khi các đạo diễn 
lại rất khắc nghiệt. 10 năm 
tiếp theo, Nam Goong 
Min vẫn chỉ loanh 
quanh ở những vai 
phụ dù rất nhiều vai 
diễn của anh được 
khán giả nhớ mặt 
nhớ tên. anh nhận 

ra rằng, một diễn viên không chỉ cần tài 
năng mà còn phải biết cách tạo ra những 
cơ hội cho mình. Là người thẳng tính, 
nghiêm túc, đôi khi khiến mọi người 
hiểu lầm là kiêu ngạo và khó gần, Nam 
Goong Min bắt đầu thoải mái và cởi mở 
hơn, tạo dựng hình ảnh thân thiện và 
biết cách quảng bá hình ảnh nhiều hơn

Nam Goong Min
tài năng vẫn 
Cần may mắn
đẹP trai, diễn xuất tốt, đượC nhiều người Công nhận 
nhưng 15 năm theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy, nam 
goong min mới Có vai Chính đầu tiên trong bộ Phim 12 Năm 
Xa CáCh (Phát sóng lúC 11h30 hàng ngày trên kênh vtv2). 
anh thừa nhận, trong diễn xuất, tài năng thôi Chưa đủ mà 
Còn Cần thêm những Cơ hội. 
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mỗi vai diễn là mộT  
sự sáng Tạo

Ở tuổi 39 sau 18 năm miệt mài theo 
đuổi nghệ thuật, Nam Goong Min mới 
thật sự tỏa sáng nhờ vào tài năng chín 
muồi của mình. dù vào vai người tốt 
hay kẻ xấu anh đều diễn rất ngọt. Đang 
là nhân vật ác nhất, đáng sợ nhất màn 
ảnh hàn, thoắt một cái Nam Goong Min 
đã trở thành  chàng luật sư hài hước, tốt 
bụng trong Beautiful Gong Shim (Gong 
shim đáng yêu). Tạo hình ngố của anh 
được tung ra khiến người xem không 
khỏi bất ngờ vì chưa quen mắt. Tưởng 
chừng như đã đóng đinh với những vai 
ác, nhưng khi quay lại làm người tử tế, 
Nam Goong Min còn chinh phục khán 
giả hơn. sau Beautiful Gong Sim, anh 
đã có một vai diễn “để đời” trong Chief  
Kim (sếp Kim). Với Nam Goong Min, 
mỗi vai diễn là một sự sáng tạo và anh 
chưa bao giờ bị ám ảnh bởi thành công 

của những vai diễn trước. dù anh chàng 
luật sư trong Bieutiful Gong Shim và 
Kim sung Ryong trong Chief Kim đều 
là những nhân vật khá hài hước nhưng 
anh đã biết cách làm vai diễn của mình 
trở nên khác biệt từ những chi tiết nhỏ 
nhất: “Ngay khi nhận vai diễn, tôi đã 
bắt đầu xây dựng tính cách của Kim 
sung Ryong từ cách nhìn đến cách anh 
ta nói chuyện. Tôi cắt tóc ngắn để có thể 
nhìn rõ những nếp nhăn trên trán, sau 
đó nhuộm vàng vì cảm thấy rất phù hợp 
với tính cách nhân vật. Tôi cũng phải 

luyện cách nói cao giọng vì giọng nói tự 
nhiên của tôi thấp hơn nhiều. Thậm chí, 
tôi còn đến cả những cửa hàng bình dân 
để tìm trang phục cho nhân vật và ở đó 
tôi đã tìm thấy chiếc áo khoác màu vàng 
trứ danh”, anh chia sẻ. Với sự biến hóa 
tài tình của Nam Goong Min, Kim sung 
Ryong đã trở thành một nhân vật vô 
cùng thú vị và đầy màu sắc.

Từng nghỉ diễn 2 năm vì không 
muốn đóng vai phụ, nhưng đến giờ Nam 
Goong Min đã nhận ra rằng, vai chính 
hay phụ không quan trọng, chỉ cần kịch 
bản hay và đạo diễn giỏi thì chắc chắn 
sẽ có một vai diễn hay. Không ngủ quên 
trên chiến thắng, Nam Goong Min cho 
biết, anh vẫn đang đến với diễn xuất 
bằng niềm đam mê và sự khiêm nhường 
của tuổi 20 và sẽ luôn nỗ lực hết mình ở 
các dự án tiếp theo. sắp tới, Nam Goong 
Min sẽ trở lại màn ảnh nhỏ trong bộ 
phim Fibracation (Bằng chứng giả) của 
Đài sBs. anh sẽ vào vai một kẻ chuyên 
gây rối, nỗ lực trở thành một phóng 
viên chỉ để tìm cách trả thù cho cái chết 
không rõ nguyên do của anh trai mình. 

TRúC Chi

Goong Min trong phim Remember

Trong phim 
12 năm xa cách

Trong phim Chief Kim
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NhữNG “Bà TRùM” Mới 
của làng truyền hình

không dừng lại ở những thành tíCh vang dội trên Con đường diễn xuất, 
Ca hát, bằng ảnh hưởng Của mình, nhiều nghệ sĩ đang ấP ủ tham vọng gây 

dựng nên những thế lựC riêng trong làng truyền hình.

Minh tinh gốc Nam phi này đã ấp ủ kế 
hoạch thử sức với màn ảnh nhỏ từ khá 

lâu nhưng vì có quá nhiều vai diễn điện ảnh 
chờ đợi nên cô thường chỉ góp mặt trong một 
số tập phim, chương trình truyền hình trong 
vai trò khách mời. Mặc dù vậy, thời gian gần 
đây, công ty của Charlize Theron mang tên 
denver & delilah đang đẩy mạnh hoạt động 
để trở thành một tên tuổi đáng chú ý. Theo 
định hướng ban đầu, Charlize Theron tập 
trung sản xuất những series phim với nhân 
vật chính là phụ nữ, khai thác nhiều vấn đề, 
từ những câu chuyện gần gũi đời thường đến 
các yếu tố giật gân, li kì xoay quanh phái nữ. 
Xu hướng này vốn được các minh tinh điện 

ảnh yêu thích khi lấn sân màn ảnh nhỏ. 
Nhưng chính vì “đất chật người đông” 
nên thách thức cho bất cứ ngôi sao nào là 
phải tìm được đối tác tin cậy và kịch bản 
đủ sức nặng, tạo nên tiếng vang. sản 
phẩm đáng chú ý đã được Charlize 
Theron bắt tay cùng với Netflix 
tung ra cuối tháng Tư năm 
nay với tên gọi Girlboss 
(Nữ tướng thời trang). 
phim dựa trên cuốn 
tự truyện của sophia 
Christina amoruso - 
doanh nhân trẻ tuổi, tài 
năng, nhà sáng lập của một 
trong những thương hiệu tăng 
trưởng chóng mặt nhất thế 
giới. Không được giới phê bình 
thực sự ủng hộ do cách xây 
dựng nhân vật nữ chính gây 
tranh cãi nhưng nhìn vào con 
đường thành danh của sophia 
trong phim, giới trẻ hẳn sẽ có 
được nhiều bài học quý giá, 
được truyền cảm hứng mạnh mẽ 
từ một người phụ nữ dám nghĩ 
dám làm để vươn lên trở thành 
một triệu phú tự thân giàu 
có bậc nhất. sau Girlboss, 
dự kiến tháng 10 năm nay, 
Charlize Theron sẽ tiếp tục 
tung ra một series phim thể 
loại điều tra mà cô nắm 
giữ vai trò nhà sản xuất. 

Charlize Theron: bắT Tay với neTflix
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selena gomez: Thành Công ngoài kì vọng

Không phải là ca khúc mới, cũng 
không phải chuyện tình yêu 

ồn ào, thời gian qua, “nữ 
hoàng mạng xã hội” selena 
Gomez được nhắc đến 

nhiều nhất xung quanh 
series phim gây ám 

ảnh với giới trẻ 
toàn cầu 13 
Reasons Why 
(13 lý do tại 
sao). dù đã 
phần nào 
dự đoán 
trước 
được thành công của 

phim khi bắt tay vào sản xuất, 
selena Gomez cũng khó lường 

trước được rằng, những câu 
chuyện, vấn đề đặt ra qua mỗi 

tập lại gây chia rẽ dư luận đến thế, 
khiến nước Mỹ bị cuốn vào cuộc 
tranh luận về nạn tự tử, áp lực học 
đường. Để hoàn tất bộ phim, selena 
Gomez đã rất công phu trong việc 
chọn lựa diễn viên, bỏ nhiều thời 

gian để thường xuyên trò chuyện, 
trao đổi với từng người trên phim 
trường bởi câu chuyện 13 Reasons 

Why quá phức tạp, đau 
đớn, tạo nên 
thách thức lớn đối 

với dàn diễn viên 
vẫn còn khá non 

kinh nghiệm. 
Lẽ ra 13 Reasons 

Why đã đi trọn hành 
trình ngay trong mùa 

đầu tiên theo đúng 
nguyên tác nhưng 

trước thành công vượt 
ngoài kì vọng và mong 

muốn của đông đảo khán 
giả, selena Gomez đã quyết định 
tiếp tục thực hiện mùa hai. Theo 
tiết lộ chưa thực sự rõ ràng từ nữ ca 
sĩ, ngay sau 13 Reasons Why, cô sẽ 
chính thức xuất hiện trên màn ảnh 
nhỏ trong vai trò diễn viên kiêm 
nhà sản xuất của một bộ phim mới, 
đánh dấu cuộc tái ngộ khán giả sau 
nhiều năm vắng bóng.

eva longoria: nhà sản xuấT máT Tay

Eva Longoria nổi danh nhờ vai diễn 
nóng bỏng, lẳng lơ trong 

bộ phim truyền 
hình Desperate 
Houswives (Những 
bà nội trợ kiểu 
Mỹ) đồng thời cô 
cũng là một doanh 
nhân khá thành đạt. 
Từ năm 2013, Eva lại 
được biết đến như một 
nhà sản xuất mát tay 
trong việc khơi dậy sức 
hút của những bộ phim 
truyền hình đậm chất Mỹ 
Latin. Là người gốc Mexico, 
Eva hiểu rõ tiềm năng rất lớn 
từ cộng đồng Latin, cô đã tham gia đồng 

sản xuất một trong những bộ phim có 
màu sắc Latin hấp dẫn nhất thời gian 
qua - Devious Maids (Những cô hầu 
gái). Năm 2015, Eva tiếp tục giữ cả 
vai trò sản xuất và diễn viên chính 
trong series phim Telenovela (Tiểu 
thuyết truyền hình) - một sitcom 
vui nhộn về hậu trường, đời 
thường của các ngôi sao chuyên 
trị dòng phim dài tập lê thê. 
Từ tháng 8/2016, công ty của 
Eva mang tên unbeliEVable 
đã đạt được thỏa thuận hợp 
tác hai năm cùng với hãng 
universal để phát triển một 

loạt dự án truyền hình đầy hứa hẹn, 
mở đầu bằng bộ phim chuyển thể mang 
tên My Daughter’s Quinceanera. 

TuấN phoNG



HànH trìnH 
quả CảM

&Jennifer 
Hudson

tân hlv Của thE VoiCE (mỹ) mùa thứ 
13 không hề ngại đối đầu với những 
ngôi sao đượC yêu thíCh nhất trong 
Chương trình truyền hình ăn kháCh 
này. JenniFer hudson vốn là người 
đượC số Phận đặt vào những thử 
tháCh lớn lao để vươn lên Chạm tới 
vinh quang.

ngọT và Đắng
Nhìn vào bộ sưu tập giải thưởng đồ sộ 

mà Jennifer hudson có được, hẳn ai cũng 
cho rằng cô quá tài năng và may mắn. 
Giành giải oscar, Quả cầu Vàng hạng mục 
dành cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất 
ngay lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với 
phim Dreamgirls (Những cô gái trong 
mơ), đoạt giải Grammy năm 2009, sở hữu 
các album gây sốt khắp thế giới, được 
gắn sao trên Đại lộ danh vọng… nhưng 
cái tên Jennifer hudson cũng gắn liền với 
kết quả gây sốc tại cuộc thi American Idol 
mùa thứ 3 khi cô chỉ lọt Top 7 dù giọng 
hát được đánh giá hoàn toàn vượt trội so 
với các đối thủ. Kết quả khó tin dành cho 
Jennifer được xem là một trong những 
bất ngờ đáng thất vọng nhất trong lịch sử 
cuộc thi tìm kiếm tài năng ca hát này. Bị 
loại đáng tiếc nhưng cách mà nữ thí sinh 
da màu với ngoại hình mập mạp này vươn 
lên mạnh mẽ mới là điều khiến mọi người 
nể phục. Trong vòng vài năm sau khi rời 
chương trình, khi mà nhiều quán quân vẫn 
còn chật vật tìm chỗ đứng thì “kẻ thất bại” 
Jennifer đã đường hoàng vươn tới vị thế 
một ngôi sao cả ở lĩnh vực ca hát lẫn diễn 
xuất. Cô cũng chiến đấu quyết liệt với cơ 
thể để cải thiện vóc dáng, thay đổi định 
kiến về các nghệ sĩ da màu trên sân khấu. 

dù không lớn lên trong cảnh nghèo 
khó, khốn cùng nhưng Jennifer hudson 
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chia sẻ rằng, cô đã nếm trải đủ ngọt đắng 
của cuộc đời, tận hưởng được cả đỉnh cao 
lẫn những thời khắc như bị vùi xuống tới 
đáy. Năm 2008, Jennifer hudson bỗng 
chốc mất cả mẹ, em và cháu do người anh 
rể cuồng sát. ẩn dật suốt nhiều tháng và 
đến giờ vẫn rất ít khi chia sẻ về ngày kinh 
hoàng ấy, Jennifer hudson chọn cách tiếp 
tục đứng lên đầy quả cảm để trở thành chỗ 
dựa vững chắc cho các thành viên còn lại 
trong gia đình. 

màu sắC mới Cho thE VoicE
Trước khi được công bố chính thức 

là hLV cho The Voice (Mỹ) mùa thứ 13, 
Jennifer hudson đã có kinh nghiệm ngọt 
ngào tại phiên bản anh quốc, nơi cô trở 
thành hLV nữ đầu tiên giành chiến thắng 
ở mùa thi năm ngoái. sự sôi nổi, nhiệt 
huyết và hơn cả là tài năng đang ở độ chín 
muồi của Jennifer hudson đã hoàn toàn 
chinh phục khán giả xứ sở sương mù. Tuy 

vậy “chiến trường” tại chính nước Mỹ 
không hề dễ dàng cho nữ ca sĩ này. Đã 
có lúc công chúng tin rằng, tâm điểm của 
The Voice luôn phải dành cho hai hLV kì 
cựu, xuyên suốt  là adam Levine và Blake 
shelton. sự xuất hiện, đổi chỗ liên tục của 
các nhân vật còn lại, đặc biệt là các nữ ca 
sĩ, như là cách để tạo thêm màu sắc, kịch 
tính, thu hút thêm một phần đối tượng 
khán giả mà thôi. 

Tuy nhiên, Jennifer hudson xứng đáng 
để trở thành một hLV The Voice (phiên 
bản Mỹ) vì cô không chỉ có tài năng, 
thành tích xuất chúng mà còn là nguồn 
cảm hứng mạnh mẽ để các thí sinh khi 
tìm đến với truyền hình thực tế học hỏi, 
ngưỡng mộ. Tố chất của một diễn viên 
đoạt giải oscar hẳn cũng sẽ được Jennifer 
hudson tận dụng để xây dựng một hình 
ảnh đáng nhớ cho mùa thi mới ở  
The Voice.

Thùy aN

thE VoicE và AmEricAN idoL 
Đối Đầu kịCh Tính

Hai cuộc thi ca hát lớn nhất và 
thành công nhất trong lịch sử 
truyền hình sẽ trở lại đối đầu trực 
tiếp khi american idol chính thức 
được hãng ABC “giải cứu”. Sau 
khi Jennifer Hudson - Top 7 
american idol trở thành HLV The 
Voice mùa thứ 13 thì Kelly 
Clarkson - quán quân đầu tiên của 
american idol cũng được thông 
báo sẽ xuất hiện trên hàng ghế đỏ 
quyền lực ở mùa 14. Sự hoán đổi vị 
trí thí sinh - HLV của hai chương 
trình trở thành chủ đề gây xôn xao 
dư luận đồng thời tạo sức ép rất 
lớn cho việc tuyển chọn giám khảo 
của american idol trong ngày tái 
ngộ khán giả. 

Jennifer Hudson nhận giải Oscar 
cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Jennifer Hudson là HLV 
của The Voice phiên bản Anh

Jennifer Hudson tại vòng sơ tuyển 
cho american idol mùa thứ 3
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sự Trở lại Đầy bấT ngờ
Cris horwang là một ngôi sao tài 

năng của  điện ảnh xứ Chùa Vàng. 
Không chỉ nối tiếng trong diễn xuất, 
cô còn được công chúng biết đến với 
vai trò người mẫu, dJ và là giáo viên 
dạy múa. Mặc dù không phải là một 
người mẫu chuyên nghiệp nhưng với 
gu thời trang tinh tế, đẳng cấp, cùng 
kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ 
thuật, Cris vẫn được chọn làm hLV The 
Face Thailand mùa thứ 2. Với bản tính 
hiền lành, ngại đụng chạm, Cris thường 
xuyên bị hai hLV còn lại là Lukkade 
và Bee Namthip dồn vào đường cùng. 
Xuyên suốt mùa 2, cô luôn trắng tay 
trong các chiến dịch quảng cáo và 
chứng kiến sự “song kiếm hợp bích” 
loại đi các thành viên của đội mình từ 

Lukkade và Bee. Có thời điểm, khi 
biết học trò tiềm năng nhất của mình 
cũng bị loại, Cris đã khóc ròng trong 
bất lực. sang đến mùa thứ 3, vị trí của 
Cris được thay thế bởi siêu mẫu kì cựu 
Marsha. Nhiều người cho rằng, vì bị 
ức hiếp nhiều quá nên nữ diễn viên 
xinh đẹp không dám tiếp tục tham gia 
chương trình. Tuy nhiên, ở tập 8, Cris 
đã bất ngờ trở lại với một hình ảnh hoàn 
toàn khác, không chỉ khán giả mà cả hai 
hLV còn lại cũng phải ngỡ ngàng. 

Với tâm thế “trở lại để chiến thắng”, 
Cris luôn chiến đấu hết mình, không 
nhường bước bất cứ ai, sẵn sàng cãi tay 
đôi với hai đàn chị để bảo vệ thí sinh. 
dù được thay thế khi chương trình đã 
đi được hơn nửa đoạn đường, với rất 
nhiều khó khăn, nhưng cô vẫn nỗ lực 

CRis hoRWaNG
Đã đến lúc tỏa sáng

mặC dù Chỉ xuất hiện từ  tậP thứ 
8 nhưng Cris horwang đã Có 

màn trở lại vô Cùng ấn tượng 
tại thE FaCE thaiLaND 2017. nếu ở 

mùa thứ 2, hlv này từng bị đàn 
Chị mỉa mai là không biết huấn 
luyện, thậm Chí Còn kém hơn Cả 

thí sinh, thì sang mùa thứ 3 Cô 
đã khiến mọi người ngỡ ngàng. 

mạnh mẽ, quyết đoán, thông 
minh và đầy kinh nghiệm, Cris 

đã giúP họC trò Của mình đăng 
quang thE FaCE thaiLaND 2017 

một CáCh thuyết PhụC.
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hết mình để hòa nhập, hết lòng thị phạm 
cho các thí sinh. Không phải là người 
đầu tiên phát hiện ra Grace nhưng bằng 
những chiến thuật khôn khéo, Cris đã 
giúp Grace giành chiến thắng chung 
cuộc. Chia sẻ về hLV của mình, Quán 
quân The Face Thailand 2017 cho biết: 
“hLV Marsha là người đầu tiên chọn tôi 
khi không ai thấy được tiềm năng ở tôi. 
Cô ấy cũng là người duy nhất nhìn thấy 
điều gì đó đặc biệt trong tôi. Tôi thực sự 
rất biết ơn và trân trọng điều này. Còn 
đối với hLV Cris, tôi cảm thấy cô ấy 
gặp rất nhiều khó khăn khi trở lại ở lưng 
chừng cuộc thi. Mặc dù vậy, Cris đã đặt 
rất nhiều tâm huyết, cô ấy đã giúp tôi 
tận dụng các lợi thế của bản thân. Tôi 
biết ơn Marsha và Cris, nếu thiếu một 
trong hai người thì chắc chắn sẽ 
không có tôi ngày hôm nay”.  

ngôi sao Đa Tài
Cris từng theo học khiêu vũ 

quốc tế tại trường nghệ thuật khiêu 
vũ aree tại Bangkok, Thái Lan. 
Cô bước chân vào làng giải trí từ 
năm 14 tuổi bằng công việc quay 
quảng cáo, sau đó sang Mỹ học 
về diễn xuất tại trường Nghệ thuật 
Walnut hill và học múa ballet 
cao cấp tại học viện Nghệ thuật 
California. sau khi tốt nghiệp, cô 
trở về Thái và làm giáo viên dạy 
múa tại trường Đại học Bangkok, 
đồng thời làm dJ tại Fat Radio. Tên 
tuổi của Cris được nhiều người biết 
tới khi cô tham gia bộ phim điện 
ảnh Bangkok Traffic Love story 
(Tàu điện tình yêu). Thành công 
ngoài sức mong đợi của bộ phim 
cũng giúp Cris lọt vào mắt xanh 
của nhiều đạo diễn điện ảnh. Nữ hLV 
này đã góp mặt trong rất nhiều dự án 
điện ảnh đình đám như: Saturday Killer 
(Thứ 7 của sát thủ), Headshot (Xuyên 
não), Seven Something (Chuyện 7 năm), 
Choice (sự lựa chọn), Oh My Ghost (Ôi 
ma ơi)…

Được đánh giá là một trong những 
diễn viên thực lực, nhưng phải đến khi 
tham gia The Face Thailand, hình ảnh 
của Cris mới được đông đảo khán giả 
trong nước, thậm chí cả trong khu vực 
biết tới. Không chỉ ghi điểm tại The 

Face, ngôi sao 37 tuổi cũng vừa đốn 
tim khán giả với một vai diễn vô cùng 
dễ thương trong phần 2 của series phim 
truyền hình Thần mai mối. series truyền 
hình này gồm 8 phần, kể về chuyện tình 
yêu của 8 cô nàng nhân viên làm việc 
tại công ty mai mối The Cupid hut. 
phần 2 với chủ đề Nàng Horm ra tay 
là câu chuyện của horm Muen Lee, cô 
gái nghiện trang điểm và thích những 
điều phù phiếm. Cô luôn tìm kiếm bạch 
mã hoàng tử cho cuộc đời mình, nhưng 
cuối cùng  đã nhận ra rằng, tình yêu 
chân thành là điều quý giá nhất. Khả 

năng diễn xuất của Cris một lần nữa 
khiến khán giả truyền hình phải “tâm 
phục khẩu phục” khi cô hóa thân thành 
ornin, một cô gái mưu mô, hiểm độc 
trong Mối tình đầu. Bộ phim phản ánh 
những mặt trái của hôn nhân mà mọi 
người cho là lí tưởng và bền vững. dù 
mới lên sóng được 4 tập nhưng Mối tình 
đầu nhận được rất nhiều phản hồi tích 
cực của khán giả.

Có nhiều năm du học tại Mỹ nên 
Cris là người sống rất cởi mở, phóng 
khoáng, nhưng lại rất chung thủy trong 
tình yêu. Cô có một mối tình lâu năm 
với một doanh nhân, chính trị gia thành 
đạt. hai người thường xuyên xuất hiện 
rất tình cảm bên nhau, người hâm mộ 
vẫn đang chờ đợi một cái kết đẹp cho 
cặp đôi này. 

Bảo aNh

Cris trong phim nàng horm ra tay

Giây phút đăng quang  
của thầy trò Cris - Grace tại 

the Face thái lan 2017
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thứ năm - 01/06

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 75
03:00  Tin tức
03:10  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 23/32
06:58  Việt Nam: Nghề tiêu phú Quốc
07:30  Ký sự
08:05  Câu chuyện văn hóa
 10:30 Chuyện xưa tích cũ
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria-
 Tập 76
14:15  Nhà hát truyền hình
16:15  Vì trẻ em
17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh Tổ quốc
20:45  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 24/32
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  phim tài liệu: Giấc mơ của Tẩn Thị su 
23:30  Thế giới 24h chuyển động

 thứ sáu - 02/06

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 76
03:00  Tin tức
03:10  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 24/32
06:58  Việt Nam: Nhà Lớn - Long sơn - Vũng Tàu
07:30  phóng sự
08:05  Thanh âm cuộc sống: Giọt sương mai
09:15  phát huy vai trò của mặt trận
09:30  hội nhập
10:30  Văn học nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria-
 Tập 77
14:15  90 phút để hiểu
15:30  Biển Đông du ký
15:45  Khát vọng Việt Nam
16:15  Cựu chiến binh Việt Nam
17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc gia khởi nghiệp 0206
20:45  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 25/32
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ bảy - 03/06

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 77
03:00  Tin tức
03:10  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 25/32
06:58  Việt Nam: Núi Minh Đạm - Bà Rịa 
 Vũng Tàu
07:00  Trang địa phương

07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
 09:45  Không gian văn hóa nghệ thuật
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  Chuyển động 24h
 13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria-
 Tập 78
14:15  Đối thoại chính sách 
15:00  Văn hoá CaNd
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
16:15  Tuổi cao gương sáng
17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Như chưa hề có cuộc chia ly... 
21:15  phim tài liệu: Đối thoại với cuộc sống
21:40 âm nhạc và cuộc sống
21:45  Tạp chí âm nhạc
22:50  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động

Chủ nhật - 04/06

02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 78
03:00  Tin tức
03:10  âm nhạc và cuộc sống
06:58  Việt Nam: Nước mắm phú Quốc
07:00  Báo chí toàn cảnh
07:30  Thanh âm cuộc sống
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  Chìa khoá thành công
10:45  Vì cộng đồng
11:15  Chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria-
 Tập 79
14:15  Chuyến xe khởi nghiệp
15:00  Văn hoá QĐNd
15:30  doanh nhân và hội nhập
15:55  Biển đảo quê hương
16:15  Mái ấm yêu thương
17:45 Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
21:30  sân khấu
22:45  Khát vọng Việt Nam
23:00  dân ca nhạc cổ
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ hai - 05/06

01:10  Chìa khoá thành công
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 79
03:10  60 phút mở
07:30  phóng sự
08:05  Chìa khoá thành công
09:15  Chuyện nhà nông với nông nghiệp
10:30  Toàn cảnh thế giới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 80

15:00   phim tài liệu: Tác động đập thủy điện trên 
sông Mê Kông

17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30 Chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  phim VN: Nơi ẩn nấp bình yên - tập 24/27
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Cửa sổ asEaN
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ ba - 06/06

01:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 80
03:10  phim VN: Nơi ẩn nấp bình yên - Tập 24/27
08:05  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:15  Cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
10:30  sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: giản tôi là Maria- Tập 81
15:30  hộp thư truyền hình 
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30 Chuyển động 24h 
20:10  Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  phim VN: Nơi ẩn nấp bình yên - tập 25/27
21:30  VTV kết nối 
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ tư - 07/06

01:10  Talk Vietnam
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 81
03:10  phim VN: Nơi ẩn nấp bình yên - Tập 25/27
07:30  Ký sự
08:05  Đối thoại chính sách 
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:30  Thế giới góc nhìn
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: giản tôi là Maria- Tập 82
15:00  phim tài liệu: Đối thoại với cuộc sống
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30 Chuyển động 24h 
20:45  phim VN: sống chung với mẹ chồng -  
 tập 26
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ năm - 08/06

01:10  Lục lạc vàng
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 82
03:10  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 26/32
07:30  phóng sự
08:05  Câu chuyện văn hóa
09:15  Tiếng nói phụ nữ
10:30  Chuyện xưa tích cũ

http://www.vtvgo.vn/
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11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: giản tôi là Maria - Tập 83
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30 Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh Tổ quốc
20:45  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 tập 27
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ sáu - 09/06

01:10  hội nhập
01:40  Tuổi cao gương sáng
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 83
03:10  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 27/32
07:30  phóng sự
08:05  Thanh âm cuộc sống
09:15  phát huy vai trò của mặt trận
10:30  Văn học nghệ thuật
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: giản tôi là Maria- Tập 84
15:30  Biển Đông du ký
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30 Chuyển động 24h 
20:45  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 tập 28
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Câu chuyện văn hóa
23:30  Thế giới 24h chuyển động

 thứ bảy - 10/06

01:10  Quốc gia khởi nghiệp
01:40  Khám phá Việt Nam
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 84
03:10  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 28/32
07:00  Trang địa phương
07:30  Văn học nghệ thuật
08:30  Tạp chí kinh tế cuối tuần
09:15  sự kiện và bình luận
09:45  diễn đàn văn học nghệ thuật
10:30  Giai điệu kết nối
11:15  Chuyển động 24h
12:35  Nông thôn mới
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria- Tập 85
15:00  Văn hoá CaNd
15:30  Quốc gia khởi nghiệp
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30 Chuyển động 24h 
20:10  VTV đặc biệt
21:45  Tạp chí âm nhạc
22:50  Văn học nghệ thuật
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

Chủ nhật - 11/06

01:40  Khám phá Việt Nam
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 85

 07:30  Thanh âm cuộc sống
08:00  90 phút để hiểu
09:30  Toàn cảnh thế giới
10:00  Chìa khoá thành công
10:45  Vì cộng đồng
11:15  Chuyển động 24h
12:35  ấn tượng thể thao 7 ngày
13:10  phim Mexico: giản tôi là Maria- Tập 86
14:45  Khát vọng Việt Nam
15:00  Văn hoá QĐNd
15:30  doanh nhân và hội nhập
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Truyền hình quân đội
21:30  sân khấu
22:45  Khát vọng Việt Nam
23:00  dân ca nhạc cổ
23:30  Thế giới 24h chuyển động

thứ hai - 12/06

01:10 Chìa khoá thành công
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 86
03:10  Talk Vietnam
07:30  Ký sự
08:05  Chìa khoá thành công
09:15  Chuyện nhà nông với nông nghiệp
10:30  Toàn cảnh thế giới
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 87
14:15  diễn đàn văn học nghệ thuật
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Quốc hội với cử tri
20:45  phim VN: Nơi ẩn nấp bình yên - tập 26
22:10  Vấn đề hôm nay
22:45  Thế giới góc nhìn
23:30  Thế giới 24h chuyển động

 thứ ba - 13/06

01:10  diễn đàn văn học nghệ thuật
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - Tập 
87
03:10  phim VN: Nơi ẩn nấp bình yên - Tập 26
07:30  phóng sự
08:05  diễn đàn văn học nghệ thuật
09:15  Cải cách hành chính
09:30  Quốc hội với cử tri
10:30  sự kiện và bình luận
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria -  
 Tập 88
14:15  60 phút mở
16:15  Truyền hình công thương
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10   Đảng trong cuộc sống hôm nay
20:45  phim VN: Nơi ẩn nấp bình yên - tập 27
22:10  Vấn đề hôm nay 
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ tư - 14/06

01:10  Talk Vietnam
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria -  
 Tập 88
03:10  phim VN: Nơi ẩn nấp bình yên - Tập 27
08:05  Đối thoại chính sách 
09:15  Lao động và công đoàn
09:30  Đảng trong cuộc sống hôm nay
10:30  Cửa sổ asEaN
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 89
14:15  Nghệ sĩ tháng
16:15  Thanh niên
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  phim tài liệu
20:45  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 tập 29
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động 

thứ năm - 15/06

01:10  Lục lạc vàng
02:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 89
03:10  phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 Tập 29
07:30  Ký sự
08:05  Câu chuyện văn hóa
09:15  Tiếng nói phụ nữ
10:30  Chuyện xưa tích cũ
11:15  Chuyển động 24h
13:10  phim Mexico: Đơn giản tôi là Maria - 
 Tập 90
14:15  Nhà hát truyền hình
17:45  Cuộc sống thường ngày
18:30  Chuyển động 24h 
20:10  Vì an ninh Tổ quốc
20:45 phim VN: sống chung với mẹ chồng - 
 tập 30
22:10  Vấn đề hôm nay
23:30  Thế giới 24h chuyển động

http://www.vtvgo.vn/
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Xem gì?
thứ năm - 01/06

07:25  Biển đảo quê hương
08:00  Đi đâu? ăn gì?: Món ngon Mộc Châu
08:30  sắc màu các dân tộc
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 29
14:00   Bạn của nhà nông: phòng trừ sâu bệnh 

hại cây cam
15:00  phóng sự 
16:15   an ninh và cuộc sống: Giải pháp nào 

để ngăn chặn hiệu quả hàng giả, hàng 
kém chất lượng?

17:00  Bạn của nhà nông 
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 33
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 32
20:35  Chất lượng cuộc sống
22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 125
23:15  phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 62 

thứ sáu - 02/06

08:00  Vì sức khỏe người Việt
08:30  sắc màu không gian: Nhà hộc kéo
10:25   Bạn của nhà nông: Gỡ nút thắt cho 

nông sản sạch
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 30
15:00  phóng sự 
16:15  KhGd quốc phòng: an toàn lao động
17:00  Bạn của nhà nông:số 64
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 34
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 33
20:35  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 126
23:15  phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 63 

thứ bảy - 03/06

07:25   Chuyến xe buýt kỳ thú: hương biển 
Cửa Lò

08:30   an ninh và cuộc sống: Giải pháp nào 
để ngăn chặn hiệu quả hàng giả, hàng 
kém chất lượng?

09:30   sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt: Giải 
pháp an toàn điều trị tật khúc xạ

11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 31
14:00   Bạn của nhà nông: Gỡ nút thắt cho 

nông sản sạch
15:00 phóng sự 
16:15  Đèn giao thông
16:30   Kỹ năng thoát hiểm: nguy hiểm từ 

nấm mốc
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 35
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 34
20:35  sống khỏe mỗi ngày 
21:05  Những người đàn ông tự tin

22:45   Ngôi nhà giới tính: Bắt sóng tín hiệu 
p2

23:15  phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 64 

Chủ nhật - 04/06

08:30  Đi tìm đồng đội
11:30  phim hQ: 12 năm xa cách - Tập 32
14:00  Kinh doanh và pháp luật
15:00  phóng sự 
16:15  Tạp dề tí hon
17:00  Người nông dân hiện đại 
17:45  sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 36
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 34
20:35  Người phụ nữ hạnh phúc
21:05  Giao lưu và toạ đàm
22:45  Nhịp sống công nghệ
23:15  phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - Tập 65

thứ hai - 05/06

07:30  Khám phá thế giới 
08:00  Những người đàn ông tự tin
08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:00  Trái tim cho em 
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Nhật Bản đồng hành -số 50/50
11:30  phim hQ: Mười hai năm xa cách -
 Tập 33
13:00  sắc màu không gian: Nhà hộc kéo
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00  phóng sự 
16:15  Visa toàn cầu - số 23/17
17:00  Bạn của nhà nông 
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 16
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30 Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 37
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 36
20:00  sống khỏe mỗi ngày 
21:05 Nhật Bản ngày nay - Tập 214
22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 127
23:15  phim TNK: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 66 

thứ ba - 06/06

07:30  Khám phá thế giới 
08:00  Vào bếp khó gì
08:30  KhGd quốc phòng: an toàn lao động
09:00  hành trình khám phá
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
11:30  phim hQ: Mười hai năm xa cách - 
 Tập 34
13:00   an ninh và cuộc sống: Giải pháp nào 

để ngăn chặn hiệu quả hàng giả, hàng 
kém chất lượng?

15:00  phóng sự 
16:15  sắc màu các dân tộc

17:00  Bạn của nhà nông 
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 17
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 38
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 37
20:00 Khỏe thật đơn giản
21:45   Việt Nam - đất nước - con người: Nhà 

của người Mông - sự hòa hợp với 
thiên nhiên

22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 128
23:15  phim TNK: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 67 

thứ tư - 07/06

07:30  Khám phá thế giới 
08:00  Chân trời khoa học
08:30  Visa toàn cầu - số 23/17
09:00 Kỹ năng tham gia giao thông
10:25   Bạn của nhà nông: chàng trai thuần 

hóa công
10:50  phát triển bền vững
11:30  phim hQ: Mười hai năm xa cách - 
 Tập 35
12:55  Chuyến xe buýt kỳ thú: 
 hương biển Cửa Lò
15:00  phóng sự 
16:15  sắc màu không gian
17:00  Bạn của nhà nông số 66
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 18
18:00  Tạp chí xã hội:
 KTR của hoàng Thúc hào
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 39
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 38
20:00 Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 129
23:15  phim TNK: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 68 

thứ năm - 08/06

07:30  Khám phá thế giới 
08:00  Đi đâu? ăn gì?
08:30  sắc màu các dân tộc
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
10:50 Khám phá: Cầu Nhật Tân - tập 2
11:30  phim hQ: Mười hai năm xa cách - 
 Tập 36
13:00  Visa toàn cầu - số 23/17
14:00   Bạn của nhà nông: Chàng trai thuần 

hóa công
15:00 phóng sự 
16:15  an ninh và cuộc sống
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 19
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 40
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 39
20:00  Chất lượng cuộc sống
21:45   hành trình khám phá: 
 Cây luồng xứ Thanh
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22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 130
23:15  phim TNK: Bí mật cây cầu cũ - Tập 69

 thứ sáu - 09/06

07:30   Khám phá thế giới: những bí ẩn của xe 
hơi - tập 1

08:00  Vì sức khỏe người Việt
08:30  sắc màu không gian
09:00   Tạp chí xã hội: KTR của 

hoàng Thúc hào
10:25   Bạn của nhà nông: Giải pháp nâng cao 

năng suất và chất lượng tôm nước lợ
10:50   Việt Nam - đất nước - con người: Nhà 

của người Mông - sự hòa hợp với 
thiên nhiên

11:30  phim hQ: Mười hai năm xa cách - 
 Tập 37
15:00  phóng sự 
16:15   KhGd quốc phòng: “khắc tinh” của 

máy bay tầm thấp
17:00  Bạn của nhà nông số 67
17:40  phim Mỹ:Khi bố gặp mẹ - Tập 20
18:00 Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thần điêu đại hiệp - Tập 41
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 40
20:00  hãy chia sẻ cùng chúng tôi
21:45  Ngôi nhà giới tính: 
 Ghen trong hôn nhân
22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 131
23:15  phim TNK: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 70 

thứ bảy - 10/06

07:30   Khám phá thế giới: Những bí ẩn của 
xe hơi - tập 2 

08:00  Những mảnh ghép của cuộc sống
08:30  an ninh và cuộc sống
09:00  Kinh doanh và pháp luật
09:30  sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
10:30  an sinh xã hội
10:40  Zoom vào cuộc sống
11:30  phim hQ: Mười hai năm xa cách -
 Tập 38
13:00  Kiến thức cộng đồng
14:00   Bạn của nhà nông: Giải pháp nâng cao 

năng suất và chất lượng tôm nước lợ
15:00  phóng sự 
17:15  sáng kiến - giải pháp
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 21
18:00  Quý hơn vàng
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thiên long bát bộ - Tập 1
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 41
20:00  sống khỏe mỗi ngày 
21:05  Những người đàn ông tự tin
21:45  phát triển bền vững
23:15  phim TNK: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 71 

Chủ nhật - 11/06

07:30   Khám phá thế giới: Những bí ẩn của 
xe hơi - tập 3 

08:00  Đi đâu? ăn gì?
08:30  Đi tìm đồng đội
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
09:30  Khám phá thế giới 
10:40  Zoom vào cuộc sống
13:00  pháp luật và cuộc sống
15:00  phóng sự 
16:15  Tạp dề tí hon
16:35  Kiến thức cộng đồng
17:00  Người nông dân hiện đại 
17:45  sống khỏe mỗi ngày - đặc biệt
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thiên long bát bộ - Tập 2
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tập 42
20:00  Người phụ nữ hạnh phúc
23:15  phim TNK: Bí mật cây cầu cũ - Tập 72

thứ hai - 12/06

07:30  Khám phá thế giới: Những bí ẩn của 
xe hơi - tập 4 

08:00  Những người đàn ông tự tin
08:30  Kinh doanh và pháp luật
09:00  Trái tim cho em 
10:25  Bạn của nhà nông 
10:50  Nhật Bản đồng hành
11:30  phim truyện 
13:00  sắc màu không gian
14:00  Đi tìm đồng đội
15:00 phóng sự 
16:45  phát triển bền vững
17:00  Bạn của nhà nông 
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 22
18:00  Kỹ năng tham gia giao thông
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thiên Long bát bộ - Tập 3
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tap 43
20:35  sống khỏe mỗi ngày 
20:55 Ngôi nhà hạnh phúc: Ước mơ của con
21:05  Nhật Bản ngày nay - Tập 215
22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 132
23:15  phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 73 

thứ ba - 13/06

07:30   Khám phá thế giới: Những bí ẩn của 
xe hơi - tập 5 

08:30   KhGd quốc phòng: “Khắc tinh” của 
máy bay tầm thấp

09:00   hành trình khám phá: Cây luồng xứ 
Thanh

10:50  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
13:00  an ninh và cuộc sống
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  phóng sự 
16:45  Khám phá: Cầu Nhật Tân - Tập 3
17:00  Bạn của nhà nông 

17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 23
18:00  Cùng bạn chữa bệnh
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thiên Long bát bộ - Tập 4
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tap 44
20:35  Khỏe thật đơn giản
21:45   Việt Nam - đất nước - con người: Cách 

sinh kế và chợ của người Mông
22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 133
23:15  phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - 
 Tập 74 

thứ tư - 14/06

07:30   Khám phá thế giới: Những bí ẩn của 
xe hơi - tập 6 

08:00  Chân trời khoa học
08:30  Visa toàn cầu - số 24/17
09:00  Kỹ năng tham gia giao thông
10:25   Bạn của nhà nông: Mô hình sản xuất 

giống gia cầm
10:50  phát triển bền vững
11:30  phim truyện 
12:55  Chuyến xe buýt kỳ thú 
14:00  Bạn của nhà nông 
15:00  phóng sự 
16:45  VN- ĐN - CN: Cách sinh kế và chợ 

của người Mông
17:00  Bạn của nhà nông 
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 24
18:00  Tạp chí xã hội
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thiên Long bát bộ - Tập 5
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tap 45
20:35  Bốn mùa yêu thương
21:05  Vì sức khỏe người Việt
22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 134
23:15  phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - Tập 75

thứ năm - 15/06

07:30   Khám phá thế giới: Những bí ẩn của 
xe hơi - tập 7 

08:30  sắc màu các dân tộc
09:00  Cùng bạn chữa bệnh
10:25 Bạn của nhà nông 
10:50  Khám phá: Cầu Nhật Tân - Tập 3
11:30  phim truyện 
13:00  Visa toàn cầu - số 24
14:00   Bạn của nhà nông: mô hình sản xuất 

giống gia cầm
15:00  phóng sự 
16:45  hiểu đúng bệnh, chữa đúng cách
17:40  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 25
18:00  Tư vấn tiêu dùng 
18:30  Chuyển động 24 giờ
19:00  phim TQ: Thiên Long bát bộ - Tập 6
19:50  phim TQ: Thiết tướng quân - Tap 46
20:35  Chất lượng cuộc sống
21:15  Đẹp 24/7
22:45  phim Mỹ: Khi bố gặp mẹ - Tập 135
23:15  phim TBN: Bí mật cây cầu cũ - Tập 76
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Xem gì?

Một số chương trình có thể thay đổi vào giờ chót. Kính mong bạn đọc thông cảm! Tất cả có tại www.vtvgo.vn
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 thứ năm 1/6

00:15  phim TQ: Gia tộc họ Mạnh - Tập 40
02:15  Đừng để tiền rơi
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 27, 28
05:00  Vh-sK-NV
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
09:30  Vh-sK-NV
10:15  Cháu ơi, cháu à!
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 55
14:00  phim TNK: Mùa anh đào -Tập 18
15:00  Giọng hát Việt
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 29, 30
20:00  Gia đình vui nhộn - T76
21:25  sắc màu phái đẹp 
21:30  phim VN: Người phán xử - Tập 21
22:30  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 19
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ sáu 2/6

00:15  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 1
02:15  Đường lên đỉnh olympia
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 29 - 30
04:30  Chuẩn cơm mẹ nấu
05:00  Đừng để tiền rơi
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15 Đường lên đỉnh olympia
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 56
14:00  phim TNK: Mùa anh đào -Tập 19
15:00  Đại náo thành Takeshi
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 31, 32
20:00  Chúng tôi là chiến sĩ
21:25  Thần tượng âm nhạc nhí
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ bảy 3/6

00:00  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 2
02:15  Chuẩn cơm mẹ nấu
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 31, 32
04:30  Đường lên đỉnh olympia
05:00  Nhà cười
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng
08:00  Vui - khoẻ - có ích

09:00  Vh-sK-NV
10:15 Thiết kế cuộc sống 
13:00  hãy chọn giá đúng
14:00   Rubic - phim: Lặng yên dưới vực sâu 

- Tập 8
15:00  Gương mặt thân quen nhí
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 33, 34
20:00  Đại náo thành Takeshi
21:25  Gương mặt thân quen
23:30  Chuyện đêm muộn

Chủ nhật 4/6

00:00  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 3
02:15  Vh-sK-NV
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 33, 34
04:30  Vui - khoẻ - có ích
05:00  Cháu ơi, cháu à!
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng cuối tuần
08:00  Vương miện thần kỳ
10:15  Đừng để tiền rơi
11:00  100 triệu 1 phút
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00   Rubic - phim: Lặng yên dưới vực sâu  

Tập 9
15:00  Chuẩn cơm mẹ nấu
16:00  Vì bạn xứng đáng
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 35, 36
20:00  sinh ra để tỏa sáng
21:25  Giọng hát Việt
23:30  Bí mật tạo hóa

thứ hai 5/6

00:15  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 4
02:00  Cháu ơi, cháu à
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 35, 36
04:30  hãy chọn giá đúng
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08 :00  Xả xì chét 
09:30  sáng tạo Việt
10:15  sinh ra để tỏa sáng
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 57
14:00  Muôn màu showbiz
15:00  Gương mặt thân quen
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ -  
 Tập 37, 38
20:00  Gia đình vui nhộn - T77/100
20:30  Con biết tuốt
21:25  sắc màu phái đẹp 

21:30  phim VN: Bước nhảy hoàn vũ - Tập 9
22:30  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 19
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ ba 6/6

00:15  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 5
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 37, 38
04:30  Con biết tuốt
05:30  Thiết kế cuộc sống
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08 :00  Xả xì chét 
09:30  Con biết tuốt
10:15  Chúng tôi là chiến sĩ
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 58
14:00  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 19
15:00  Giai điệu tự hào
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 39, 40
20:00  Gia đình vui nhộn - T78/100
20:30  ai là triệu phú
21:25  sắc màu phái đẹp 
21:30  phim VN: Bước nhảy hoàn vũ - 
 Tâp 10
22:30  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 20
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ tư 7/6

00:15 phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 6
02:00  Vui - khoẻ - có ích
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 39, 40
04:30  Thiết kế cuộc sống
05:30  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08 :00  Xả xì chét 
09:30  ai là triệu phú
10:15  Vì bạn xứng đáng
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 59
14:00  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 20
15:00  hòa âm ánh sáng
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 41, 42
20:00  Gia đình vui nhộn - T79/100
20:30  Đừng để tiền rơi
21:25  sắc màu phái đẹp 
21:30  phim VN: Người phán xử - Tập 22
22:30  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 21
23:30  Chuyện đêm muộn
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Xem gì?
thứ năm 8/6

00:15  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 7
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 41, 42
04:30  Biệt tài tí hon
05:30  Chiếc nón kỳ diệu
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08 :00  Xả xì chét 
09:30  Điều ước thứ 7
10:15  Bố ơi! mình đi đâu thế?
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 60
14:00  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 21
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 43, 44
20:00  Gia đình vui nhộn - T80/100
20:30  Thần tượng bolero
21:25  sắc màu phái đẹp 
21:30  phim VN: Người phán xử - Tập 23
22:30  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 22
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ sáu 9/6

00:15  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 8
02:00  Đường lên đỉnh olympia
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 43, 44
05:30  Đừng để tiền rơi
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
09:30  Đừng để tiền rơi
10:15  Đường lên đỉnh olympia
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 61
14:00  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 22
15:00  Đại náo thành Takeshi
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 45, 46
20:00  Chúng tôi là chiến sĩ
21:25  Thần tượng âm nhạc nhí
22:30  Muôn màu showbiz
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ bảy 10/6

00:00  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 9
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 45, 46
04:30  Đường lên đỉnh olympia
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
09:00  Vh-sK-NV
10:00  Thiết kế cuộc sống
12:00  Cháu ơi, cháu à
13:00  hãy chọn giá đúng

14:00   Rubic phim: Lặng yên dưới vực sâu - 
Tập 21

15:00  Gương mặt thân quen nhí
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 47, 48
20:00  Đại náo thành Takeshi
21:25  Gương mặt thân quen
23:30  Chuyện đêm muộn

Chủ nhật 11/6

00:00  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 10
02:00  Vh-sK-NV
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 47, 48
04:30  Vui - khoẻ - có ích
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
08:00  Vương miện thần kỳ
09:00  sáng tạo việt 
10:00  Đừng để tiền rơi
13:00  Đường lên đỉnh olympia
14:00   Rubic phim: Lặng yên dưới vực sâu - 

Tập 22
17:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 49, 50
23:30  Bí mật của tạo hóa

thứ hai 12/6

00:15  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 11
02:01  Cháu ơi, cháu à!
03:00  phim TQ: Thần y truyền kỳ - 
 Tập 48, 49
04:30  hãy chọn giá đúng
05:00  Vui - khoẻ - có ích
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15  sinh ra để tỏa sáng
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 62
14:00  Muôn màu showbiz
17:00  phim hQ: Người tử tế - Tập 1, 2
20:00  Gia đình vui nhộn - T81/100
21:25  sắc màu phái đẹp 
21:30  phim VN: Bước nhảy hoàn vũ - 
 Tập 11
22:20  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 23
 23:30  Chuyện đêm muộn

thứ ba 13/6

00:15  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 12
02:01  Vì bạn xứng đáng
03:00  phim hQ: Người tử tế - Tập 1, 2
04:30  Con biết tuốt
05:00  Thiết kế cuộc sống
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 

07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15  Chúng tôi là chiến sĩ
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 63
14:00  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 23
17:00  phim hQ: Người tử tế - Tập 3, 4
20:00  Gia đình vui nhộn - T82/100
21:25  sắc màu phái đẹp 
21:30  phim VN: Bước nhảy hoàn vũ - 
 Tập 12
22:20  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 24
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ tư 14/6

00:15  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 13
02:01  Vui - khoẻ - có ích
03:00  phim hQ: Người tử tế - Tập 3, 4
04:30  Thiết kế cuộc sống
05:00  Vì bạn xứng đáng
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15  Vì bạn xứng đáng
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 64
14:00  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 24
15:00  Thần tượng âm nhạc nhí
17:00  phim hQ: Người tử tế - Tập 5, 6
20:00  Gia đình vui nhộn - tập 83/100
21:25  sắc màu phái đẹp 
21:30  phim VN: Người phán xử - Tập 24
22:20  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 25
23:30  Chuyện đêm muộn

thứ năm 15/6

00:15  phim TQ: Lòng tin và sự thật - Tập 14
02:01  Đừng để tiền rơi
03:00  phim hQ: Người tử tế - Tập 5, 6
04:30  Biệt tài tý hon
05:00  Điều ước thứ 7
06:00  Nhịp đập 360o thể thao 
07:00  Cà phê sáng 
08:00  Xả xì chét 
10:15  Cháu ơi, cháu à!
11:15  phim âĐ: Cuộc chiến gia tộc
12:00  phim hQ: Tình yêu của ê-va - Tập 65
14:00  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 25
15:00  Gương mặt thương hiệu
17:00  phim hQ: Người tử tế - Tập 7, 8
20:00  Gia đình vui nhộn - T84/100
21:25  sắc màu phái đẹp 
21:30  phim VN: Người phán xử - Tập 25
22:20  phim TNK: Mùa anh đào - Tập 26
 23:30  Chuyện đêm muộn
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khánh hòa hải dương

buổi sáng (7h00)

từ 1 - 13/6

 phim hQ: hai lần cưới

từ 14 - 15/6

phim hQ: hạnh phúc cuối

buổi trưa (11h15) 

(Phát lại vào 7h00 ngày 

hôm sau)từ 1 - 12/6

phim hQ: hai lần cưới

từ 13 - 15/6

phim hQ: hạnh phúc cuối

buổi chiều (14h30)

phim hQ: hạnh phúc cuối 

con đường

buổi chiều tối (17h00).

phim TQ: Mẹ hổ bố mèo

buổi chiều tối (18h00)

phim VN: Thử thách cuộc 

sống

buổi tối (20h40)

(Phát lại vào 14h30 ngày 

hôm sau)

phim hQ:  hạnh phúc cuối 

con đường

Cuối ngày (23h30)

(Phát lại vào 17h00 ngày 

hôm sau)

phim TQ: Mẹ hổ bố mèo                      

buổi 0h00

phim âĐ: Trái tim mĩ nhân

buổi 2h00

phim VN: Cầu vồng sau mưa

buổi 4h20

phim hQ: yêu không nuối 

tiếc

buổi 8h10

phim hQ: Tình yêu còn mãi

buổi 10h05

Từ 1- 2/6: phim hQ: Tình 

đầu không phai

Từ 3- 15/6: phim hQ: Khu 

vườn thiên đàng

buổi 12h30

phim hQ: sống để yêu

buổi 18h00
phim VN: Thử thách cuộc 
sống
buổi 21h10
Từ 1- 12/6: phim TQ: Gia 
đình thục nữ
Từ 13- 15/6: phim hQ: Cuộc 
chiến kim chi
Thứ Bảy: phim cuối tuần: 
Ngày 3/6: phim Mỹ: Lời kêu 
gọi 18-6
Ngày 10/6: phim Mỹ: Thư 
gửi prudence
buổi 22h20
Ngày 1/6: phim hQ: sóng 
tình
Từ 2- 15/6: phim hQ: Vị 
đắng tình yêu

buổi sáng (6h45’)    
phim Việt Nam: Bão
buổi sáng (9h00’) 
Từ ngày 1-9/6
phim TNK: Món nợ trái 
ngang 
Từ ngày 10-15/6
phim hQ: Lời hồi đáp 1994
buổi trưa (11h45’)
* Thứ hai, Ba, Tư, Năm, sáu 
Từ ngày 1-8/6
phim TQ: Nếu tình yêu quay 
về
Từ ngày 9-15/6
phim ĐL: anh, em đã yêu 
người khác
buổi trưa (13h45’)
* Thứ hai, Ba, Tư, Năm, sáu 
phim VN: Truy tìm dấu vết

buổi chiều (16h30’) 

Từ ngày 1-12/6

phim hQ: Đôi mắt thiên thần

Từ ngày 13 -15/6

phim hQ: son môi hồng

buổi tối (20h45’)

* Thứ hai, Ba, Tư, Năm, sáu, 

Bảy  

phim hQ: Tình yêu còn mãi

* Chủ nhật.

 Ngày 4,11/6: phim nước 

ngoài

 buổi tối ( 22h45’)

* Thứ hai, Ba, Tư, Năm, sáu 

phim hQ: Khoảnh khắc sinh 

tử

buổi 0h00
Từ 1 - 14/6: phim hQ: Người hầu
Ngày 15/6: phim truyện: Chỉ muốn em yêu anh
buổi 2h00
Từ 1 - 2/6: phim VN: hoa bay
Từ 3 - 15/6: phim VN: Ra giêng anh cưới em
buổi 5h00
Từ 1 - 8/6: phim hQ: Ranh giới mong manh
Từ 9 - 15/6: phim hQ: Quản gia bí ẩn
buổi 7h05 
Từ 1 - 13/6: phim VN: Tỉ phú Tưng
Từ 14 - 15/6: phim VN: Vẫn có em bên đời
buổi 11h00
phim truyện: sắc màu đam mê
buổi 12h00
phim TQ: Tùy Đường diễn nghĩa
Buổi 14h00 (Thứ hai, Ba, Tư, sáu, Bảy)
phim hQ: Cuộc chiến kim chi
buổi 17h30
phim hQ: son môi hồng
Buổi 20h10 (từ thứ hai đến thứ sáu)
phim TQ: Long Môn phi giáp
buổi 21h10
phim VN: Đoạn trường Nam ai
Buổi 22h05:
phim hQ: Vì sao đưa anh tới
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chương trình phim truyện 
đài pt-th Quảng ninh

(Từ ngày 1 - 15/6/2017)

Phim giờ vàng trên

mỸ ly CáCh CáCh 
(phim Trung Quốc - 41 tập)

81

Những vụ án gay go, 
bế tắc tưởng như 

đã đi vào ngõ cụt nhưng 
lại được khám phá bởi 
một đội cảnh sát thông 
mình và tài trí luôn hết 
mình vì công việc, điển hình là Trung Kiên. Có vẻ ngoài 
mạnh mẽ, hay cáu gắt nhưng khi trở về với cuộc sống 
thường nhật, anh lại trầm lặng như thu mình vào vỏ ốc. 
Con người Kiên chỉ thay đổi từ khi gặp nữ cảnh sát  
an Lành - người có khả năng đọc được suy nghĩ của tội 
phạm. họ chẳng những giúp đỡ nhau trong công việc mà 
còn nâng đỡ nhau trong cuộc sống. Những mảnh đời giông 
bão không quá chú trọng đến những cảnh hành động, rượt 
đuổi, đánh đấm mà đề cao sự phân tích, nhận định sắc sảo 
của các điều tra viên trong mỗi vụ án. Bên cạnh những 
cuộc điều tra, phá án đầy lắt léo là những câu chuyện tình 
yêu lãng mạn, hài hước, đầy hấp dẫn.

Phát sóng lúc 19h00 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 15/6.

Phim đặC sắC trên

những mảnh Đời giông bão
(phim Việt Nam -  30 tập)

Xuất thân là công 
chúa Trung hoa 

nhưng lớn lên ở Mông 
Cổ, Mỹ Ly cách cách 
luôn mong ước được 
trở về đoàn tụ cùng 
cha. Trong hành trình 

đi tìm nguồn cội, cô gặp Tĩnh hiên và hai người đã đem 
lòng yêu nhau. Tuy nhiên, Mỹ Ly vô tình gây thù oán với 
các phi tần của Khang hy. Vì muốn bảo vệ người yêu, Tĩnh 
hiên bằng lòng với sự sắp đặt của nhà vua, kết hôn với Tố 
doanh khiến Mỹ Ly hiểu lầm. Điều này kéo theo rất nhiều 
bi kịch đau thương khi công chúa cũng đồng ý kết hôn cùng 
Vĩnh hách với hi vọng có thể bắt đầu lại cuộc sống. Nhưng 
tình yêu không thể nguôi ngoai, Tĩnh hiên và Mỹ Ly quyết 
định quay về bên nhau, để lại bao nhiêu hận thù trong lòng 
Vĩnh hách và Tố doanh. Bao nhiêu sóng gió, khổ đau lại 
bủa vây đôi uyên ương này…       

Phát sóng lúc 20h50, bắt đầu từ ngày 11/6.      ữ

LịCh phiM

Tập 36 - 38/38
(Từ ngày 1 - 3/6)

Tập 1 - 12/36
(Từ ngày 4 - 15/6)

Chuyện nhà có 3 con gái 
(phim Trung Quốc - 36 tập)

12 năm xa cách 
(phim hàn Quốc - 38 tập)

0h00

Tập 7 - 21/21
(Từ ngày 1 - 15/6)

Khát vọng tuổi trẻ 
(phim hàn Quốc - 21 tập)3h00

Từ Tập ĐếN TậpGiờ phÁT 
sóNG

TêN phiM

Tập 30 - 39/39
(Từ ngày 1 - 10/6)

Tập 1 - 5/50
(Từ ngày 11 - 15/6)

Chỉ cần anh yêu em 
(phim hàn Quốc - 39 tập)

Tân Vịnh Xuân quyền 
(phim Trung Quốc - 50 tập)

6h00

Tập 20 - 32/32
(Từ ngày 1 - 13/6)

Tập 1 - 2/34
(Từ ngày 14 - 15/6)

Biệt thự pensée 
(phim Việt Nam - 32 tập)

Ánh sáng thiên đường 
(phim Việt Nam - 34 tập)

9h00

Tập 4 - 18/108
(Từ ngày 1 - 15/6)

Đội đặc nhiệm chống mafia 
(phim italia - 108 tập)12h00

Tập 12 - 26/43
(Từ ngày 1 - 15/6)

hoa hồng không dành cho em 
(phim Việt Nam - 43 tập)15h15

Tập 92 - 100/100
(Từ ngày 1 - 9/6)

Tập 1 - 6/58
(Từ ngày 10 - 15/6)

Biển tình ngang trái 
(phim philipin - 100 tập)

Nữ cảnh sát 
(phim hàn Quốc - 58 tập)

17h00

Tập 33 - 42/42
(Từ ngày 1 - 10/6)

Tập 1 - 5/41
(Từ ngày 11 - 15/6)

Tân tiếu ngạo giang hồ 
(phim Trung Quốc - 42 tập)

Mỹ Ly cách cách 
(phim Trung Quốc - 41 tập)

20h50

Tập 29 - 30/30
(Từ ngày 1 - 2/6)

Tập 1 - 13/30
(Từ ngày 3 - 15/6)

Mệnh lệnh hoa hồng 
(phim Việt Nam - 30 tập)

săn vàng 
(phim Việt Nam - 30 tập)

22h00

LịCh phiM

Tập 64 - 80/100
(Từ ngày 1 - 15/6)

Khát vọng đen tối 
(phim hàn Quốc - 100 tập)23h00

Tập 30 - 44/98
(Từ ngày 1 - 15/6)

Tình tay ba 
(phim hàn Quốc - 98 tập)11h00

Tập 24 - 38/39
(Từ ngày 1 - 15/6)

Quyến rũ 
(phim Việt Nam - 39 tập)14h00

Tập 35 - 49/62
(Từ ngày 1 - 15/6)

Ngày vinh quang của tôi 
(phim hàn Quốc - 62 tập)20h00

Tập 24 - 31/31
(Từ ngày 1 - 8/6)

Tập 1 - 7/110
(Từ ngày 9 - 15/6)

Gia đình thục nữ 
(phim Trung Quốc - 31 tập)

son môi hồng 
(phim hàn Quốc - 110 tập)

8h00

Từ Tập ĐếN TậpGiờ phÁT 
sóNG

TêN phiM

Tập 26 - 38/38
(Từ ngày 1 - 13/6)

Tập 1 - 2/50
 (Từ ngày 14 - 15/6)

Long môn phi giáp 
(phim Trung Quốc - 38 tập)

học viện nữ quý tộc 
(phim Nga - 50 tập)

16h00

Tập 27 - 40/40
(Từ ngày 1 - 14/6)

Tập 1/30
(Ngày 15/6)

Tình yêu và thử thách 
(phim Việt Nam - 40 tập)

Những mảnh đời giông bão 
(phim Việt Nam - 30 tập)

19h00
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VT
Vnhỏ

to

thị trường đồ Chơi trẻ em hiện nay rất đa dạng về Chủng loại 
và muôn màu, muôn vẻ về giá Cả. CáC bậC Phụ huynh Có nhiều sự 
lựa Chọn Cho Con em mình trong dịP tết thiếu nhi 1/6, thế nhưng, 
làm sao để Chọn đượC món quà ý nghĩa, Có tính giáo dụC mà lại 
đúng sở thíCh Của CáC bé lại là điều không Phải bậC Cha mẹ nào 
Cũng biết.

tặng gì cho con  
trong ngày 

tết thiếu nhi?
mua Đồ Chơi phù hợp  

với Trẻ
Việc chọn quà cho con tưởng như rất 

dễ dàng nhưng theo các chuyên gia, cần 
phải căn cứ vào rất nhiều tiêu chí của trẻ 
như: giới tính, sở thích hay độ tuổi của 
con... Chính vì vậy, trước khi mua cho 
con bất cứ món đồ gì, các bậc cha mẹ 
cũng phải cân nhắc kĩ lưỡng. Điều đầu 
tiên là cha mẹ cần biết con mình thích 
gì. Có nhiều bà mẹ than thở: “Không 
hiểu sao dù tôi mua bao nhiêu món quà 
đắt tiền, vậy mà con tôi vẫn lắc đầu 
quầy quậy chẳng chịu chơi?”. Đơn giản 
là bởi người mẹ đó đã chọn sai món 
quà cho con. Món quà đó dù đắt tiền 
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nhưng lại là ý thích của mẹ, còn bé 
thì lại không thích. Cha mẹ nên hiểu 
rằng, các bé dù ít tuổi nhưng cũng 
có sở thích, cá tính riêng nên chúng 
ta cần lắng nghe, tìm hiểu sở thích 
và tâm lí của con để có thể tìm mua 
những món quà ngộ nghĩnh, đáng yêu, 
phù hợp với bé. 

Rất nhiều ông bố, bà mẹ nghĩ đơn 
giản: mua cho con những món đồ chơi 
đắt tiền, hoặc những món đồ chơi con 
thích là quan tâm đến con. Nhưng thực 

tế không hoàn toàn như vậy. Đối với 
trẻ, đồ chơi không chỉ là những người 
bạn thân thiết để bé bầu bạn, vui đùa 
mà còn là phương tiện giúp bé tìm hiểu 
thế giới. Vậy nên, mỗi món quà cần 
hướng đến tính giáo dục, nhân văn, 
tránh những đồ chơi bạo lực. Trường 
hợp anh hoàng Tùng ở Định Công là 
một ví dụ, sau khi mua tặng theo ý thích 
của con trai một chiếc súng và gươm 
giả, anh tá hoả khi thấy “thằng bé lúc 
nào cũng giơ súng lên bắn bùm bùm 
vào mặt em gái, rồi lại lấy gươm giả giả 
vờ đâm vào người em gái khiến em sợ 
khóc thét”. Rõ ràng đồ chơi của con ảnh 
hưởng tới suy nghĩ và hành động của 
chúng rất lớn nên ngoài sở thích của bé, 
bố mẹ cũng nên hướng con mình chơi 
những đồ chơi an toàn. 

Theo các chuyên gia, để có thể lựa 
chọn cho con món quà tối ưu, các bậc 
bố mẹ nên tham khảo những lựa chọn 
phù hợp với độ tuổi của các bé. Chẳng 
hạn, những bé dưới một tuổi, bạn cần 
cho bé tiếp xúc nhiều với những hình 
ảnh, sắc màu, có tiếng động nhẹ nhàng. 

Còn đối với các bé từ 1 - 3 
tuổi, bố mẹ nên chọn đồ chơi 
mang tính giáo dục và phát 
triển trí tuệ. Có thể mua cho 
bé những bộ đồ chơi có tư 
duy như: xếp hình, xe ô tô 
chạy pin, thú bông... Đối với 
trẻ, từ 3 - 5 tuổi, đây là giai 

đoạn vô cùng quan trọng ảnh hưởng tới 
sự phát triển và trưởng thành của bé, 
giúp bé hình thành những quan niệm, 
suy nghĩ về cuộc sống và thế giới. Việc 
định hướng của cha mẹ sẽ giúp bé 
hình thành nên tư duy, nhân cách. Đặc 
biệt, sách là một gợi ý hay dành cho 
tất cả mọi lứa tuổi. Những cuốn sách 
dày dặn nhiều màu sắc có thể thu hút 
được cả những bé dưới 1 tuổi. Đồ 
chơi vừa khiến bé thích thú lại khiến 
bé phát triển trí thông minh, nhưng 
các bậc phụ huynh cũng nên nhớ rằng, 
suy nghĩ, tư duy của bé trong giai 
đoạn này còn non nớt, bạn không nên 
ép bé phải học thêm cái mới qua đồ 
chơi bởi mọi sự ép buộc đều rất dễ dẫn 
đến phản tác dụng. 

xu hƯớng Tự làm Đồ Chơi  
cho con

Thị trường đồ chơi ngày nay tuy 
phong phú và đa dạng nhưng để chọn 
được những món đồ có xuất xứ rõ ràng 
và chất liệu an toàn cho trẻ không hề 
đơn giản. Chị Quỳnh anh ở hoàng Mai 
cho biết: “Tôi có mua cho bé một siêu 
nhân nhồi bông ngoài cửa hàng lưu 

niệm, nhưng bé chỉ mới chơi đã bị phai 
màu ra tay, tôi sợ chất liệu không tốt 
nên đành phải dỗ cháu bỏ đi và mua đồ 
chơi khác”. Lo lắng về sự an toàn cho 
con nên ngày càng có nhiều bà mẹ tự 
làm đồ chơi để tặng con. Đồ chơi tự làm 
tuy mất thời gian và công sức nhưng là 
sự lựa chọn thông minh trong thị trường 
đồ chơi nhốn nháo hiện nay, đồng thời 
lại góp phần gắn kết tình cảm giữa mẹ 
con. Chị Thanh hoa ở 88 Láng hạ chia 
sẻ: “dành thời gian để làm cho con 
những đồ chơi an toàn là điều tôi rất 
thích thú. Ngoài ra, thị trường đồ chơi 
khó mà phân biệt, đồ chơi Trung Quốc 
tràn lan nên mình quyết định tự làm quà 
tặng con. Tôi đã làm một chiếc lò sưởi 
từ bìa cát tông, cách làm đơn giản và rẻ. 
Bé nhà tôi rất hào hứng khi được làm 
cùng với mẹ”. 

Các bậc cha mẹ không nên nghĩ rằng, 
chỉ cần mua quà và chiều theo ý thích 
các con là quan tâm đến con mình. Quà 
tặng đôi khi chỉ là đọc thêm một câu 
chuyện cho con trước khi đi ngủ, là chơi 
với con thêm 15 phút… miễn là cha mẹ 
đủ hào hứng để biến những món quà 
đơn giản thành ý nghĩa. Mỗi món quà 
của cha mẹ đều hàm chứa biết bao yêu 
thương, sự quan tâm và chăm sóc con 
cái, nhưng hãy dành thêm chút tâm huyết 
để cân nhắc và lựa chọn cho con mình 
những món quà thực sự có ý nghĩa.

Thảo NGuyêN 
Ảnh: iNTERNET
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VT
Vtán

gẫu

Pv: đã lâu không thấy Danh 
tùng đóng phim, lần trở lại này với 
sống chung với mẹ chồng có khiến 
bạn áp lực?

- mC danh tùng: hiện tại, tôi đang 
dồn cả tâm trí và sức lực vào công việc 
tại VTV mà có đôi chút xao nhãng niềm 
đam mê thứ hai của mình là điện ảnh. 
Tuy nhiên, tôi vẫn theo dõi đầy đủ các 
hoạt động của phim ảnh. Lần trở lại này 
qua vai diễn Tùng trong Sống chung với 
mẹ chồng, thay vì cảm giác áp lực thì 
tôi lại cảm thấy vui vì tiếp tục thực hiện 
niềm đam mê thứ hai của mình. 

tùng đến với vai diễn sống 
chung với mẹ chồng như thế nào?  

- Trong thời gian thực hiện lồng 
tiếng cho nhân vật huy trong Zippo, 
mù tạt và em, tôi đã được NsNd Lan 
hương giới thiệu cùng lời mời của đạo 
diễn Vũ Trường Khoa. Khi được tiếp 
xúc với kịch bản, tôi biết bộ phim sẽ thu 
tiếng trực tiếp nên cảm thấy rất thú vị. 
Để hoàn thành vai diễn Tùng, tôi phải 
cám ơn NsNd Lan hương, cô là người 
truyền cảm hứng cho vai diễn của tôi.

Với vai diễn này, tùng có cảm 
thấy hài lòng? 

- Tôi thấy mình rất may mắn khi 
được đảm nhận vai Tùng. Không những 
thế, đọc kịch bản phim, tôi còn thích các 
tuyến nhân vật xung quanh và nhân vật 
mà mình đảm nhiệm. Đây còn là cơ 

MC danh Tùng 
sẽ CâN BằNG Giữa 

Mẹ Và Vợ

đối với mC danh tùng, đóng Phim 
luôn là niềm đam mê thứ hai. lần 
trở lại với vai diễn Cùng tên trong 
SốNG ChuNG Với mẹ ChồNG, Chàng mC 
đa tài này không Cảm thấy áP lựC 
mà Có thêm nhiều kinh nghiệm sống 
Cho mình.
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hội để tôi có một hình ảnh khác so với 
ngoài đời thực. Trước khi đóng phim, 
tôi đã quyết định ép cân. Tôi cũng bàn 
bạc với bộ phận phụ trách trang điểm 
của đoàn làm phim để có thể biến đổi 
nhân vật Tùng có nước da đen và từng 
trải hơn, đúng với hình ảnh của một 
chàng trai nông thôn ra 
hà Nội học, lập 
nghiệp, lấy vợ 
và sinh sống 
tại Thủ đô. 
Từ đó, tôi 
muốn toát 
lên sự chín 
chắn, đúng 
chất của 
vai diễn mà 

không muốn gắn hình ảnh đời thực 
của bản thân. hồi đầu, khi đọc kịch bản, 
tôi khá lo lắng vì vai Tùng trong Sống 
chung với mẹ chồng không có nhiều 
đất diễn. Đã có lúc tôi suy nghĩ về việc 
từ chối nhận vai nhưng sau khi đọc hết 
kịch bản phim thì tôi thấy đây là mẫu 
hình một người đàn ông khá khéo léo, 
tâm lí để cân bằng giữa mẹ và vợ nên 
Tùng đã giữ được hạnh phúc gia đình

Có phân đoạn nào trong quá 
trình làm phim khiến tùng đau đầu?  

- Đó là phân đoạn xung đột đẩy lên 
cao trào giữa Tùng và vợ khi đứa con 
bị bắt cóc. Lúc đó, Trang (vợ Tùng) lên 
cơn điên loạn, khóc lóc thảm thiết rồi 
mất hồn thẫn thờ. Đến lúc đấy, tôi mới 

hiểu được tâm trạng của những người 
vợ khi bị khủng hoảng. Ngoài kỉ niệm 
nói trên, còn một phân đoạn, sau khi con 
mất tích mà chưa tìm được, người vợ 
ngồi gần chiếc bàn có chiếc bánh gatô 
và hát bài Happy birthday với một giọng 
lảnh lót trong tâm trạng lo lắng tột cùng 
giữa không gian tĩnh lặng khiến bây giờ 
khi nhớ lại tôi vẫn thấy sợ hãi, sởn gai 
ốc. Tôi đã đau đầu 2 ngày sau khi đóng 
phân đoạn đó và mất đúng 1 tuần mới có 
thể quên được nó. 

từ câu chuyện của bộ phim, sau 
này khi có gia đình, tùng suy nghĩ thế 
nào về chuyện ra riêng hay ở chung?  

- Trách nhiệm của tôi sau này sẽ cân 
bằng giữa mẹ và vợ. Tôi thấy, chuyện 

mẹ chồng nàng dâu là một nét đáng 
yêu trong cuộc sống. Nó đều xuất phát 
từ  tình cảm của người mẹ và người vợ 
dành cho mình nên người đàn ông phải 
biết xoa dịu vấn đề này. Ngoài ra, theo 
tôi nghĩ, đó còn là sự gắn kết các thành 
viên trong gia đình. sau này khi có gia 
đình, tôi sẽ lựa chọn ở chung với bố mẹ. 
Các thành viên trong gia đình cần có sự 
quan tâm, chia sẻ nhưng đừng thái quá. 
Trong xã hội hiện đại, mỗi người cần có 
một không gian riêng, tôi thích mô hình 
bố mẹ chồng sống bên cạnh nhà người 
con trai khi có gia đình.

 Làm mC - BtV rồi đóng phim, 
thú vui của bạn khi rảnh rỗi? 

- Thú vui khác của tôi ngoài công 
việc là nghe nhạc. Ngoài ra, mỗi lúc 
rảnh rỗi, tôi thường hay tụ tập cùng 
nhóm bạn thân để la cà, ăn uống.

Danh tùng có thể chia sẻ một số 
kế hoạch trong thời gian tới?

- Tôi sẽ tập trung nhiều hơn cho 
công việc ở VTV nhất là những công 
việc ở phần hậu trường. Qua thời gian 
làm những công việc này, tôi mới hiểu 
được vất vả của những người làm hậu 
trường mà trước đó bản thân mình ít 
tiếp xúc, nó còn giúp tôi thận trọng hơn 
khi đảm nhận vai trò MC, diễn viên. 

ĐứC KiêN (Thực hiện)

Danh Tùng và bạn diễn trong phim 
sống chung với mẹ chồng
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VT
VDu

lịch

đến milan, ngoài những 
nhãn hàng thời trang lừng 
danh, du kháCh Còn bị Cuốn 

hút bởi nhà thờ đá trắng 
duomo - một táC Phẩm thi 
Ca bằng Cẩm thạCh. Công 

trình vĩ đại này Có thời gian 
xây dựng gần 600 năm khiến 

nhiều người ngạC nhiên: tại 
sao Con người Có thể kiên 

trì đến thế? Câu trả lời là, 
Phải Có thời  gian kỉ lụC đó 
mới đủ để tạo ra kiến trúC 

độC nhất vô nhị Của nhà thờ 
nổi tiếng thế giới này.

Trên các phố lớn ở thành phố 
Milan, du khách dễ dàng bắt 
gặp các cửa hàng được trang 
trí bắt mắt với những thương 

hiệu nổi tiếng thế giới nhưng tập trung 
nhiều nhất là plazza del duomo - quảng 
trường trung tâm của thành phố. Quảng 
trường rộng và thanh bình với những bầy 
đàn bồ câu dạn dĩ, quấn lấy du khách để 
tìm đồ ăn. Chim bồ câu ở quảng trường 
plazza del duomo nhiều tới mức, mấy 
năm trước chính quyền thành phố phải 
khuyến cáo du khách hạn chế cho chim 

ăn với hi vọng chúng sẽ bỏ đi di trú nơi 
khác. Chúng tôi được khuyến cáo, hãy 
chuẩn bị sẵn thức ăn cho chim, vì nếu 
mua một gói hạt bé tẹo từ những người 
bán rong trên quảng trường, có thể bạn 
sẽ phải trả 30, thậm chí 50 euro. Trong 
số những công trình kiến trúc tiêu biểu ở 
plazza del duomo, nổi bật và gây ấn 
tượng nhất là nhà thờ duomo di Milano 
được xây theo kiểu Gothic hoàn toàn 
bằng đá trắng. 

Choáng ngợp! Đó là cảm giác đầu 
tiên khi nhìn thấy nhà thờ đá trắng 
duomo. Đúng như nhà văn Mark Twain 
đã xưng tụng, đây thực sự là một tác 
phẩm thi ca cẩm thạch do con người 
tạo dựng lên. Trong gần 6 thế kỉ, những 
người thợ tài hoa đã khắc họa lên đây 
không biết bao nhiêu tác phẩm hội họa, 
điêu khắc hoàn hảo đến từng chi tiết. 
Nhìn từ xa, nhà thờ duomo như một khối 
kim tự tháp chạy dài vững chắc, xung 
quanh là những cột tháp xây áp vào thân 
nhà thờ. Cùng với hàng chục ngọn tháp 
thanh mảnh vươn thẳng lên trời là hàng 
nghìn bức tượng đủ mọi loại nhân vật 
được trang trí xung quanh. Bức nào cũng 
rất đẹp, sinh động đến kinh ngạc. Ngay 
cả cánh cổng sắt của nhà thờ cũng được 
chạm trổ đẹp và tinh tế tới mức mọi du 
khách đều muốn chụp một bức ảnh về 
làm kỉ niệm.

Theo thiết kế, nhà thờ có một gian lớn 
ở giữa cao tới 45m với 4 lối đi phụ, được 
chống đỡ bởi 40 trụ cột cao tới 24,5m, 
toàn bộ được xây bằng gạch và ốp đá 
cẩm thạch trắng. Ngoài những đường nét 
tinh tế trong kiến trúc thì nhà thờ duomo 
Milan còn thu hút khách du lịch bởi vô 
số những bức tượng được điêu khắc tinh 
tế trang trí bên ngoài. Theo như tài liệu 

nhà thờ đá trắng ở Milan
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được công bố, công trình này có tới 135 
chóp nhọn và 3.400 tượng trang trí xung 
quanh, trong đó 96 tượng đầu thú khổng 
lồ. Đây là một trong số ít nhà thờ ở châu 
âu cho phép khách du lịch trèo lên tận 
nóc để tham quan và ngắm cảnh. Nếu có 
đủ sức khỏe, du khách thường lựa chọn 
thang bộ thay vì thang máy để tận hưởng 
trải nghiệm thú vị này. Tính đến thời điểm 
này, duomo Milan vẫn là nhà thờ lớn nhất 
italia và là nhà thờ lớn thứ 4 ở châu âu 
(chỉ sau ba nhà thờ: st peter ở Vatincan, 
saint paul ở London và seville ở Tây Ban 
Nha). Chính vì vậy, duomo là một trong 

những điểm đến hấp dẫn để trải nghiệm 
văn hóa, tôn giáo của người châu âu nói 
riêng và du khách nói chung.

Lịch sử xây dựng nhà thờ duomo di 
Milano kéo dài hơn 500 năm cũng là một 
nét đặc sắc mà mọi du khách đều muốn 
khám phá khi tới đây. Tổng Giám mục 
antonio da saluzzo là người được giao 
trọng trách xây dựng nhà thờ duomo di 
Milano giai đoạn đầu tiên. Nhưng hơn 
mười năm sau, người ta phải mời một 
kiến trúc sư người pháp từ paris sang trợ 
giúp về kĩ thuật để nâng những tảng đá 
lên thật cao. Đến năm 1480, công trình 
vẫn chưa hoàn tất vì thiếu tiền và không 
có ý tưởng mới. Năm 1571, kĩ sư trưởng 
pellegrino lại muốn thể hiện nhà thờ theo 
phong cách La Mã. Vì vậy, trải qua nhiều 
năm mà nhà thờ duomo di Milano vẫn 
chưa được hoàn thiện. Đến năm 1805 khi 
sắp trở thành vua nước italia, Napoléon 
ra lệnh phải hoàn tất mặt tiền của nhà 
thờ. Ông khẳng định, nước pháp sẽ trang 

trải mọi chi phí. Mặc dù 
italia chẳng bao giờ nhận 
được số tiền này, nhưng 
nhờ lời hứa đó mà chỉ 
trong 7 năm, mặt trước của 
nhà thờ đã hoàn thành. Để 
ghi nhớ công ơn của ông, 
người ta đã đặt bức tượng Napoléon ngay 
ở quảng trường chính phía trước nhà thờ. 
Trải qua hơn 500 năm, những chi tiết 
cuối cùng của nhà thờ cũng được hoàn tất 
vào năm 1965, tức sau gần 6 thế kỉ. Được 
bao phủ hoàn toàn bởi màu trắng, nhà 
thờ duomo di Milano thực sự rất khác 
biệt với những nhà thờ nổi tiếng khác của 
châu âu. Ở đó, người ta không chỉ thấy 
vẻ tráng lệ, rực rỡ của một công trình tôn 
giáo mà còn cả sự quyết tâm, tài năng 
cũng như kiên trì của con người để có thể 
hoàn thành công trình vĩ đại này.

Đến Milan lúc chiều muộn nhưng thời 
tiết châu âu vào tháng 7 thì 9 giờ tối mới 
được tính là hoàng hôn nên dòng người 

xếp hàng mua vé vào tham 
quan nhà thờ duomo vẫn 
rất dài. do thiếu kinh 
nghiệm nên chúng tôi 
dành hơn 30 phút để ngắm 
cảnh và chụp ảnh xung 
quanh rồi mới quay lại xếp 
hàng. Vì vậy, khi chỉ còn 
vài người nữa là đến lượt 
chúng tôi thì người bán vé 
rung chuông báo rằng giờ 
bán vé đã hết. Mặc chúng 

tôi năn nỉ, giải thích và xin 
xỏ thế nào thì những người italia làm 
việc theo nguyên tắc vẫn kiên quyết xua 
tay và nói: “hãy quay lại vào ngày mai!”. 
Không thể chiêm ngưỡng bên trong nhà 
thờ đá trắng duomo là tiếc nuối duy 
nhất với chúng tôi trong hành trình khám 
phá châu âu lần này. Bởi vậy, chúng tôi 
đã giẫm chân lên chiếc nắp cống cổ có 
hình chú heo rừng - loài vật được coi là 
biểu tượng của thành phố Milan ở quảng 
trường plazza del duomo rồi xoay một 
vòng và tự nhủ, biết đâu nhờ sự lỡ hẹn 
đó, chúng tôi sẽ có cơ hội trở lại Milan 
một lần nữa.

yếN TRầN

Nhà thờ Doumo là công trình kiến trúc nổi bật của quảng trường

Những bức tượng điêu khắc cầu kì

Gần nhà thờ Doumo là khu mua sắm với rất 
nhiều thương hiệu nổi tiếng

Bức tượng Napoleon ở  
quảng trường Duomo di Milano
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Vthời

trang

devon Nguyễn đã kể cho khán 
giả những câu chuyện cuộc 
sống thú vị với những cuộc 
phiêu lưu cùng với sự háo 

hức và không sợ hãi những trải nghiệm 
mới mẻ. BsT được lấy cảm hứng từ 
những du khách và hành trình tìm kiếm, 
làm phong phú tâm hồn của họ, tái hiện 
những trải nghiệm đó qua góc nhìn của 

thời trang. hình ảnh chiếc máy bay 
giấy, đám mây bồng bềnh, dấu xuất 
nhập cảnh trên quyển hộ chiếu thổi hồn 
cho BsT. Với kĩ thuật thêu, kết đính 
mang đậm dấu ấn của thương hiệu 
dEVoN LoNdoN, bạn có thể thấy sự 
khéo léo của những nghệ nhân kết đính 
và nó là một ví dụ tuyệt vời về những gì 
chúng ta có thể làm với kĩ thuật đính 

kết thủ công của Việt Nam. devon 
Nguyễn muốn tôn vinh người phụ nữ 
bằng chất liệu vải cao cấp được làm từ 
100% tơ tằm tự nhiên sản xuất tại 
huddersfield Cloth - anh quốc, kết hợp 
với lông vũ mềm mại, kiểu dáng hiện 
đại, tinh tế.

KhÁNh My

bộ sưu tậP wanderlust Của ntk 
devon nguyễn đượC ví như một 
Chuyến Phiêu lưu đầy màu sắC. 
Cô đã kể Câu Chuyện Của riêng 

mình thông qua CáC hoạ tiết 
trên trang PhụC.

CHuyến PHiêu lưuThú vị
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Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi 
Văn Thảo, Chủ tịch uBNd xã 
phú Mãn cho biết: “Với một xã 

thuần nông, thu nhập bình quân đầu 
người thấp, việc huy động nguồn lực để 
XdNTM gặp rất nhiều khó khăn. Xuất 
phát điểm của chúng tôi chỉ đạt 6/19 
tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt trung 
bình chỉ chiếm 35%. hơn nữa, đội ngũ 
cán bộ chưa có nhiều kinh nghiệm trong 
việc xây dựng chương trình nông thôn 
mới nên thời kì đầu gặp rất nhiều bỡ ngỡ 
trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng 
như tổ chức thực hiện. Nguồn kinh phí 
hỗ trợ của cấp trên cũng như vốn ngân 
sách xã còn hạn chế, chưa đáp ứng được 
nhu cầu công việc. Nhưng với quyết tâm 
cao của chính quyền và nhân dân cùng 
sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời 
của các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện 
Quốc oai chúng tôi đã khắc phục được 
khó khăn, huy động các nguồn lực để trở 

thành xã cán đích NTM”. Xã đã thường 
xuyên tổ chức họp dân, lấy ý kiến, tuyên 
truyền để tạo sự đồng thuận của nhân 
dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong 
việc thực hiện XdNTM. Tổng kinh phí 
để thực hiện chương trình mục tiêu quốc 
gia XdNTM của phú Mãn là hơn 91 tỉ 
đồng, ngân sách thành phố là 60.859 triệu 
đồng, ngân sách huyện 28.637 triệu đồng, 
ngân sách xã 1.099 triệu đồng và nhân 
dân ủng hộ, đóng góp 410 triệu đồng.

Trong thời gian không quá dài, được 
sự đồng lòng hưởng ứng của người dân, 
đến nay, trên địa bàn xã không còn nhà 
tạm, dột nát, tỉ lệ hộ gia đình có nhà 
ở đạt tiêu chuẩn là 570/586 hộ, chiếm 
97,2%. phú Mãn đã bê tông hóa đạt 
chuẩn chất lượng theo cấp kĩ thuật được 
100% đường trục xã, liên xã; cứng hóa 
đạt chuẩn 100% đường trục thôn, đường 
ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa đạt 
100%; giao thông trục chính nội đồng 

được cứng hóa, đảm bảo xe cơ giới đi  lại 
thuận tiện đạt 100% đường giao thông 
trục chính nội đồng. Các công trình thi 
công đều đảm bảo tiến độ, chất lượng và 
an toàn. “Chúng tôi xác định phát triển 
sản xuất và nâng cao thu nhập là nội dung 
cốt lõi trong XdNTM. phú Mãn đã từng 
bước đầu tư phát triển kinh tế, cơ cấu 
kinh tế đang có sự chuyển dịch tích cực 
theo hướng tăng nhanh giá trị sản xuất 

tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và dịch 
vụ thương mại, tỉ trọng ngành sản xuất 
nông nghiệp giảm dần. Tỉ lệ lao động có 
việc làm thường xuyên là 1.165/1.235 
người, đạt 94,3%. Tổng thu nhập bình 
quân đầu người toàn xã là 33,3 triệu 
đồng/người/năm. Tỉ lệ hộ nghèo đến 
tháng 8/2016 còn 08 hộ, chiếm 1,3%” - 
ông Bùi Văn Thảo, Chủ tịch uBNd xã 
phú Mãn cho biết.

Bên cạnh việc phát triển kinh tế, phú 
Mãn cũng luôn quan tâm thực hiện tốt 
các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, 
y tế, vệ sinh môi trường. hoàn thành kế 
hoạch XdNTM là thành quả của toàn thể 
bà con nhân dân trong xã. Đây sẽ là tiền 
đề vững chắc để phú Mãn tiếp tục phát 
triển toàn diện, đời sống bà con ngày một 
được nâng lên, phấn đấu xây dựng quê 
hương ngày càng giàu mạnh.

pV

là một xã miền núi nằm CáCh thị trấn quốC oai khoảng  
20 km về Phía tây thành Phố hà nội, Phú mãn Có hơn 87% bà 
Con là dân tộC mường, Còn lại là dân tộC kinh, thái, nùng, 
với Phương thứC sản xuất Chủ yếu là nông nghiệP. nhờ sự 
quan tâm đầu tư Của thành Phố, Của huyện quốC oai và Phát 
huy sứC mạnh nội tại Của nhân dân trong xã, Chỉ trong thời 
gian ngắn, Phú lãm đã vươn lên Phát triển toàn diện về 
kinh tế, văn hóa, xã hội... đến tháng 4/2017, Phú lãm đã hoàn 
thành mụC tiêu xây dựng nông thôn mới (xd ntm)…

Xã phú Mãn, Quốc oai 
VƯợT Khó hoàN ThàNh 

NÔNG ThÔN Mới

Công trình nông thôn mới trên Phú Mãn
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